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สว.เฉงปลุกปนเด็กทําแตกแยก

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” บอกนักการเมือง

อยาใจรายเกินไป ชี้ประชุมสภาทุกฝายตอง

รวมมือทําประโยชนใหชาติ ล่ันหากไมมีคน                                                  

คอยยุแยงเช� อไมมีปญหากับ พปชร.แน� “นิ 

โรธ” รุดหารือวิษณุพรอมประชุมวิปรัฐบาล

ครั้งแรก ยันคุมเสียงอยูเพราะ ส.ส.ตางมี

สปริต “นิพนธ” เตรียมหนาว สภาพลิก! 

ยันมีสิทธ์ิสงเร� องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

“เพ� อไทย” ฉุนเรืองไกรเตรียมเอาคืน สะพัด

บิ๊กปอมอาแขนรอ “ปลัดฉิ่ง-บิ๊กแปะ” ซบ 

พปชร.

เม� อวันท่ี 8 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึงการแตง

ตั้งนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปนประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) คนใหม วาเปนกลไกของสภา 

รัฐบาลมีหนาที่ในการแตงต้ังอนุมัติในนาม

รัฐบาล สวนหนาท่ีน้ันถือเปนกลไกของสภา                                                          

สิ่งสําคัญท่ีสุดคือทํางานใหสภาเขาสามารถ

ทําหนาที่ไดเทานั้น แตทั้งหมดคงไมใชประ                                                           

ธานวิปรัฐบาลคนเดียว วิปของทุกพรรคการ 

เมืองตองรวมมือกัน 

“ชวงนี้เปนชวงเวลาของความยาก

ลําบาก เปนชวงเวลาที่เราควรตองรวมมือ

กันหรือไม โดยเฉพาะในเร� องของกฎหมาย

ที่จําเปนและสําคัญ ตรงไหนที่เปนเร� องที่

ตองปฏิรูปมากกวาที่จะเอามา

ไทยโพสต • “ศรีสุวรรณ” ย� นคํารอง กกต.

เสนอยุบ “เพ� อไทย” เหตุรับลูก “ทักษิณ” 

หลังโพสตเบรกแก ม.112 ถือวาครอบงํา

พรรค พรอมใหถอยคําประเด็นวิดีโอคอล 

งานเลี้ยง “ผูรวมพัฒนาชาติไทย” บุกสภา

ย� นคัดคานแก ม.112, 116 ผาน “หมอระวี” 

ประกาศจุดยืนปกปองสถาบันเบื้องสูง แกน

นํา พท.ออมแอมแก ม.112 ตองฟงเสียง 

ปชช. รับขอเสนอกลุมพลเมืองเพ� อผูตองขัง 

ดันตั้ง กมธ.สอบกระบวนการใช กม.ที่ลน

เกิน กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิฯ ซัดเลน

การเมืองเลอะเทอะ เอาเด็กเปนเคร� องมือ

ปลูกฝงใหเขาใจผิดๆ สรางความแตกแยก

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) วันที่ 8  พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐ 

ธรรมนูญไทย เดินทางมาย� นคํารองตอ กกต.

เร� องของนายทักษิณ ชินวัตร โดยกลาววา 

สืบเน� องมาจากเม� อวันที่ 31 ต.ค.64 กลุม

ราษฎรและแนวรวมตางๆ ไดรวมกัน

ทําเนียบรัฐบาล • รัฐบาลใจชื้น เปดประ 

เทศ 7 วันนักทองเที่ยวทะลัก  แถมสวนใหญ

ปลอดเชื้อโควิด ททท.คาด 2 เดือนสุดทาย

แหเขาเดือนละ 3 แสน ขณะที่ “บิ๊กตู” ปลื้ม

ส� อนอกตีขาวไทยฉีดวัคซีนอันดับ 18 จาก 

184 ประเทศท่ัวโลก พรอมส่ัง สธ.เรงเจรจา

ซื้อยารักษาโควิดชนิดกิน  “แพกซ โลวิด-

โมลนูพิราเวียร” ดานกรมการแพทยสําทับ

ขาวดีจอนําเขาไทยไดชวงตนปหนา 

เม� อวันจันทร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาว

วา หลังจากเปดประเทศมาแลว 7 วัน รัฐ                                     

บาลประเมินวาสถานการณเปนที่น�าพอใจ 

โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามากวา  20,000                                                               

คน ในจํานวนน้ีตรวจพบเช้ือโควิดเพียง 15                                                          

คน จึงอยูในเกณฑท่ีสามารถควบคุมได นอก 

จากน้ีประชาชนและนักลงทุนยังมีความ

เช� อมั่นตอการเปดประเทศและแนวทางอ� น

ของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจในชวงปลายปน้ีท่ีมีเสียงตอบรับ

เปนอยางดี 

“สวนเร� องการทองเที่ยวนั้น ททท.

คาดวาในชวง 2 เดือนสุดทายนี้จะมีนักทอง

เที่ยวเขามาเฉลี่ยเดือนละ 300,000 คน ซึ่ง

จะทําใหเม็ดเงินเขาสูประเทศและกระจาย

ไปยังพื้นที่ตางๆ สงผลใหการบริโภคภายใน

ประเทศมีมากขึ้น และราคาสินคาก็จะปรับ

ตัวดีขึ้นอยางเหมาะสม”  นายธนกรระบุ 

นายธนกรกลาวดวยวา 

รวบเจาแมคายาบา

ติดสินบน จนท.

สหรัฐเปดพรมแดน

รับนักเดินทาง

ออมสินทุมหม� น ล.

ปลอยกู SME

ทุงมหาเมฆ • ส.อ.ท.ปลื้มดัชนีอุตฯ พุง

สูงสุดในรอบ 5 เดือน อยูที่ระดับ 82.1 ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 79.0 ชี้มาตรการคลาย

ล็อก-เปดประเทศทําใหเศรษฐกิจฟน จี้รัฐ

แกปญหาขาดแคลนแรงงาน 5 แสนคน

เม� อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุพันธุ 

มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยผลการสํารวจดัชนี                                                           

ความเช� อม่ันภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลา 

คม 2564 วาคาดัชนีความเช� อมั่นอยูที่ 82.1 

ปรับขึ้นจาก ก.ย.ซึ่งอยูที่ระดับ 79.0 โดย

เพิ่มขึ้นตอเน� องเปนเดือนที่ 2 และเปนคา

ดัชนีที่สูงสุดในรอบ 5 เดือนนับจาก มิ.ย.64 

ขณะที่ดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ 

95.0 ปรับขึ้นจาก ก.ย.64 ที่อยูระดับ 93.0 

เปนคาดัชนีเช� อมั่นสูงสุดในรอบ 19 เดือน

นับตั้งแต เม.ย.63

“เน� องจากการคลายล็อกดาวน ตอ

เน� องดวยการเปดประเทศ 1  พ.ย.ที่ผานมา 

เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่กักตัว 

(ตามเง� อนไข) จะกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึง

คําสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับเทศกาลช่วงปี

ใหมที่เพิ่มขึ้นและการสงออกที่ยังคงเติบโต 

ทําใหผูประกอบการเช� อมั่นวาจะสงผลดีตอ

เศรษฐกิจไทยชวงที่เหลือของป 2564 โดย

ภาคการสงออกยังคงขยายตัวตามทิศทาง

เศรษฐกิจและการคาโลก” นายสุพันธุกลาว

สําหรับกรณีที่ภาคเอกชน

กรุงเทพฯ • เพ� อไทยขายฝน ใหคํามั่น

สัญญาประชาธิปไตยกินได หากไดเปนรัฐ 

บาลโครงการรับจํานําขาวจะกลับมา ท้ังชาว 

นา ชาวสวน ยางพารา ฯลฯ จะมีรายได 

สามารถปลดหนี้ปลดสิน โฆษกรัฐบาลตอก

มีแตคอรรัปชัน ไปตาม “ยิ่งลักษณ” กลับมา

ติดคุกดีกวา “หมอวรงค” ซ้ําโกงทั้งแผนดิน 

เตือนตองมีคนหนีเพิ่ม

เม� อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นาย

วรวัจน เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธ 

ศาสตรการเมืองพรรคเพ� อไทย เผยวา วันนี้

ราคาขาวของพี่นองชาวนาตกต่ําอยางที่ ไม

เคยเห็นในลักษณะแบบนี้มากอน เกษตรกร

ประสบปญหาขาดทุน โดยที่รัฐบาลก็ยังไม

สามารถใหความชวยเหลืออะไรได อางแต

คาเงินบาทแข็งเทานั้น และถึงแมวาจะเห็น 

ส.ส.ของพรรคเพ� อไทย ซึ่งปจจุบันเปนฝาย

คานไมสามารถดําเนินการเองได ออกมา

เรียกรองขอใหรัฐบาลชวยเหลือชาวนา แต

ก็ยังไมเห็นวารัฐบาลจะสามารถชวยเหลือ

อะไรได

“ก็ขอประกาศไวดังๆ ใหคนในรัฐบาล

ปจจุบัน ท่ีรังเกียจและไมชอบโครงการจํานํา

ขาวไดทราบวา เม� อวันที่พรรคเพ� อไทยกลับ

มาเปนรัฐบาลไดนั้น ไมเพียงแตโครงการ

ที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรแบบโครงการ

จํานําขาวเทานั้น แตพรรคเพ� อไทยจะมีนโย

บายที่ทําใหพี่นองเกษตรกรไทย ทั้งชาวนา 

ชาวสวนยางพารา ฯลฯ มีรายได สามารถ

ปลดหนี้ปลดสิน ไมเหมือนที่ถูกกระทํา ถูก                           

ทอดทิ้ง หรือเอารัดเอาเปรียบแบบในปจจุ 

บันนี้อยางเด็ดขาด พรรคเพ� อไทยจะแสดง

ความหมายของคําวา ‘ประชาธิปไตยกินได’ 

ใหไดเห็นอยางแน�นอน นี่คือคํามั่นสัญญา” 

นายวรวัจนระบุ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                                                     

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา

อานตอหนา 2

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9128

อิสรภาพแหงความคิด

เม� อชวงเชาวันที่ 8 พ.ย. ระดับน้ําเจาพระยาหนุนสูง จนทําใหเข� อนกั้นน้ําใตสะพานกรุงธน (ซังฮี้) พังทลาย สงผลใหน้ําทะลัก

ทวมถนนสะพานกรุงธนสูงถึง 30 ซม. การจราจรติดขัดอยางหนัก ขณะที่ชุมชนใกลเคียงตองขนของขึ้นที่สูง

ปล้ืมดัชนีอุตฯพุง

กระตุนศก.ฟนตัว

หวงขาดแรงงาน

พท.ฟนจํานําขาว

‘ธนกร’ทาตาม‘ปู’

กลับเขามาติดคุก

‘บ๊ิกตู’โวยคนขวางรางกม.เพ� อใหรัฐบาลลมวอนวิปตองคุยกัน
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

โคงสุดทายป 64 

งานทาทายรัฐบาล 

บเปนชวงเวลากวา 1 สัปดาหที่ประเทศไทย 

ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อ

ฟนฟูเศรษฐกิจใหกระเต้ืองขึ้น ภายหลังตกอยู ใน

สถานการณวกิฤตการแพรระบาดโควดิ-19 เกอืบ 3 

ป ซึง่นบัไดวา สญูเสยีเมด็เงินรายไดจาํนวนมหาศาล และสราง                

ความเดือดรอน ใหกับผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว แรงงาน

ในภาคอตุสาหกรรมดงักลาวนีต้องตกงาน หรอืมกีารถกูเลกิจาง                                                                            

เปนจํานวนมาก เน� องจากไมสามารถขับเคล� อนการทํางานได 

ภายใตการระบาดแพรเชื้อของไวรัส-19 โควิดทั่วโลก 

แน�นอนวา ภายหลังการเปดประเทศ รัฐบาล หรือ 

กระทรวง หน�วยงาน ที่เกี่ยวของ ตองมีตัวเลขการเขามาของ

นักทองเที่ยวตางชาติ แตละประเทศอยูในมือ รวมทั้งการคาด

การณจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาในประเทศกอน

สิ้นป 2564 และคาบเกี่ยวไปถึงชวงตนปใหม 2565 ในชวง 

ระยะเวลาเกือบ 3 เดือนน้ี ถือเปนชวงโกลด ไทมของรัฐบาล                         

ไทย ที่จะตองดําเนินการทั้งในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ รวมทั้ง

ความทาทายในการบริหารจัดการของรัฐบาล หน�วยงาน ภาค

รัฐ ภายใตสถานการณวิกฤตการทองเท่ียวของประเทศ วาจะ

สามารถพลิกฟน เดินหนาตอไปไดหรือไม  

ขณะเดียวกันตองไมลืมวา ยังมีความเสี่ยงตอการแพร

ระบาดของโควิด-19 และอาจมีการปดเมือง ปดกั้นการเดินทาง

เกิดขึ้นไดหากมีความจําเปน เพ� อควบคุมการแพรระลอกใหม

ใหอยูในวงจํากัดได อยางเชนลาสุดท่ีผานมา ในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม ที่ผูวาราชการจังหวัดตองมีการปดพื้นที่ 5 อําเภอ จึง

นับวาไมใชสัญญาณที่ดีภายหลังการเปดประเทศ โดยเฉพาะใน

จังหวัดที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

เปนอันดับตนๆ ของประเทศ 

น�าสนใจวา กรณีการแพรระบาดที่ยังพุงสูงตอเน� องใน

พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม รฐับาลมวิีธกีารจดัการ ดูแล ติดตาม เพ� อ

อาํนวยความสะดวกนักทองเท่ียวอยางไร ท่ีกาํลงัทองเท่ียวอยูใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหมน�าจะเปน

พืน้ทีส่าํคญัทีร่ฐับาลควรจะทาํเปนพืน้ทีต่นแบบ หรอืกรณศีกึษา 

ในการรับมือกับการแพรระบาดโควิด ควบคูไปกับมาตรการ

ดูแลนักทองเที่ยวที่เขามา หากเกิดติดเชื้อโควิดในพ้ืนท่ี ทาง

หน�วยงานรฐั น่ันคอื หน�วยงานหลกัอยางจงัหวัดเชยีงใหม ดูแล 

บรกิารนักทองเทีย่วอยางไรเพ� อใหเกดิความปลอดภยั และสราง

ความอุนใจ ไมทอดทิง้ หรอืปลอยใหพวกเขาด้ินรนชวยเหลอืตัว

เองไปตามยถากรรม 

ทั้งนี้ รัฐบาลตองมอบนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนิน

มาตรการดงักลาวโดยตรงกบัผูวาราชการจงัหวัด เพ� อตัดปญหา

ขัน้ตอนในการดาํเนนิการใหรวดเรว็และคลองตวัทีส่ดุ เพ� อสราง

มาตรการการดูแลนักทองเที่ยวใหครอบคลุม และคุมครองมาก

ที่สุด อันเปนหลักประกันถึงความปลอดภัยในระหวางที่เขามา 

และหากมาตรการการดูแลนี้สามารถดําเนินการไดอยางเปน

รูปธรรม ผลประจักษก็จะตามมา นั่นคือจํานวนนักทองเที่ยว

ที่เขามาโดยไมตองมาน่ังวิตกกังวลวาหากติดเชื้อโควิดจะตอง

ดําเนินการอยางไร

ขณะที่ในสวนของนักทองเที่ยวตางชาติ แน�นอนวานี่คือ

การการันตี การดูแลสวัสดิภาพของพวกเขา และมันคุมคาที่จะ

เดนิทางเขามา โดยไมมคีวามลงัเล ไมนบัรวมถงึการยกใหจงัหวดั

เปนจังหวัดทองเที่ยวแหงความปลอดภัย เซฟตี้โควิดไดอยาง

แทจริง และสามารถนําไปดําเนินการในพื้นที่จังหวัดทองเที่ยว

อ� นๆ ทั่วทั้งประเทศ และเปนจุดขายที่สําคัญในการจัดการดูแล

ของภาครัฐ ที่สามารถทํางานควบคูไดในการดูแลนักทองเที่ยว 

แมจะอยูภายใตวิกฤตโควิด  

เหนือจากนั้น นี่คือความทาทายในการบริหารจัดการ

ดแูลปองกนัโควดิในชวงโคงสดุทายของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ 

หากสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม การรับมือกับศึก

ใหญในการตอนรับเทศกาลแหงการทองเที่ยว พักผอนในชวง

หยุดสิ้นปตอนรับปใหม ก็ไมมีอะไรน�าหวง เพ� อเปดรับนักทอง

เที่ยวทั้งไทยและตางชาติ เพ� อขับเคล� อนเม็ดเงินมหาศาลใน

ภาคธุรกิจชวงโคงสุดทายสิ้นป 2564.

นั

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ส.ส.จังหวัดน�าน

“คงตองหาชองกฎหมายในการดําเนินการกับนายเรือง

ไกร ลีกิจวัฒนะ การรองเท็จมีโทษตามกฎหมาย เทาที่ฟงเขา

อางวาย� นให กกต.ตรวจสอบในขอเท็จจริง ซึ่งถือเปนการเลี่ยง

กฎหมายที่เกงมาก นพ.สุรพงษไดรับการแตงตั้ง กอนการ

ประชุมใหญพรรค ปจจุบัน นพ.สุรพงษ สืบวงศลี เปนรักษา

การผูอํานวยการพรรค จนกวาจะแตงตั้งใหม เพราะหัวหนา

พรรคชุดเกาลาออก อยางไรก็ตาม ฝายกฎหมายของพรรคไดดู

ขอบังคับพรรค และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของแลว”.

อนหนาน้ีหลายคนจับจองไปท่ีการหํ้าห่ันกันในพ้ืนท่ีภาคอีสาน 

ระหวาง 2 พรรครวมฝายคาน พรรคเพ� อไทย กับพรรคกาว

ไกล ซึ่งมีฐานมวลชนเกือบจะกลุมเดียวกัน 

แตอีกภาคที่น�าจะเขมขนไมแพกันคือ พื้นที่ภาคใต ที่คูแขง

คนสําคัญลวนแตมาจากพรรครวมรัฐบาลดวยกันทั้งสิ้น ที่สําคัญมี

มากกวา 2 พรรค 

โดยการเลือกตั้งเม� อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผานมา มี

พรรคการเมืองจํานวน 5 พรรค ที่สามารถพาผูแทนเขาสภาได 

ประกอบดวย พรรคประชาธิปตย พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจ

ไทย พรรคประชาชาติ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

พรรคประชาธิปตยกวาด ส.ส.ไดมากที่สุด 22 ที่นั่ง รองลงมา

คือ พรรคพลังประชารัฐได 13 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 8 ที่นั่ง พรรค

ประชาชาติ 6 ที่นั่ง และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่ง  

กรณีดังกลาวไมนับรวมการเลือกต้ังซอมท่ี จ.นครศรีธรรมราช ท่ี

ผานมา ซ่ึงพรรคพลังประชารัฐสามารถเอาชนะพรรคประชาธิปตยได  

อยางไรก็ดี แมในการเลือกตั้งป 2562 พรรคประชาธิปตยจะ

ควา ส.ส.เปนอันดับที่ 1 ของภาค แตการเหลือเพียง 22 ที่นั่ง ถือวา

สรางความเสียหายอยางมาก ถูกพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจ

ไทย แบง ส.ส.ไปเกือบ 20 ที่นั่ง  

ขณะที่การเลือกตั้งครั้งหนา พรรคประชาธิปตย ในเงื้อม

มือของ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค หมายมั่นปนมือจะทวงคืนความยิ่ง

ใหญกลับมายืนหนึ่งเปนเจาของสัมปทานพื้นที่ภาคใตแบบวันวาน  

พรรคประชาธิปตยทุมทุกสรรพกําลังในการดูแลเร� องสินคา

ทางการเกษตรของภาคใต ไมวาจะเปนยางพารา น้ํามันปาลมใหมี

ราคาสูง อาศัยความไดเปรียบในฐานะที่กํากับดูแลกระทรวงพาณิชย 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ขณะที่กอนหนานี้ เสี่ยตอ-เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและ

สหกรณ และเลขาธิการพรรค เคยใหสัมภาษณในลักษณะวา ภาพ

รวมการเลือกตั้งครั้งหนาตัวเองรับผิดชอบ แมไมไดบอกตรงๆ แต

เหมือนสงซิกวา จะไมลมเหลวเละเทะแบบครั้งกอนแน�  

แตในขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐ อยูในอาการกําลัง

ไดใจ จากการควาเกาอี้ ส.ส.กวา 10 ที่นั่ง ทั้งที่ไมไดอัดกระสุนดินดํา

ลงไปมากเม� อป 2562 ประกอบกับชัยชนะเลือกตั้งซอมที่เมืองคอน ก็

วาดหวังจะสถาปนาตัวเองขึ้นเปนเบอร 1 ของภาคใตแบบเบ็ดเสร็จ  

จะเห็นวา บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหนาพรรค หรือแมแต ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค ตางใหความสําคัญกับภาคใต

อยางมาก ดวยการลงทําพื้นที่อยางตอเน� อง 

เริ่มมีการวางยุทธศาสตร จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามพื้นที่

ตางๆ อยางเชน เม� อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผานมา บิ๊กปอม พรอมกับ

คณะ ส.ส.ตางยกขบวนกันไปเปดสาขาพรรคกันที่ จ.นราธิวาส 

นอกจากน้ียังมีแพลนท่ีจะเปดสาขาพรรคการเมืองตามจังหวัด

ตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคใตอีกหลายแหง เพ� ออัปเกรดใหเปนมืออาชีพมากข้ึน 

มีการเซตตัวบุคคลเอาไวสําหรับการตอสูกับพรรคประชาธิปตย 

คูแขงเบอร 1 ในดินแดนดามขวาน ดังจะเห็นการปรากฏตัวของ นาย

อนุมัติ อาหมัด ที่เพิ่งลาออกจากการเปนสมาชิกวุฒิสภาเม� อวัน

ที่ 3 พฤศจิกายน ไปขนาบขาง บิ๊กปอม ระหวางลงพื้นที่ จ.นราธิวาส 

สําหรับ อนุมัติ เปนนักธุรกิจไทย มีเชื้อสายปากีสถาน เปน

ที่รูจักกันดีใน จ.สงขลา เคยไดรับเลือกตั้งเปน ส.ว.สงขลา เม� อ

ป 2557 กระทั่งมีการรัฐประหาร จึงไดรับการแตงตั้งใหเปนสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) กอนจะลาออกไปชวยพรรคพลัง

ประชารัฐทําศึกเลือกตั้งในภาคใตตอนลาง เม� อป 2562 

การกลับมาพรรคพลังประชารัฐ ของ อนุมัติ ถูกมองวาตองการ

เอามาตอสูกับพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สงขลา ที่

มี นิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เจาถิ่น ผูสายปานยาวเหยียด

ยืนจังกาอยู 

แตทั้งนี้ ตัวแปรสําคัญของพรรคพลังประชารัฐอยูที่วาจะเอา

ใครนํา เพราะมีเสียงสะทอนจากในพื้นที่ภาคใตหลายแหงเหมือนกัน

วา หากไมใช บิ๊กตู ก็ไมเอา ตอใหเปน บิ๊กปอม หรือ ธรรมนัส ก็ตาม 

ดานฟากฝง พรรคภูมิใจไทย  ของ เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหนาพรรค คราวที่แลวถือวา

กําไรมากกับการลมเสาไฟฟาของพรรคประชาธิปตยในหลายพื้นที่ได

หลายตน ไมวาจะเปน พัทลุง ระนอง กระบี่ สตูล สงขลา ครั้งนี้ยัง

มีแมทัพคนเดิมผูพาพรรคสีน้ําเงินชูธงในภาคใตไดอยาง นาที รัชกิจ

ประการ ภรรยาของ นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทองเที่ยว

และกีฬา  

ครั้งหนาพรรคภูมิใจไทยหวังเซฟฐานที่มั่นเดิมที่ไปเจาะมาได 

กับการบวกเพิ่มอีกนิดหน�อย เพราะรูวา การแขงกับ 2 พรรคใหญใน

ภาคใต ไมวาจะเปนพรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปตยมัน

ไมงาย  

อยางไรก็ดี พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปตย และ

พรรคภูมิใจไทย ตอนนี้อาจจะดูรักกัน ในฐานะพรรครวมรัฐบาล แต

จับตาดูใหดี ทันทีที่ปกลองเลือกตั้งดัง มีสัญญาณชัดเจน เปนอีกสนาม

ที่เดือดไมแพภาคอ� น  

ขนาดตอนนี้แคลือวาจะยุบสภา ยังแทบไมใหอีกฝงตีกินทํา

คะแนนนํา แขงกันลงพื้นที่ภาคใตกันแทบจะทุกสัปดาหอยูแลว. 

สองสมรภูมิ ส.ส.ดามขวาน 

3 พรรคใหญรัฐบาลหารกันเอง 

ก

นักการเมือง

เปนความขัดแยงกัน สภาควรเปนเชน

นั้น โดยเฉพาะเวลานี้ ผมไปบังคับเขาไม

ไดอยูแลว เวลาที่บานเมืองกําลังลําบาก 

ประชาชนกําลังเดือดรอน มันไมเกิด

ประโยชนอะไรทั้งสิ้นเลย แลวไมมีใคร

ไดประโยชนอะไรทั้งสิ้น ใครจะเขามา

สูอํานาจก็ตองเจอปญหานี้ ความขัด

แย้งก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบ  แต่

ถาทุกคนหันหนามาพูดคุยกันในสิ่งที่

เปนประโยชน รวมมือกันทํางานตรง

นั้นตรงนี้ อันไหนไมดีก็ทักทวงมา ก็

แคนั้นนั่นแหละหนาที่ ถาทําอยางนี้ ได

ประเทศไทยก็คงไปไหนโลดแลว ผมวา

นะ” นายกฯ กลาว

ผูส� อขาวถามวา สบายใจขึ้นบาง

หรือไมกับเร� องในสภา หลังนายนิโรธมา

เปนประธานวิปรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ

กลาววา ถาถามวาสบายใจหรือไม อยา

ลืมวาควบคุมอะไรในสภาไมได และ

ไมไดเปนคนคุม และบอกมาตลอดวา

เปนเร� องของวิป วิปฝายรัฐบาลและวิป

ฝายคานก็ตองคุยกันใหรูเร� อง เร� องไหน

สําคัญเร� องไหนจําเปนตองออก อันไหน

ที่เปนกฎหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถ

ทั้งในเร� องของเศรษฐกิจและสังคม สิ่ง

แวดลอมหรือการศึกษา รวมท้ังการ

ปฏิรูปตางๆ เหลานี้มันตองออก ไมใชจะ

บอกวาไมออกเพ� อใหรัฐบาลลม ใจราย

เกินไป ใจรายกับประเทศเกินไป

เม� อถามวา นายกฯ ไดเช็กความ

เคล� อนไหวแลวใชหรือไม วาไมมีความ

พยายามสรางความปนปวนในสภาจน                                                    

อาจกระทบตอกฎหมายสําคัญของรัฐ 

บาล พล.อ.ประยุทธกลาววา ไมทราบ

เหมือนกัน ก็เป็นเรื่องของพรรคและ

หัวหนาพรรคท่ีจะวากันมา สําหรับ

ตนเองอะไรก็ได เพราะทํางานใหกับ

ประชาชนทุกคนอยูแลว

ถามถึงความเห็นของนายวันชัย                                                  

สอนศิริ ส.ว.ที่ระบุวาจะเกิดการเปลี่ยน 

แปลงครั้งใหญ โดยรัฐบาลจะแตกกัน

ในปหนา รวมทั้งชี้วาใกลเลือกตั้งแลว 

พล.อ.ประยุทธตอบวา “เหรอ ก็นี่ ไง

เปลี่ยนตัวประธานวิปไง” 

ไมกังวลคุมเสียงในสภา

เมื่อถามว่า จริงหรือไม่ที่มีข่าว

วาไดพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา เลขาธิการ พปชร.โดยตรงแลว 

พล.อ.ประยุทธยืนยันวาไมไดคุย  คุยไป

ครั้งหนึ่งตอนแรกๆ เคยคุยกับเขาครั้ง

หนึ่ง ก็ดีก็คุยกัน และเม� อถามย้ําวาจะ

ทําใหพรรค พปชร.เปนปกแผนมากขึ้น

ใชหรือไม โดยเฉพาะกับนายกฯ จะเปน

เนื้อเดียวกันใชหรือไม พล.อ.ประยุทธ

ตอบวา “ถาไมมีใครคอยยุแยงตะแคงรั่ว

ก็จะดีอยูมั้ง”

ตอมานายนิโรธ พรอมตัวแทน

วิปพรรครวมรัฐบาลไดเขาพบนายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ ที่ตึกบัญชาการ 1 

โดยใชเวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

โดยนายนิโรธกลาวภายหลังวา ไดหารือ

กับนายวิษณุถึงกฎหมายที่จะเขาสภา 

ซึ่งเปนกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาเสร็จแลวสงไป โดยนายวิษณุ

ใหดูและกฎหมาย 2-3 ฉบับที่จะเขาสภา

คือ รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับ

เปนพินัย พ.ศ. ... และราง พ.ร.บ.การ

ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... ซึ่ง

ยังไมไดเขาสภา นอกจากนั้นไดพูดคุยกัน

หลายเร� อง

ผูส� อขาวถามวาไดหารือกรณีสภา

จะลมหรือไม นายนิโรธกลาววา เร� อง

สภาลมนั้นพรรครวมรัฐบาลไดยืนยันจะ

ควบคุมสมาชิกพรรครวมรัฐบาลกอน คือ

เร� ององคประชุม รวมไปถึงระเบียบวาระ

การประชุม และขอบังคับการประชุม ซึ่ง

ในฐานะประธานวิปรัฐบาล องคประชุม

ไมมีความกังวล เพราะแตละพรรครวม

รัฐบาลมีทีมวิปอยูแลว  

เม� อถามวา มีเสียงวิจารณภายใน

พรรค พปชร.มีปญหาเร� องแบงกลุมกวน                                                          

ตรงนี้วิปจะดูแลยากหรือไม นายนิโรธ

กลาววาไมใชกลุมกวนแตเราแบงเปน

ภาค มีหัวหนาภาค เพราะการปรับโครง                                                       

สรางของพรรคจะทําใหพรรคเปนสถาบัน

การเมืองมากขึ้น สามารถควบคุมดูแล

เสียงไดงายขึ้น  

เม� อถามวา ประธานวิปรัฐบาลจะ                                                     

มีกฎเหล็กดูแลสมาชิกอยางไร นายนิโรธ

กลาววาไมมี เพราะ ส.ส.ทุกคนมีวุฒิ

ภาวะและมีจิตสํานึก ซ่ึงสมาชิกทุกคน

ทําหนาท่ีอยางเต็มท่ี ไมวาฝายรัฐบาล

หรือฝายคาน ซึ่งจะเห็นไดวาพิจารณา

กฎหมายกันหลายฉบับ ซึ่งฝายคานคง

ไมมีอะไร  เพราะฝายคานก็เปนหวงบาน

เมืองเหมือนกัน

จากนั้นในเวลา 15.00 น. นาย

นิโรธไดประชุมวิปรัฐบาล โดยมีคณะ

กรรมการวิปรัฐบาลเขารวมประชุมอยาง

พรอมเพรียง โดยนายนิโรธกลาวกอน

ประชุมถึงการตอบกระทูสดของรัฐมนตรี

วา นายวิษณุไดรับปากวาตอไปจะไมมี

รัฐมนตรีไมไปตอบกระทู โดยนายวิษณุ

ไดกําชับใหรัฐมนตรีมีเวลาในวันพุธและ

วันพฤหัสบดี เพ� อไปตอบกระทูถามและ

รวมพิจารณากฎหมาย

สวนกรณีพรรคกาวไกล (ก.ก.) ย� น

เรื่องต่อสภาเพื่อให้ส่งคําร้องไปยังศาล

รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติความเปน

รัฐมนตรีของนายนิพนธ  บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย แต่สภาระบุว่ายื่นผิด

ชองทางนั้น นายวิษณุระบุวา ก็ไมแน�ใจ

แนวทางของสภาในการตีความ แตให

สภาเปนผูชี้แจงจะดีกวา 

นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการ

ประธานรัฐสภา กลาวเร� องนี้วา  สามารถ

ทําได ไมจําเปนวารัฐมนตรีคนดังกลาว

จะเปน ส.ส.ก็ได ซึ่งขณะนี้ ไดผานการ

ตรวจสอบเร� องลายมือช� อของ ส.ส.แลว 

กําลังเขาสูกระบวนการของการยกราง

คําร้อง เพื่อให้ประธานสภาลงนามใน

คํารองย� นตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ซึ่ง

การยื่นตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรี

ผานชองทาง ส.ส.เขาช� อมีมาหลายครั้ง

แล้ว เช่นกรณียื่นตรวจสอบความเป็น

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ ปรากฏตาม

คําวินิจฉัยที่ 11/2562  ทุกอยางเปนไป

ตามหลักการแหงรัฐธรรมนูญ นายชวน 

หลีกภัย ทําหนาที่ดวยความเปนกลาง 

ตรงไปตรงมา เม� อ ส.ส.ใชสิทธิ์ถูกตองก็

ตองดําเนินการอยางเครงครัดตอไป

พรอมรับ ‘ปลัดฉิ่ง-บิ๊กแปะ’

วันเดียวกัน ยังคงมีความเคล� อน                                             

ไหวในพรรคการเมืองตางๆ โดย พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหนาพรรค พปชร.กลาวถึงความ

ชัดเจนที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีต

ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเขามาสมัคร

เปนสมาชิกพรรค พปชร.วา ก็มาสิ ถา

มาก็รับ แตขณะนี้ยังไมมีการพูดคุย และ

หากจะเขามาชวยงานพรรค จะมาชวย

งานใดนั้น ก็เปนเร� องของตนเอง ไมใช

เร� องของส� อ  

เม� อถามถึงกรณีนายอนุมัติ อาหมัด 

ลาออกจาก ส.ว.และจะเขามาชวยงาน

พรรค พปชร. พล.อ.ประวิตรกลาววา จะ

มาถามอะไรตนเอง ใหไปถามนายอนุมัติ 

และยังไม่รู้เลยว่าจะมาช่วยงานเร่ืองใด 

เพราะยังไมไดบอกวาจะมาชวยอะไร  

เม� อถามถึงแนวโนมที่ พล.ต.อ.จักร

ทิพย ชัยจินดา อดีตผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ จะสมัครเปนสมาชิกพรรค                                                

พปชร. พล.อ.ประวิตรกลาววา มาก็มา 

แลวจะตองมาบอกส� อทําไม  

นายบุญสิงห วรินทรรักษ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค    

พปชร. กลาวถึงกรณี พล.อ.จักรทิพย

วา ถามีความชัดเจนจะแจงใหทราบ 

เน� องจากเพิ่งมาจากตางจังหวัด ยังไมได

เขาพรรค แตถามีการสมัครจริงจะเขาสู

ระบบ และฝายทะเบียนจะมารายงาน 

สวนคําถามวาจะมีบิ๊กเนมสมัครเปน

สมาชิกพรรค พปชร.หลายคนหรือไม

นั้น นายบุญสิงหหัวเราะและไมไดตอบ

คําถามดังกลาว

ขณะที่ ในการประชุมสมาชิก

วุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประ                                                              

ธานวุฒิสภา ไดแจงถึงพระบรมราช 

โองการแตงตั้ง ส.ว.โดยตําแหน�งคน

ใหมในสวนผูบัญชาการเหลาทัพ 3 คน                                                  

ในขณะเดียวกันลาสุดมี ส.ว.ย� นใบลา

ออกจากตําแหน�งอีก 2 คน ไดแก 

พล.อ.อ.มนัส รูปขจร ย� นใบลาออกเม� อ

วันที่ 1 พ.ย. เนื่องจากปัญหาด้านสุข 

ภาพมีอายุ 75 ป และนายอนุมัติย� นใบลา

ออกเม� อวันที่ 3 พ.ย.คาดวาจะไปสมัคร

เปนสมาชิกพรรค พปชร.

สําหรับกรณีนายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ สมาชิกพรรค พปชร.ยื่นคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สอบกรณี 

นพ.สุรพงษ สืบวงศลี ดํารงตําแหน�ง 

ผอ.พรรคเพื่อไทย ขัดกฎหมายและ

เปนการครอบงําพรรคหรือไมนั้น นาย

วิษณุกลาววา ไมทราบวาเขาดําเนิน

การอะไรถึงเรียกวาครอบงํา ซึ่งนาย

เรืองไกรอาจมีหลักฐานก็ตองปลอยใหวา

ไป สวนกรณี นพ.สุรพงษเคยถูกตัดสิน

ใหจําคุก จะมาเปนกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองไดหรือไมนั้น ตนเขาใจวา

ไมใช กก.บห.เพราะตําแหน�งกรรมการ

ยุทธศาสตรเปนตําแหน�งที่ตอเติมเสริม

แตงที่อยูนอกกฎหมาย 

สวนที่นายเรืองไกรไดเขาย� นรอง                                                         

เรียนตอ กกต.เพ� อใหตรวจสอบคุณสมบัติ

ของ นพ.สุรพงษ โดยยืนยันมีขอเท็จจริง

และพยานหลักฐาน 

พท.ฉุนเตรียมเอาคืนเรืองไกร 

ขณะที่ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัว 

หนาพรรคเพ� อไทย กลาววา ถานายเรือง

ไกรไปรองจริง คงตองหาชองกฎหมาย

ในการดําเนินการกลับกับนายเรืองไกร 

เพราะการรองเท็จมี โทษตามกฎหมาย 

แตเทาที่ฟงเขาอางวาย� นให กกต.ตรวจ

สอบในขอเท็จจริง ซ่ึงถือเปนการเลี่ยง

กฎหมายที่เกงมาก 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรค พท. ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรครวมฝาย

คาน (วิปฝายคาน) ระบุเร� องนี้วา ไมถึง                                                                 

กับหนักใจ ขณะน้ีฝายกฎหมายของพรรค

กําลังติดตามกรณีดังกลาวอยู ไมใชเร� อง

ที่สลับซับซอน เปนเร� องที่สามารถทําได 

นายสุทินยังกลาวถึงการขอเปด

อภิปรายไมไววางใจแบบไมลงมติตาม

มาตรา 152 ของพรรครวมฝายคานวา 

อยูระหวางการหารือรวมกับพรรครวม

ฝายคาน ซึ่งสมาชิกหลายคนใหความ

เห็นว่ายังไม่ต้องเร่งรีบ เนื่องจากสมัย

ประชุมเหลือเวลาอีก 3 เดือน แตก็มี

สมาชิกบางสวนที่อยากเรงใหเปดการ

อภิปรายโดยเร็ว ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 152  ทําไดเพียงครั้งเดียว ดังนั้น

จึงตองใชใหเปนประโยชน ใหไดจังหวะ

และเกิดผลดีที่สุด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค  

พท.กลาววา ในวันที่ 15 พ.ย.จะประชุม

พรรครวมฝายคาน โดยเบื้องตนอยาก

ใหกระบวนการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาเสร็จก่อน เพื่อให้

สามารถใชกลไกในสภาไดอยางเต็มที่ แต

การยื่นญัตติไม่จําเป็นต้องรอการโปรด

เกลาฯ เพราะสมาชิกสภาทุกคนสามารถ

ย� นไดทั้งหมด  

ดานนายชินวรณ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 

ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ให

สัมภาษณถึงการหารือนอกรอบกับนาย

วิษณุ ถึงรางแก ไขกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง และราง

แกไขกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง วา

นายวิษณุไดรับไปประสานงานกับ กกต.

เพื่อรวบรวมประเด็นและนําเสนอเป็น

รางของ ครม.หรือรางของ กกต. แตก็

ตองรอใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งคาดวาจะไมเกินวันที่ 1 ม.ค.65 จาก                                                         

น้ันจะเปนกระบวนการเสนอรางกฎหมาย

เพ� อพิจารณาตอไป ในสวนของสภาประ 

มาณเดือน ก.พ.65  คงเปดประชุมสภา

สมัยวิสามัญ เพื่อแก้ ไขร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนี้ใหทัน

ตอสถานการณ.
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3บทความ-ในประเทศ

จี้จัดการพวกเหยียดอีสาน

แผนฟื้นฟูการบินไทยดีขึ้น

ไทยโพสต์ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูบริษัท 

การบินไทย จำากัด (มหาชน) ว่า ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้น มีเงิน

หมุนเวียนอยู่พอสมควร เนื่องจากมีการปรับลดจำานวนคนลง

ไปเยอะมาก เหลือเท่าที่จำาเป็น ลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลง จน

สามารถมีเงินหมุนเวียนได้ ยืนยันว่าการบินไทยยังเป็นสาย

การบินแห่งชาติตลอดไป มีการดำาเนินการเป็นระยะๆ ถ้ามี

อะไรที่จำาเป็นเร่งด่วนก็ต้องปรับ แต่ตอนน้ียังเป็นแผนที่เดิน

ได้อยู่ เมื่อถามว่า เรื่องงบประมาณที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

จากการบินไทยขอมา 2.5 หมื่นล้านบาทจะต้องปรับลดหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่ต้อง เดี๋ยวหาทางอื่นมาทดแทน ก็

ไปคุยกันต่อไป จะเพิ่มทุนหาทุนอะไรกัน ก็ไปหากันมา แต่วันนี้

เท่าที่ทำามาแล้วเรายังไม่ได้จ่ายเงินสนับสนุนอะไร

เผยโกร่งช่วยรัฐบาลหลายยุค

ทำาเนียบรัฐบาล • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

แสดงความอาลัยถึงนายวีรพงษ์ รามางกูร หรือ ดร.โกร่ง อดีต

รองนายกฯ และ รมว.คลัง ว่า ขอแสดงความเสียใจร่วมกันกับ

ครอบครัวรามางกูร ในฐานะที่เคยทำางานร่วมกัน และสมัยก่อน

เคยพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกันเป็นปกติอยู่เป็นประจำาถือ 

เป็นมิตรที่ดี ความรู้ความสามารถทุกคนประจักษ์แล้ว ที่นาย 

วีรพงษ์ได้ช่วยเหลือรัฐบาลหลายคณะ แม้จะมีตำาแหน่งหรือไม่ 

มีตำาแหน่งก็ตาม ที่สำาคัญนายวีรพงษ์เป็นโหร และเวลาที่ดูดวง

เมื่อพบอะไรก็มักจะโทรศัพท์มาบอก จะเชื่อหรือไม่ก็ช่าง แต่ก็

โทร.มาบอกและเล่าให้ฟังเสมอ ขณะเดียวกันนายวีรพงษ์ก็โทร.

บอกคนอื่นด้วย แต่ในช่วงท้ายนี้ ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน จำา

ได้ว่าพบปะสังสรรค์ในช่วงสุดท้ายประมาณยุค คสช. ในช่วงนั้น

นายวีรพงษ์ก็พูดคุยแสดงความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจทั่วๆ ไป

ปลอมไลน์ตำารวจหลอกโอนเงิน

ปทุมวัน • พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เปิดเผยว่า ประชาชนหลายรายแจ้งว่าได้รับการติดต่อทาง

โทรศัพท์จากบุคคลไม่ทราบชื่อ ซ่ึงได้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ตำารวจทำางานอยู่ท่ีสถานีตำารวจภูธรพนัสนิคม บุคคลดังกล่าว

ได้แจ้งต่อผู้ ได้รับการติดต่อว่าจะให้ความดูแลและช่วยเหลือ

เรื่องการชำาระเงินค่าปรับตามใบสั่งและเรื่องคดีต่างๆ ได้ แต่

ประชาชนผู้ได้รับการติดต่อจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Line Accout 

ชื่อ สภ.ภูธรพนัสนิคม หลอกลวงให้ โอนเงินชำาระค่าปรับ หลัง

จากได้รับเงินแล้วไม่สามารถติดต่อได้นั้น ไลน์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่

ของทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติหรือสถานีตำารวจที่ถูกกล่าว

อ้าง ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกรอกข้อมูล อาจจะถูกขโมยข้อมูล

เพื่อนำาไปใช้ในทางที่เสียหายได้ ขอเตือนไปยังผู้ที่ร่วมขบวนการ

หลอกลวง การกระทำาดังกล่าวมีความผิด มีโทษหนักถึงขั้นจำาคุก.

ลุยจับโกดัง

ลักลอบนำาเข้า

ชุดตรวจโควิด

กทม. • กองบัญชาการตำารวจ

สอบสวนกลาง พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐ

ศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., 

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ  

ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำาเริง อำาพรร 

ทอง, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์

แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ 

วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. 

สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) โดย นพ.ไพศาล 

ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา และ ภญ.สุ

ภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข ร่วมกันแถลงผลการ

ปฏิบัติงานกรณีบุกตรวจค้นโกดัง 

2 แห่งย่านบางกะปิ ลักลอบนำา

เข้าเครื่องมือแพทย์และวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี 3 โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ได้แก่ 

ชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหา

เชื้อโควิด-19) หน้ากากอนามัย

ทางการแพทย์ ชุด PPE เครื่อง

วัดออกซิเจนปลายน้ิว เทอร์ โม 

มิเตอร์ และผลิตภัณฑ์น้ำายาล้าง

จานและซักผ้า มูลค่าของกลาง

กว่า 5,000,000 บาท

ภญ.สุภัทรากล่าวว่า อย. 

และ บก.ปคบ.จะดำาเนินการ

เชิงรุกเฝ้าระวังและปราบปราม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

อย่างเข้มข้นเช่นนี้ต่อเนื่อง เพื่อ

ให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าชุด

ตรวจโควิด หน้ากากอนามัยทาง 

การแพทย์ ถุงมือทางการแพทย์ 

แอลกอฮอล์เจล และผลิตภัณฑ์

สุขภาพอื่นๆ ที่ใช้มีคุณภาพและ

ความปลอดภัย สำาหรับผลิตภัณฑ์

ล้างจานใช้กับเครื่องล้างจาน 

และผลิตภัณฑ์ท่ี ใช้ ในการซัก

ผ้าในระดับอุตสาหกรรม ส่วน

มากจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 

3 เนื่องจากมีส่วนประกอบของ

สารเคมีที่มีค่าความเป็นด่างสูง 

อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ จึงต้อง

มีการประเมินความปลอดภัย

และประสิทธิภาพจาก อย.ก่อน

จึงจะขายได้ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มนี้ขอให้ผู้บริโภคเลือกจาก

สถานที่ขายที่เป็นหลักแหล่ง น่า

เ ช่ือถือ โดยเฉพาะชุดตรวจ 

โควิดจะต้องเป็นชุดตรวจท่ี ได้

รับอนุญาตจาก อย.แล้วเท่าน้ัน 

เพื่อป้องกันการแสดงผลท่ีผิด

พลาด ให้ความสำาคัญกับการ

อ่านฉลากและตรวจสอบเลข 

อย. ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.

moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ หรือไลน์ @FdaThai 

และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่า

จะผิดกฎหมายสามารถแจ้งร้อง

เรียนได้ท่ีสายด่วน อย.1556 

หรืออีเมล 1556@fda.moph.

go.th

น้ำาทะเลหนุนอัศวินขออภัยชาวกรุง

ปล้ืมเหตุรุนแรงชายแดนใต้ลดลง

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า

การแก้ปัญหาน้ำาท่วมขังในหลาย

พื้นท่ีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

รับทราบถึงปัญหา และส่ังการให้

กรุงเทพมหานครและทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำาท่วมซึ่งเกิด

จากน้ำาทะเลหนุนสูงผิดปกติ และ

มีมวลน้ำาเหนือไหลลงมา ทำาให้

ระดับน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาสูงขึ้น

ที่ระดับ 2.30 เมตร จึงทำาให้หลาย

พื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำาของ กทม. 

อาทิ ย่านวัดเศวตฉัตร เจริญนคร 

ท่าเรือสาทร ท่าเรือบางนา ย่าน

เจริญกรุง ได้รับผลกระทบ บาง

พื้นที่ถนนพระราม 3 ราษฎร์บูรณะ 

จ.สมุทรปราการ น้ำาได้เอ่อล้นเข้า

มายังพื้นผิวจราจร นายกรัฐมนตรี

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ประชาชนที่มีปัญหารถเสีย รวม

ทั้งกรุงเทพฯ กำาชับให้สำานักการ

ระบายน้ำาเข้าแก้ไขเร่งระบาย เพื่อ

ลดความเดือดร้อนของประชาชน

ที่ใช้รถ เร่งจัดระเบียบการจราจร

เพื่อป้องกันการติดขัด นอกจากนี้

ยังเร่งนำากระสอบทรายมาให้เพื่อ

ช่วยกั้นน้ำาแล้ว เพื่อป้องกันปัญหา

น้ำาหนุนและปัญหาฝนตกซ้ำาที่อาจ

จะเกิดขึ้นอีก

นายธนกรกล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีรับทราบปัญหาของพี่

น้องประชาชน ได้ประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วย

เหลืออย่างเร่งด่วน และเจ้าหน้าที่

ยังคงติดตามแก้ ไขสถานการณ์

อย่างต่อเนื่อง ปัญหาน้ำาท่วมที่

เกิดขึ้นมีปัจจัยมาจากน้ำาหนุนสูง

ผิดปกติ ขออย่าเชื่อกระแสข่าว

ลือว่ารัฐบาลนิ่งเฉยต่อปัญหา ขอ

ให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกับเจ้า

หน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำาผ่าน

ทางเว็บไซต์ของสำานักการระบาย

น้ำา https://dds.bangkok.go.th/ 

เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำา

ไว้ล่วงหน้า

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

โพสต์เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุ

ว่ า พื้นที่ ริมแม่น้ำ า เจ้ าพระยา

บริเวณถนนทรงวาด หนึ่งในพื้นที่

ที่เกิดเหตุน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา

ล้นคันกั้นน้ำาชั่วคราวที่ กทม.ได้

วางกระสอบทรายไว้เพื่อป้องกัน 

ตอนนี้หลายพื้นที่ใน กทม.มีน้ำาล้น

คันกระสอบทราย ที่มีสาเหตุหลัก

จากปัจจัยธรรมชาติ น้ำาทะเลหนุน

สูงกว่าระดับน้ำาจริง สูงกว่าระดับ

น้ำาที่คาดการณ์ ไว้ประมาณ 50- 

60 ซม. ทำาให้ล้นตลิ่งในช่วงที่มีคัน

กั้นน้ำาชั่วคราวทั้ง 5 จุด ชุมชนนอก

คันกั้นน้ำาและบริเวณแนวฟันหลอ 

กทม. กราบขออภัยทุกๆ คนที่ ได้

รับผลกระทบในวันนี้ กระทบต่อ

ชีวิตประจำาวันของพี่น้องประชาชน 

และทำาให้การจราจรในหลายพื้นที่

มีปัญหา ตอนน้ีระดับน้ำากำาลังลด

ลง และเจ้าหน้าที่ยังคงติดตาม

แก้ไขสถานการณ์ และดำาเนินการ

จัดเรียงกระสอบทรายในจุดเสี่ยง

เพื่อป้องกันและรองรับน้ำาที่จะขึ้น

สูงอีกครั้งในช่วงเย็น ระหว่างเวลา 

16.00-19.30 น. และช่วงเช้าของ

วันพรุ่งนี้ (9 พ.ย.).

ทำาเนียบรัฐบาล • ที่ตึกภักดี

บดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ในการรับฟังการแถลงผลงาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ (กพต.) และโครงการสำาคัญ

ท่ีจะขับเคลื่อนในปี 2565 มี

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร 

เลขาธิการศูนย์อำ านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) และหัวหน้าส่วนราช 

การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดย

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายว่า 

ขอบคุณ กพต.และทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องที่ ได้ทำางานร่วม

กันมาอย่างเข้มแข็ง รวมทั้ง

การแก้ปัญหาสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ดีขึ้น ตลอด

จนการวางรากฐานการพัฒนาที่

เชื่อมโยงทุกมิติไปพร้อมกัน ซ่ึง

ทำาให้การพัฒนามุ่งเป้าหมายไป

ยังประชาชนและพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์

สูงสุด มีความสุข และสามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้

อย่างมีคุณค่าและมีศักด์ิศรีเท่า

เทียมกัน การแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ขณะนี้ดีขึ้นโดย

ลำาดับ สถานการณ์ความรุนแรง

ลดลง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น

ในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ

ของทุกฝ่ายและประชาชนใน

พื้นที่

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ า

ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันหาแนวทางการบริหาร

จัดการระบบการอำานวยความ

สะดวกการค้า การลงทุนและ

การบริการในพื้นที่ ให้เกิดขึ้น

โดยเร็วที่สุด ให้ ศอ.บต.เป็น

ศูนย์กลางการประสานงานและ

ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ให้ 

กพต.ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ

ตามนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะ

เป็นโครงการเมืองต้นแบบ สาม 

เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้ง  

4 เมือง ให้เกิดผลสำาเร็จที่เป็นรูป

ธรรมโดยเร็ว และเชื่อมโยงไป

ยังเกษตรฐานรากของประชาชน

ให้ได้มากท่ีสุด โดยโครงการ

การยกระดับการพัฒนาพื้นท่ี

ผ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น

เมืองปศุสัตว์ เมืองปูทะเลโลก 

เมืองแห่งผลไม้ เมืองแห่งพืช

พลังงาน และระเบียงเศรษฐกิจ

ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ให้สำาเร็จได้ในปี 2565 รวมทั้ง

จัดสรรทรัพยากรที่ดินทำากินให้

กับประชาชน และบูรณาการ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำาไป

สู่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

พล .อ .ประยุ ทธ์ ให้ สั ม 

ภาษณ์อีกครั้งว่า การแก้ปัญหา

ภาคใต้ตอนน้ีก็ดีขึ้น ความเชื่อ

ม่ันดีขึ้น สถานการณ์ความรุน 

แรงลดลง ด้วยการเอาใจใส่ของ

ทุกคน เห็นใจเขาอยู่ท่ามกลาง

ความเสี่ยงสูง แต่วันนี้ดีขึ้นแล้ว 

เห็นใจทหาร ตำารวจอยู่กันเป็น

ปีๆ กว่าจะได้กลับบ้านไปเยี่ยม

ลูกเยี่ยมภรรยา ค่ารถกินไปหมด

แล้ว เบี้ยเลี้ยงได้เท่าน้ัน มีการ

เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย เพราะ

เขาเสี่ยงชีวิต ขอให้นึกถึงเขา

บ้าง ต้องการกำาลังใจเท่าน้ัน 

เอง ไม่ได้มาเรียกร้องอะไร 

จากเรา.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หารือกับ H.E. Mr.Amerish Bera ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านเอเชีย

แปซิฟิก เอเชียกลาง และการไม่แพร่ขยายอาวุธ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องใน

โอกาสเยือนประเทศไทย ที่ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 พ.ย.

กทม. • ก๊วนอีสานเพื่อไทยตั้ง

โต๊ะแถลงปมชาวโซเชียลบาง

ส่วนด้อยค่าชาวอีสาน หวั่นสร้าง

ความเกลียดชัง สุทินขออย่า

สะกิดแผลแบบภาคใต้ จ้ีหน่วย

งานรัฐจัดการ ดักคอ หากเพิก

เฉยเท่ากับส่งเสริมให้แตกแยก 

วันที่ 8 พ.ย. ที่พรรคเพื่อ

ไทย ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภาค

อีสาน กว่า 20 คน นำาโดยนาย

สุทิน คลังแสง ประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 

และ ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพื่อไทย นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ

เลขาธิการพรรค นายสมคิด เชื้อ

คง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อ

ไทย โดยนายประเสริฐกล่าวว่า 

สืบเนื่องจากมีการแสดงความ

เห็นในคลับเฮาส์ดูถูก เหยียด

หยามชาวอีสาน ในฐานะ 

ส.ส.อีสานขอเรียนว่า ส.ส.อีสาน

พรรคเพื่อไทย เคารพสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงออกและ

ความเท่าเทียมในสังคมโดยไม่

แบ่งภาคใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำาคัญ

ท่ีสุด เราคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ท่ีต้องได้รับการคุ้ม 

ครองตามรัฐธรรมนูญ การ

แสดงความเห็นตามโซเชียล 

ลักษณะนี้ เริ่ ม มีมากขึ้น ใน

ฐานะ ส.ส.ต้องช่วยกันดู และ

เป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยหน่วยงาน 

เช่น สภา ในการแก้ปัญหา หาก

ปล่อยให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้

ขึ้นเรื่อยๆ อาจสร้างความเกลียด

ชัง แตกแยกในอนาคต ถือเป็น

เรื่องน่าห่วงใย ประชาชนก็กังวล 

ในฐานะ ส.ส.อีสานยิ่งไม่สบายใจ 

อยากเห็นความสมัครสมาน

สามัคคีของคนในชาติ  

นายสุทินกล่าวว่า เรา

พยายามทำาความเข้าใจ มีความ

เมตตาว่าอาจเกิดจากความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนอง 

หรือขาดความรู้ ข้อมูล หรือเกิด

จากปัญหาทางสุขภาพจิต เรา

ไม่ถือโทษโกรธเด็ก แต่ต้องการ

พูดกับคนที่มีหน้าที่ต้องป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหา เพราะเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน อาจเกิดการแตก 

แยกในชาติได้ ส.ส.อีสานอยาก

ให้สังคมตระหนัก และขอฝาก

ไปยังรัฐบาลที่ต้องคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ต้องไม่ปล่อยปละละเลย

ให้เรื่องนี้เกิดขึ้น ต้องหาทางป้อง 

ปราม ทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง 

ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเร่ือง รัฐบาล

กลับไม่ใส่ใจ เมินเฉยกับเรื่อง

ที่ เกิดขึ้น เมื่อเกิดการพูดคุย

ผ่านโซเชียล รัฐบาลต้องใช้ 

1.กระทรวงดีอีเอสป้องปราม 

ซึ่งดีอีเอสพูดตลอดว่าตรวจสอบ

การใช้เฟกนิวส์จนไม่ทำาอะไร

อย่างอื่น แถมตรวจสอบเฉพาะ

เรื่องคนที่ด่ารัฐบาลด้วย 2.เมื่อ 

เกิดเรื่องหากเกิดการความเข้าใจ

ผิด กระทรวงศึกษาธิการต้องให้

ความรู้ที่ถูกต้องกับเด็กว่าข้อมูล

ใดถูกหรือผิด เสริมสร้างวุฒิ

ภาวะ ต้องสร้างให้เด็กลดความ

หยาบคายลง และ 3.กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่น 

คงของมนุษย์ต้องส่งเสริมให้ผู้

ปกครองเข้าไปดูแลเด็กให้มาก

ขึ้น และ 4.กระทรวงวัฒนธรรม 

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ให้

เกิดความสามัคคีของคนในชาติ  

ทั้งนี้ ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์

ลักษณะนี้ขึ้นอีก หากไม่แก้อะไร 

จะเกิดการปะทะทางความคิดทั้ง

ในเด็กและผู้ ใหญ่ และอาจเกิด

การปะทะในอีกมิติหนึ่งข้างหน้า   

“สังคมค่อนข้างเปราะบาง

แล้ว เรารอดูท่าทีรัฐบาลว่าจะทำา

อย่างไร หากเพิกเฉย รัฐบาลกำาลัง

จะส่งเสริมให้เกิดการแตกแยก

ในชาติซึ่งยอมไม่ ได้ ไม่ ได้ ให้

รัฐบาลไปคุกคามเด็ก แต่ต้องให้

ความรู้ ใช้หน่วยงานเข้าไปดูแล 

รัฐบาลต้องจัดการตามลำาดับขั้น 

ส.ส.อีสานจะเน้นทำาความเข้าใจ 

รัฐบาลอย่าฉวยโอกาสลิดรอน

สิทธิเด็ก” นายสุทินกล่าว 

ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว

อีกว่า เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนอีสาน

ด้วยกันหรือคนภาคอื่นก็ตาม ขอ

ฝากให้ระมัดระวัง เพราะบางคน

อาจจะคิดไปโดยไม่ระวัง ดังนั้นขอ

อย่าได้ ใช้ความคึกคะนองในการ

แสดงความเห็น เพราะเป็นเรื่องที่

กระทบต่อความรู้สึกและความเป็น

ปึกแผ่นของคนในชาติ ไม่เพียงแต่

ภาคอีสานเท่านั้น แต่คนภาคอื่นๆ 

ก็มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่

ไม่ควรไปสะกิดแผล เหมือนกับที่

ยังเป็นอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซ่ึงการแสดงความคิดเห็น

เหยียดหยามภูมิภาคกันในโลกโซ

เชียล ในทางกฎหมายอาจยังมีช่อง

ว่าง จึงจำาเป็นจะต้องใช้วุฒิภาวะ

ในการควบคุม พูดคุยและทำาความ

เข้าใจกัน.

ห้อ้นดูแล” สโลแกนของ “อ้น” ทิพานัน ศิริชนะ 

ข้าราชการการเมือง ประจำาสำานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) นอกจากหน้าที่หลักเป็นองครักษ์พิทักษ์ 

“2 ลุง” คือ ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม และ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. ในการชี้แจงและ

ตอบโต้ประเด็นการเมืองอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อม

ฟาดกลับแกนนำาคณะก้าวหน้าและพรรคฝ่ายค้านจนหน้า

หงายมาแล้วหลายครั้ง เพื่อหวังว่ากระตุกคนรุ่นใหม่ให้ตา

สว่าง ไม่ถูกลวงไปทำาในสิ่งไม่สมควรจนติดคุกติดตะรางจำานวน

มาก   

ขณะที่งานในพื้นที่เขตธนบุรี จอมทอง กรุงเทพฯ “ทิพา

นัน” ก็ไม่เคยว่างเว้น ดูแลชาวบ้านตลอด 7 วัน โดยเฉพาะ

ช่วงวิกฤตโควิด กระทั่งได้เสียงเชียร์จากชาวบ้านที่ส่งเสียง

สนับสนุนให้ลงสมัคร ส.ส.ครั้ง

หน้า ซึ่งเจ้าตัวก็มั่นใจว่าจะล้าง

ตาได้สำาเร็จ พร้อมนำาเก้าอี้มาให้ 

“ลุงป้อม” และพรรค พปชร.ได้

อย่างแน่นอน 

ล่าสุด “ทิพานัน” ยังทำา

หน้าท่ีใหม่เป็น “มัคคุเทศก์” 

หรือ “ไกด์” เชิญชวนคนไทย

ให้หันมาท่องเที่ ยวไทยภาย

หลั ง เปิ ดประ เทศ เมื่ อ วั นที่   

1 พ.ย. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

และกระจายเม็ดเงินไปให้ถึง

ระดับช่วยรากหญ้า 

โ ดยสถานที่ ป ร ะ เ ดิ ม

แรกๆ ท่ี “ทิพานัน” ลงทุนไปทำาคลิปวิดี โอด้วยตัวเองเพื่อ

กระตุ้นการท่องเที่ยว คือ “ถ้ำานาคา” อุทยานแห่งชาติภูลังกา 

อำาเภอบึงโขลงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปลุกความเชื่อ “พญานาค” 

และเอาใจคนไทยสายมูเตลู   

ขณะเดียวกันก็แฝงความรู้ด้วยการรณรงค์ท่องเท่ียว

อย่างปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งปลูกฝังการท่องเที่ยว 

สีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และหลังจากนี้จะมีแหล่งท่อง

เที่ยวอื่นๆ ทยอยมาให้ประชาชนได้รับชมอีกผ่านเพจ “อ้น ทิพา

นัน ศิริชนะ”

ถ้าไม่ติดเรื่องการเมือง รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ และรัฐมน

ตรีทรัพยากรฯ จ้างไปโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเมือง

ไทยได้ (อิอิ).  

ช่างสงสัย

‘ไกด์อ้น’ 

“ใ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ
ไทยโพสต์ • นายโภคิน 

พลกุ ล  ประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์ขับ

เคลื่อนประเทศ นายไชย

วัฒน์ หาญสมวงศ์ รอง

ประธานยุทธศาสตร์ขับ

เคลื่อนประเทศ นายนพ

ดล มังกรชัย สมาชิกคณะ

กรรมกา รยุ ท ธศ าสตร์  

พรรคไทยสร้างไทย แถลง

แนวทางการยกร่างพระ

ราชกำาหนดเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ ประกอบการโรงแรม 

โดยนายโภคินกล่ าวว่ า 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ

โรงแรมที่ ได้รับอนุญาต

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประมาณ 17,000 แห่ง มีผู้

ประกอบการโรงแรมขนาด

เล็ก ขนาดกลาง ไม่ต่ำากว่า 

50,000 แห่ง ที่ ได้รับผล 

กระทบจากข้อจำากัด ความ

ล้าหลัง และเงื่อนไขต่างๆ 

ท่ีไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ 

ให้สามารถทำามาหากินได้ 

โดยเฉพาะข้อจำากัดจาก

กฎหมายผังเมือง กฎหมาย

โรงแรม กฎหมายควบคุม

อาคาร ดังนั้นพรรคไทย

สร้างไทยจึงเห็นว่าการยก

ร่างพระราชกำาหนดแก้ไข

ปัญหา เหล่ านี้ จ ะทำ า ให้

โรงแรมอีกกว่า 50,000 

แห่งสามารถเดินหน้าต่อ

ไปได้ โดยสาระสำาคัญของ

ร่างพระราชกำาหนดฉบับ

ดังกล่าวคือ  

1.งดเว้นการบังคับ

ใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค 

หรือแขวนกฎหมายที่เป็น

อุปสรรคไว้อีก 2 ปี ซึ่งจะ

คล้ายคลึงกับคำาสั่งในยุค 

คสช.เมื่อปี 2562 จากนั้น

เรียกทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง

มาพูดคุย หาแนวทางการ

ดำาเนินการอย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่

โบราณ ไม่ตอบโจทย์การ

ทำามาหากินของคนตัวเล็ก 

หรือผู้ประกอบการรายเล็ก 

2.เร่งแก้ ไขให้ธุรกิจที่ผิด 

กฎหมายเข้าสู่ระบบ ขั้น

ตอนการขออนุญาตต่างๆ 

จะต้องลดลง โดยปรับแก้

ให้สอดคล้องภายใน 2 ปี 

เป็นวิธีที่จะสามารถช่วย

คนตัวเล็กได้ จากนั้นจะ

ส่งร่างพระราชกำาหนดดัง

กล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือ

ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล

พิจารณาโดยเร็วท่ีสุดเพื่อ

ปรับแก้ดำาเนินการต่อไป 

สำาหรับการดำาเนินการดัง

กล่าวเชื่อว่าหากทุกภาค

ส่วนสามารถเดินหน้าร่วม

กันได้จะสร้างความมั่นใจให้

กับผู้บริโภคทั้งหมด จะเป็น

กลไกการลดอำานาจนิยม 

หรือรูปแบบการบริหาร

แบบรัฐราชการรวมศูนย์. 

วอนภาครัฐ

ออกกฎหมาย

ช่วยโรงแรม



ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะทั้งสองยุคตางมีผลประโยชนรวมหรือไม จึงไมกลา

แตะตอง TNCs บรรษัทขามชาติน้ํามันและพลังงาน

เม� อพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง สับเปลี่ยนไดเปนรัฐบาลตอๆ 

กันมาถึง 3 พรรค เห็นดีเห็นงามกับการสมาทานความคิดฝร่ังเสรีนิยมใหม (Neo-

Liberalism) ในกรอบฉันทานุมัติวอชิงตัน (Washington Concensus) จึงทําใหเกิด

การแปลงสภาพความเปนเจาของน้ํามันและทรัพยากรปโตรเลียมของรัฐ โอนสู

ความเปนเจาของในมือบริษัทรายใหญก่ึงเอกชนผูกขาดนํ้ามัน คือ TNCs ดังน้ี

ป 2540 ยุควิกฤตเศรษฐกิจไทยที่มักคุนในช� อ “วิกฤตตมยํากุง” นั้น รัฐ 

บาลพรรคความหวังใหมรับเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ที่

เต็มไปดวยเง� อนไขขอจํากัดรัฐไทยตองปฏิบัติ

ป 2542 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยไดออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ” มุงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แปลงสภาพสินทรัพยที่รัฐเปนเจาของ

รวมถึงน้ํามันปโตรเลียม ยกความเปนเจาของใหเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชน

กอน 1 ตุลาคม 2544 ชวงหาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยประกาศ

หากตนไดเปนรัฐบาล จะยกเลิกกฎหมายไอเอ็มเอฟท้ังหมด ท่ีคนไทยเรียกวา                                                                                         

“กฎหมายขายชาติ” แตทวาเม� อพรรคไทยรักไทยไดเปนรัฐบาล กลับไมไดยก                                                                                     

เลิกกฎหมายดังกลาวตามที่หาเสียงเอาไว ซ้ําราย วันที่ 1 ตุลาคม 2544 รัฐ 

บาลพรรคไทยรักไทยกลับทําการแปลงสภาพบริษัทน้ํามันใหญของชาติของ

ประชาชนไทยใหกลายเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) รับโอนอํานาจสิทธิและพนัก 

งานทั้งหมดตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

ในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทย จึงเกิดปรากฏการณ “อะเมซ่ิง ไทยแลนด 

แกรนดเซล” ขายของสินทรัพยราคาถูกใหตางชาติและเศรษฐีคนไทย นั่นคือ 

การซื้อ-ขายหุนบริษัทน้ํามันรายใหญของชาติไทยในตลาดหลักทรัพย เม� อวันที่ 

6 ธันวาคม 2544 เกิดปรากฏการณอันน�าพิศวงเปนที่เลาลือตราบจนทุกวันนี้ที่

รัฐบาลสามารถขายหุนหมดเกลี้ยงภายในเวลา 77 วินาที หรือ 1 นาที 7 วินาที 

เทานั้น ขาย ณ ราคา ไอพีโอ 35 บาท วากันวาเปนราคาประเมินต่ํากวาความ

เปนจริง ลัทธิอุปถัมภทําใหบรรดาวงศาคณาญาติพ่ีนองเพ� อนฝูงของนักการเมือง

และเครือขายอํานาจน้ํามันไดหุนกันเพียบเปนจํานวนมาก

บริษัทน้ํามันใหญเริ่มวันแรกเขาตลาดหุน (6 ธันวาคม 2544) ราคา

น้ํามันเบนซิน 95 อยูที่ 13.95 บาทตอลิตร  ตอมาหลังเขาตลาดหุนเพียงแค 8 

เดือนเศษเทานั้น ราคาน้ํามันเบนซิน 95 เพิ่มเปน 43.19 บาทตอลิตร ณ วัน

ที่ 22 กรกฎาคม 2551 ซึ่งราคาน้ํามันเบนซิน 95 เพิ่มขึ้นมากกวา 300% ใน

ชวง 8 เดือนดังกลาวหลังนําบริษัทน้ํามันรายใหญเขาขายหุนในตลาดหุนในยุค

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศ

นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน อดีตรองประธานธนาคารโลก ผูไดรับ

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรอยาง ศาสตราจารย ดร.โจเซฟ สติกลิทซ 

แหงมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับประเทศกําลังพัฒนาหลาย                                                                                               

ประเทศในโลกแปรรูปรัฐวิสาหกิจน้ํามันและพลังงาน นําเขาตลาดหุนแปรสภาพ                                                                                                   

ความเปนเจาของยกกรรมสิทธ์ิใหเปนของเอกชนอยางงายดายในนโยบายแปลง

สินทรัพยรัฐเปนทุนเอกชน สติกลิทซถึงกับวิจารณแรงๆ วา “Privatization is 

Briberalization” หมายถึง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจน้ํามันและพลังงานเปนกระ

บวนการติดสินบน สติกลิทซชี้วาเปนการนําสมบัติชาติและประชาชนไปขายให

ธุรกิจเอกชนในราคาที่ต่ํากวาราคาในตลาด ทํากําไรกอนโตเขากระเปานายทุน

น้ํามันพลังงานบางกลุม และกลุมอํานาจนิยม ขณะที่คนสวนใหญ ผูบริโภค และ

ผูประกอบการ กลับตองทนทุกขจากราคานํ้ามันและพลังงานสูงเกินจริงจากธุรกิจ

น้ํามันผูกขาด

ในเวลาตอมาเม� อ คสช. (คณะรักษาความสงบแหงชาติ) ทํารัฐประหาร 

22 พฤษภาคม 2557 โดย ระบอบทหารใหญ อางวาจะขจัดคอรรัปชัน และ

แกไขปรับเปลี่ยนปฏิรูปประเทศในดานตางๆ กอนการเลือกตั้ง รวมทั้งปฏิรูป

พลังงาน ปฏิรูปกอนเลือกตั้ง ที่รัฐบาลพูดไวเสียดิบดีนั้น   ประชาชนไดแตรอ

แลวรอเลาเฝาแตรอ พบแตการปฏิรูปบนความวางเปลา คือไมกลาปฏิรูปอะไร

เลย แรกๆ เขามาแทนที่จะปฏิรูปพลังงานซึ่งเปนเร� องใหญที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจปากทองชีวิตของประชาชนไทยทั้งปวงเสียตั้งแตตนก็ไมทํา   รัฐบาล

ทหาร คสช. กลับสรางนวัตกรรมกฎหมายฉบับพิลึกพิลั่น คือ “กฎหมายปโตร 

เลียม 2560” ที่ประชาชนมักเรียกวา “กฎหมายปโตรเลียม ฉบับปะผุ” ขึ้นมา

ใช ยิ่งเปนการซ้ําเติมปญหา เพราะยังคงดํารงอยูของระบบคลายสัมปทานที่รัฐ

และประชาชนเสียเปรียบตอไป ดวยอํานาจอาจดูประหนึ่ง รัฐซอนรัฐ หรือไม 

ทั้งๆ ที่ธุรกิจน้ํามันสวนใหญมาจากภาษีประชาชนไทย บริษัทน้ํามันควรดูแล

ทําใหเกิดนํ้ามันพลังงานที่เปนธรรมอันเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนและ

ประเทศชาติมิใชหรือ

กระบวนการทําใหเกิด “กฎหมายปโตรเลียม 2560” ของรัฐบาลทหาร 

คสช. ที่นํามาใชในปจจุบันนี้ เปนการนําเอากฎหมายปโตรเลียมฉบับเกามาแก   

ไขเพียงเล็กนอยเชิงเทคนิค ไมไดแกไขในประเด็นหัวใจสําคัญ ทําใหประชาชน

และประเทศชาติเสียเปรียบบรรษัทขามชาติน้ํามันผูกขาดใหญ TNCs กลุมทุน

พลังงานรีบเรงรวบรัดหวังยึดครองบอกาซใหญคุณภาพดีแหลงเอราวัณและ

แหลงบงกช จึงเรงจัดทํารางกฎหมายพลังงาน 2560 ของฝายรัฐปดกั้นกีดกัน

การมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน   

เม่ือประชาชนไม่เห็นด้วยโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกฎหมายปิโตรเลียม 

2560 ของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ท่ีมีเพียงไมก่ีมาตราไมอาจแกปญหาเกาๆ 

ในเร� องพลังงานทุนผูกขาดไมเกิดการแขงขันตามกลไกตลาด ราคาน้ํามันแพงนี้

เปนเพราะบิดเบือน บิดเบ้ียว ผิดเพ้ียนจากตลาดแขงขัน ไมเปนธรรมตอประชาชน 

สรางความเดือดรอนตอผูบริโภคและผูประกอบการของไทย การบริหารจัดการท่ี

กีดกันปดก้ันการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรปโตรเลียมและ

พลังงานในนโยบายสาธารณะพลังงานท่ีตองมีการแบงปนผลประโยชนอยาง

กระจายตัว โดยการจัดการตองมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได ดวยเหตุน้ี

ภาคประชาชนนําโดยเครือขายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงเคล� อนไหว

อยางตอเน� องทําหนังสือถึงพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ในฐานะหัวหนา คสช. 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด                  

สถานการณ โควิดเริ่มคลี่คลาย ประเทศก็เปดรับนัก

ทองเที่ยวแลว พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เลยตองขยับ ทําใหเกิดความมั่นใจ

มากขึ้น เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กระบี่ จ.ตรัง และ

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

15-16 พ.ย. กําหนดการเบื้องตน                                       

ท่ีสําคัญๆ ออกมา วันท่ี 15 พ.ย.                  

เดินทางไปฟงบรรยายสรุปโครง                                                   

การปรับปรุงอาคารท่ีพักผู โดยสาร

ทาอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ 

ไปยังศูนยพัฒนาประสิทธิภาพ

การใหความชวยเหลือและสราง

ความปลอดภัยทางการทองเที่ยว                                              

และไปยังศูนยการเรียนรูวัฒน 

ธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบ่ี 

ขณะที่ 16 พ.ย. ประชุม ครม.

สัญจร ที่โรงแรมโซฟเทล กระบี่ 

โภคีธรา กอลฟ แอนด สปา รีสอรท ตอดวยเปนประธาน

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคใต

ฝงอันดามัน รวมกับผูวาฯ 6 จังหวัด จากนั้นนายกฯ จะเดิน

ทางดวยเฮลิคอปเตอรไปยัง จ.ตรัง เสร็จสิ้นก็เดินทางกลับกรุง 

เทพฯ

ระฆังเลือกตั้งยังไมดัง เลือกตั้งใหญ ส.ส.เปนการทั่วไป 

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.จะเกิดเม� อใด แตหลายๆ พรรคเรงทํา

กิจกรรมการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

เชนเดียวกับบรรดาคนใกลชิดผูมี                            

อํานาจในรัฐบาล เดินหนาต้ังพรรค  

การเมือง หนึ่งในนั้น ฉัตรชัย 

พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวง

มหาดไทย มีขาวหลุดรอดมาตั้ง

นานแลว ขยับทําพรรคการเมือง 

รองรับบุคลากรอีกข้ัวในพรรคพลัง

ประชารัฐ แตไปๆ มาๆ ชักไม

แน�ใจ จะเดินหนาทําพรรคจนสุด

ทางสําหรับการเลือกตั้งหรือไม 

หรือวาแคเตรียมการเผ� อไวเฉยๆ 

หรือสุดทายก็วกกลับเขามาพรรคพลังประชารัฐ เพราะไหนๆ ก็

มีสายสัมพันธอันดีกับบิ๊กๆ ทั้งหลาย ไมจําเปนตองไปตั้งพรรค 

แยกกก แยกเหลา เม� อเร� องนี้ผูส� อขาวนําไปถามถึงกระแสขาว 

ปลัดคนดัง รวมไปถึง พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อาจมารวม

งานกับพรรค บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ก็เลยบอกเพียง

แควา ‘ก็มาสิ ถามาก็รับ’ แสดงไมตรีจิตขนาดนี้ ไมรูบิ๊กๆ ทั้ง

สองจะวาอยางไร 

จากคนเคยรัก เรืองไกร ลี

กิจวัฒนะ นับแตออกจากพรรค

เพ� อไทย ไปรวมงานกับพรรคพลัง

ประชารัฐ ก็ยังคงทําหนาที่นักรอง 

ย� นตรวจสอบบอยคร้ัง ปมการแตง

ตั้ง นพ.สุรพงษ สืบวงศลี เปนผู

อํานวยการพรรคเพ� อไทย ทั้งที่

เคยตองคําพิพากษาศาล เปนการ

ฝาฝนบทบัญญัติทางกฎหมายหรือ

ไม เลยไปรองให กกต.ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง หวังลากโยงนําไปสูการยุบพรรคเพ� อไทย ขณะ

ที่ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย กลาวในเร� องนี้

วา ‘ถานายเรืองไกรไปรองกรณีนี้จริง คงตองหาชองกฎหมาย

ในการดําเนินการกลับกับนายเรืองไกร การรองเท็จมีโทษตาม

กฎหมาย’ ตางฝายตางยืนยันในขอมูลของตัวเอง ดูทาเรืองไกร 

เพ� อไทย คงจะเปนไมเบ� อไมเมากันอีกนานแสนนาน

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ใหนิพนธ บุญญามณี พนจาก

ตําแหน�งนายกองคการบริหารสวน                        

จังหวัด (อบจ.) สงขลา ที่อาจมี

ปญหาตอคุณสมบัติความเปน                                   

รมช.มหาดไทยหรือไม เปดชอง

บรรดานักรองทั้งหลายและ ส.ส. 

กาวไกล ย� นเร� องใหประธานสภาฯ                                                

ตรวจสอบ เรียกรองสงศาลรัฐธรรม 

นูญวินิจฉัยคุณสมบัติโดยดวน แม

กอนหนาน้ี สมบูรณ อุทัยเวียนกุล 

เลขานุการประธานสภาฯ ออกมา 

บอกทําไมได เพราะนายนิพนธไมไดเปน ส.ส. ขณะท่ี นายราเมศ                                                                               

รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ออกมาชี้แจงใหความ

กระจางวา ‘กรณี ส.ส.พรรคกาวไกลย� นคํารองตอนายชวน เพ� อ

ใหสงศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติการเปนรัฐมนตรีของ                                                                                

นายนิพนธ สามารถทําได ไมจําเปนวารัฐมนตรีคนดังกลาวจะ                                                                              

เปน ส.ส. ตรวจสอบความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงหรือไม รัฐธรรม 

นูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82’

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ามันเปนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญในการผลิต ราคาสิน                                                                                        

คาจะถูกจะแพงข้ึนอยูกับตนทุนการผลิตท่ีมีน้ํามันเปนองคประ 

กอบสําคัญ หลายชาติในยุโรปน้ํามันแพงเคยถึงกับทํารัฐบาลลม

ลงไดเลย อาจเปนเพราะชาวยุโรปต� นคิดต� นรูสํานึกประชาธิปไตย

สูง จึงลุกขึ้นประทวงความไมถูกตองของรัฐ

น้ํามันในประเทศไทยชวงนี้มีราคาแพง (ตาราง 1 และ 2) ทั้งเบนซิน 

95 และดีเซลของไทยแพงกวาพมาและมาเลเซีย น้ํามันราคาแพงจะกระทบตอ                                                                                                      

ภาคผูบริโภค ภาคสงออก ภาคขนสง ภาคผูประกอบการทั่วไทย จากตนทุน

การผลิตสินคาและบริการสูงขึ้น เพิ่มดัชนีราคา เกิด ภาวะเงินเฟอ เม� อขาว

ของแพงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น จะเกิดวิกฤตใหญ 2 ดานพรอมกันเรียกวา 

“STAGFLATION กลาวคือราคาขาวของแพง (INFLATION) ทามกลางความ

ฝดเคือง (STAGNATION) จากวิกฤตวางงาน ขาดรายได ไมมีกําลังซื้อ” หาก

เกิดวิกฤต 2 ดานไปพรอมกันจะเปนเร� องที่แกไขไดยากยิ่ง ภาษาชาวบานเรียก

วา “ขาวยากหมากแพง” เชน “ผักแพง คาแรงถูก”

ขณะนี้ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา STAGFLATION เกิดขึ้นแลว ถือ                                                                                                  

เปนภัยคุกคามใหมทางเศรษฐกิจ สรางความกังวลใจตอภาครัฐและภาคเอกชน  

แถมถูกซํ้าเติมจากการระบาดโควิดสายพันธุเดลตาพลัสระลอกใหมอยางกวาง                                                                                                        

ขวาง ถึงกับตองปรับตัวอุตลุด ของแพงเงินเฟอพุงสูงปวนโลก วิกฤตเงินเฟอ กําลัง

เกิดขึ้นทั่วโลก หลายประเทศสอเกิด วิกฤตเงินเฟอรุนแรง (HyperInflation) 

ขาวของแพงจะทะลุพิกัด!

ราคาน้ํามันเมืองไทยชวงนี้แพง เปนผลมาจาก กฎหมายไทย และระบบ

การจัดการ แบบสัมปทานผูกขาดน้ํามัน เม� อรัฐบาลไทยทําตามความคิดฝรั่ง

ที่ทําใหเกิด ระบบสัมปทานผูกขาด บริษัทน้ํามันเอกชนจึงกลายเปนเจาของ

ทรัพยากรน้ํามันของชาติ สามารถผูกขาดธุรกิจน้ํามันได กอบโกยกําไรมหาศาล

เร� อยมายาวนาน 50 ปแลวจนถึงปจจุบันนี้ (2514-2564)

ปฐมบทของเร� องเร่ิมจากป 2514 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น 

ท่ีเสรีนิยมสูกับคอมมิวนิสต โดยอาศัย Hard Power สงกองทัพอเมริกาทําสงคราม

อินโดจีนและเวียดนาม และอาศัย Soft Power ไลลานํ้ามันปโตรเลียม แทรกแซง

รัฐไทยออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปโตรเลียม พ.ศ.2514” ในสมัย

รัฐไทยเผด็จการทหารจากรัฐประหาร พ.ร.บ.ฉบับน้ีมีจุดออนมากท่ีสุด เพราะ

กําหนดใหใช ระบบสัมปทาน ในการผลิตนํ้ามันและปโตรเลียม โดยยกกรรมสิทธ์ิ

ในนํ้ามันและปโตรเลียมท่ีขุดได  ใหเปนของธุรกิจเอกชนผูรับสัมปทานท้ังหมด

พ.ร.บ.ปโตรเลียม 2514 ของไทยรางโดย นายวอลเตอร ลีวาย มันสมอง

คนสําคัญของบริษัทนํ้ามันยักษใหญแหงตระกูลร็อกก้ีเฟลเลอร มหาเศรษฐีอเมริกัน 

อีกทั้งยังเปนที่ปรึกษาของธนาคารโลกอีกดวย หลังจากนั้นบริษัทน้ํามันผูกขาด

รายใหญอเมริกันไดปกธงมากกวา 50% ของการขุดเจาะน้ํามันและปโตรเลียม

ทั่วไทย “พ.ร.บ.ปโตรเลียม 2514” ถูกขนานนามวาเปน “กฎหมายฉบับฝรั่งราง

ฝรั่งรวย” ศาสตราจารย ดร.ไมเคิล แทนเซอร นักเศรษฐศาสตรพลังงานชั้น

นําของโลกวิจารณวา กฎหมายน้ํามันของไทย เปนกฎหมายที่ลาหลังมากที่สุด

ในโลกในยุคนั้น  นับเปนกฎหมายที่เปนปฐมบทของการเสียเปรียบบริษัทน้ํามัน  

รัฐสยบยอมใหสัมปทานบรรษัทขามชาติผูกขาดทําธุรกิจน้ํามันยาวนานถึง 52 ป 

เปนที่น�าเสียดายมากวาประเทศไทยมีน้ํามันและกาซธรรมชาติ แตประชาชน

ไทยไดรับประโยชนแคบางสวนเพียงนอยนิดมาก เพราะถูก “ทรราชน้ํามัน  (Oil 

Tyranny)” TNCs ฉกฉวยปลนไปเกือบทั้งหมด

นายปเตอร พี มิลเลอร นักกฎหมายพลังงานปโตรเลียมไดวิเคราะหไว

ในหนังสือเร� อง Energy Law (1981) วารากฐานจากระบบสัมปทานแบบดั้งเดิม 

ที่มาจากประเทศตะวันตกเม� อนํามาใชกับประเทศอาณานิคม และดอยพัฒนา

รวมทั้งไทย เปนไปเพ� อเขาครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปโตรเลียมและ

นํ้ามันอยางเบ็ดเสร็จในยุคลาเมืองข้ึน ตามแนวความคิดเศรษฐศาสตรอาณานิคม 

(Colonial Economics)

ในหนังสือเร� อง “Hard Choices” (2014) ท่ีเขียนโดย นางฮิลลารี คลิน

ตัน อดีตรัฐมนตรีวาการตางประเทศ และอดีตสตรีหมายเลข 1 ชวง นายบิล คลิน

ตัน แหงพรรคเดโมแครต เปนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เธอยืนยันยุทธศาสตร

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในศตวรรษท่ี 20 จนถึงปจจุบัน ใหความสําคัญกับการควบคุม

แหลงปโตรเลียมและนํ้ามันท่ัวโลก อาศัยท้ัง Soft Power และ Hard Power น้ัน 

ชาวโลกจึงเห็นความขัดแยงเหนือบอนํ้ามันบอกาซแถวทะเลจีนตอนใต สหรัฐ VS 

จีน, สงครามอิรัก–สหรัฐยึดบอนํ้ามัน, สงครามไลลาทรัพยากรปโตรเลียมท่ีซีเรีย, 

การพิพาทขัดแยงสหรัฐ–อิหรานตอเน� อง การไลลานํ้ามันปโตรเลียมลามมาถึงอิน

โดจีน เวียดนาม และไทย ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีบอกาซธรรมชาติอันอุดม คุณภาพดี

ในอาวไทยคือ แหลงสําคัญ ไดแก แหลงเอราวัณ และแหลงบงกช

สําหรับประเทศไทยนั้น ขุนศึกไทยไดรับอิทธิพล “Hard Power” สูง

ตั้งแตยุคสงครามเย็นยุทธวิธีการรบแบบอเมริกัน แมวันนี้หลังรัฐประหาร 22 

พฤษภาคม 2557 “ระบอบทหารใหญ” อาจมีใจใหจีนบางแตก็ยังถูกครอบงํา

ดวยวิธีคิดแบบทหารอเมริกันไมนอย  

การยึดครองปโตรเลียมไทยจนถึงบอนํ้ามันบอกาซของประเทศไทยให TNCs 

ผูกขาดนํ้ามันปโตรเลียมน้ัน อาศัย “Soft Power” ดานกฎหมาย และยุทธศาสตร

ยุทธวิธีดานเศรษฐกิจโดยฉันทานุมัติวอชิงตัน แปลงสินทรัพย ความเปนเจาของสิน 

ทรัพยนํ้ามันปโตรเลียมของรัฐได กลายเปนของธุรกิจเอกชนผูกขาดนํ้ามัน โดยการ

แปลงสภาพขายสินทรัพยนํ้ามันชาติ ขายในราคาถูกมากให TNCs ผูกขาดนํ้ามัน

เปนเจาของสัมปทาน เน้ือหาอาจเขาขายทํานองขายสมบัติชาติ หรือ ขายชาติ หรือไม

การฮุบน้ํามันสูมือทุนผูกขาด TNCs ทําได 2 ระลอก ดวยการผาน 

กฎหมาย ระลอกแรก พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 และ ระลอก 2 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

กลาวคือ ฝรั่งรุกหนักระลอกแรก สวน ระลอกสองเปนตนมา ทางเทค

โนแครตหรือนักบริหารนักวิชาการขุนนางไทย อาจเรียกวา “คนไทยหัวใจฝรั่ง” 

ทําแทนตามอุดมการณฝรั่ง เพ� อให TNCs ผูกขาดน้ํามันเร� อยมา   นักวิชาการ

ขุนนางมักคิดเชิงเทคนิค (Technocrat) เพ� อ TNCs จะไดผูกขาด ทํากําไรเชิง

พาณิชยสูงสุดผลประโยชนตกบริษัทตนมากกวาประเทศชาติที่ตนสังกัด ภายใต

การบริหารจัดการน้ํามันทรัพยากรปโตรเลียมแบบ “รัฐราชการ–นายทุนผูกขาด

น้ํามัน–ขุนศึก” ในระบบเศรษฐกิจไทย แบบ ทุนนิยมผูกขาดอภิสิทธิ์ชนกินรวบ

สินทรัพย เกิดกําไรมหาศาลจากการผูกขาดน้ํามันยาวนานจนถึงปจจุบัน

นักเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศนิยาม “บรรษัทขามชาติ 

(Trans–National Corporations หรือ TNCs)” คือ บริษัทเอกชนรายใหญ

ผูกขาดขามชาติ ทําตัวเสมือนไรสัญชาติสังกัด โดยเปาหมายหลักท่ีสําคัญของ 

TNCs คือ การทํากําไรเชิงพาณิชยสูงสุด (Profit Maximization) ไมใชผลประโยชน

ของชาติตน เปาหมายทํากําไรสูงสุดเพ� อผลประโยชนสูงสุดใหบริษัทตัวเอง TNCs 

และผูถือหุนเปนหลักสําคัญ คือ หัวใจของภารกิจของ TNCs ดังน้ัน การท่ี TNCs 

น้ํามันผูกขาดบางบริษัท อวดอางวาบริษัทตนดําเนินการเพ� อความมั่นคงน้ํามัน

ของประเทศชาติของตนน้ัน  เปนแคการสรางมายาภาพลวงตาวาทกรรมลวงโลก                                                                                                  

เทาน้ันเอง TNCs นํ้ามันผูกขาดรายใหญในสหรัฐอเมริกาและยุโรปผงาดมีอํานาจ                                                                                                      

เหนือตลาด เหนือผูบริโภค เหนือรัฐตลอดมาในยุคไลลาทรัพยากรโดยจักรวรรดิ 

นิยมอเมริกา และประเทศทุนนิยมตะวันตก

กฎหมายปโตรเลียม พ.ศ.2514 ที่มักถูกเรียกวา “ฉบับฝรั่งรางฝรั่ง

รวย” นั้น นับเปนกฎหมายฉบับแรกซึ่งเปนฉบับแมบท ในเวลาตอมามีการแกไข

รวมเปน 7 ฉบับ (โปรดดูฉบับแมบท 2514, แกไขฉบับที่สอง 2516, ฉบับที่

สาม 2522, ฉบับที่สี่ 2532, ฉบับที่หา 2534, ฉบับที่หก 2550 และฉบับที่เจ็ด 

2560) แตเปนการแกไขเชิงเทคนิคเพียงเล็กนอยในลักษณะปะผุรถยนต ไมเคย

มีการแกไขประเด็นสําคัญหลักใหญ เร� องความเปนเจาของทรัพยากรนํ้ามันและ                                                                                  

ปโตรเลียม ซ่ึงเปนของบริษัทนํ้ามันเอกชนรายใหญ ในระบบสัมปทานหรือคลาย

สัมปทานน้ํามันตลอดมาในชวง 50 ปถึงปจจุบัน (2514–2564) การแกไขกฎ                      

หมายน้ํามันแคบางประเด็นปลีกยอย ทําใหระบบการจัดการน้ํามันยังคงไวซ่ึง                                                                                   

ประโยชนมหาศาลแกบรรษัทขามชาติน้ํามัน (TNCs) เร� อยมา ใน ป 2542 รัฐ 

บาลไทยถูกบีบใหมีการรับเงินกูของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ดวย

การออกกฎหมายแปลงสินทรัพยของรัฐเปนของเอกชน โอนสินทรัพยน้ํามันและ

พลังงานเปนของ TNCs ผูกขาดน้ํามัน โดยนําหุนเขาขายในตลาดหุน แปลง

สภาพสินทรัพยน้ํามันและปโตรเลียมของรัฐของประชาชน กลายเปนของธุรกิจ

เอกชนเปนเจาของสินทรัพยดังกลาว โดยสรุป ทรัพยากรน้ํามันและปโตรเลียม

ไทยถูกรุกไลปลนสองระลอก ระลอกแรกป 2514 และระลอก 2 ป 2542

น้ํามันมีราคาแพง นั้น ตองแกไขตรง ตนเหตุที่กฎหมายและการผูกขาด

น้ํามันและพลังงาน รัฐไทยทั้งในยุครัฐบาลทหารมาจากการรัฐประหาร และใน

ยุครัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งละเลยไมแกไขตรงตนเหตุเร� อยมาสองยุค 

ควบตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รวม 100 ฉบับ เพ� อทวงติงเสนอแนะการปฏิรูป

โครงสรางราคานํ้ามัน และขจัดการผูกขาดพลังงานปโตรเลียม รัฐบาลมอบให

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานมารวมประชุมหาทางออกกับตัวแทนภาค

ประชาชน คปพ. นานถึง 2 ช่ัวโมง  42 นาที ฝายประชาชนเสนอใหต้ัง คณะ

กรรมการพิจารณารางกฎหมาย โดยขอใหมีตัวแทนภาคประชาชนเขารวมบาง 

มิใชมีตัวแทนหน�วยงานพลังงานของรัฐเต็มไปหมด รองนายกรัฐมนตรีรับปากจะ

ไปเสนอนายกรัฐมนตรี จะใหคําตอบภายใน 2 สัปดาห ตราบจนกระท่ังปจจุบันก็ไม

เคยมีคําตอบใดๆ จากหัวหนารัฐบาลใหกับฝายประชาชนแตประการใด

แมหัวหนา คสช. ในฐานะนายกรัฐมนตรี จะเงียบเฉยไมแยแสใสใจตอ

คําขอของภาคประชาชน ภาคประชาชนไมละความพยายาม ประชาชนสาขา

อาชีพตางๆ มารวมดวยชวยกันรางกฎหมาย “รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการ

ปโตรเลียม พ.ศ. ....” โดยมีคนไทยรวมลงช� อกวา 20,000 รายช� อครบทุกจังหวัด 

77 จังหวัดท่ัวประเทศ อีกท้ังยังมีคนไทยในตางประเทศอีกหลายประเทศรวมลงช� อ 

เสนอตอ สนช. (สภานิติบัญญัติแหงชาติ) ซ่ึงลวนแตงต้ังโดย คสช. แตก็ไมไดรับการ

พิจารณาใดๆ เลย ภาคประชาชนเสนอใหจัดต้ัง “บรรษัทนํ้ามันแหงชาติ (National 

Oil Corporation) เพ� อบริหารจัดการนํ้ามันและปโตรเลียมท้ังหมด อีกท้ังทวงติง

คัดคานราง พ.ร.บ.ปโตรเลียมของรัฐวาไมไดแกไขประเด็นสําคัญท่ีรัฐเสียเปรียบตอ

เอกชนผูกขาดนํ้ามันพลังงานปโตรเลียมในระบบคลายสัมปทาน ทําใหประเทศไทย

ขาดอธิปไตยนํ้ามันพลังงานปโตรเลียมตอเน� องตอไปอยางไมส้ินสุด ในท่ีสุด สนช. 

ผานกฎหมายปโตรเลียม 2560 อยางรีบเรง รวบรัด ไมเห็นหัวประชาชน

ยุคเผด็จการทหารครองเมืองในนาม คสช. กีดกันปดกั้นการมีสวนรวม

ของประชาชนในนโยบายสาธารณะ ไมใหเกิด “อธิปไตยน้ํามันพลังงาน” รัฐ

ฟองรองการเคล� อนไหวประชาชนดวยกฎหมายปดปาก (SLAPPS/Strategic 

Lawsuit Against People Participation) รัฐดําเนินคดีกับประชาชนจากการที่

ประชาชนไปย� นรางกฎหมายน้ํามันปโตรเลียมฉบับประชาชน ตอ สนช.-สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ พรอมคัดคานการออกกฎหมายปโตรเลียม พ.ศ.2560 ฉบับ

ปะผุ แตรัฐเพิกเฉยไมฟงเสียงประชาชน ทั้งที่ประชาชนเคล� อนไหวโดยสันติ

วิธี เพ� อใหเกิด “อธิปไตยน้ํามันพลังงาน” อยางแทจริง  ประชาชนกลุมตางๆ 

ที่คัดคานรางกฎหมายของรัฐตลอดจนสมาชิกกลุม คปพ. นับสิบกวารายที่ถูก

หน�วยงานและบุคลากรของรัฐฟองรองดําเนินคดี ตางทยอยไดรับชัยชนะ และ

ไดรับการยกฟองในที่สุด อันที่จริงนโยบายพลังงานชาติเปนนโยบายสาธารณะ

ท่ีมีผลตอชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศไทย  ประชาชนยอมมีสิทธิท่ีจะทัก                                                                                                  

ทวง มีขอเสนอแนะตอรัฐไดมิใชหรือ แมสังคมไทยจะพูดถึงปญหาพลังงานนอย                                                                                                    

ไปบาง แตก็น�าช� นชมสถาบันการศึกษาบางแหง ส� อมวลชนบางสํานักมิไดเพิก                                                                                                   

เฉยปดปากเงียบ หากแตชวยนําเสนอขาวสาร เปนปากเปนเสียงใหกับประชา 

ชน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพลังงานและราคาน้ํามันเพ� อให                                                                                                

เกิดแนวทางการแกปญหาที่เปนธรรมใหกับประชาชนโดยไมหวาดกลัวจะกระ 

ทบตอทุนการศึกษา เงินวิจัย เงินชวยเหลือ งบโฆษณาสปอนเซอร ฯลฯ

อธิปไตยน้ํามันพลังงานของไทย จักตองมีใน 3 เร� อง (1) คนไทยทั้งมวล

เปนเจาของตัวจริงในทรัพยากรน้ํามันพลังงาน  (2) ประชาชนไทยมีอํานาจสูงสุด

ในการจัดการผลประโยชนจากนํ้ามันพลังงาน และ (3) รัฐไทยเปนแคเพียงตัวแทน

ประชาชน เปนเพียงผูรับมอบอํานาจจากประชาชน ใหทําหนาที่ในเจตจํานงเพ� อ

ผลประโยชนชาติและประชาชนไทยสูงสุด แตเปนที่น�าเสียดายที่ รัฐไทย ทุกยุค 

ตั้งแตป 2514-2564 ไมไดทําหนาที่ รักษาอธิปไตยน้ํามันพลังงานปโตรเลียม

ไทย อันเปนสมบัติของชาติและของประชาชนไทยทั้งปวง ราคาน้ํามันจึงแพง

เปนปญหาเชิงโครงสรางในหลายมิติ

โดยสรุป รัฐบาลลมเหลว ในนโยบายน้ํามันพลังงาน 3 ดานดวยกัน 

(1) ดานกฎหมาย (2) ดานการผูกขาดน้ํามันพลังงาน และ (3) ดานการบริหาร

จัดการทําลายอธิปไตยน้ํามันพลังงาน เปนที่น�าสังเกตวากรณีสินบนโรลส-รอยซ 

จายใหบุคลากรบริษัทน้ํามันขนาดใหญตามที่ถูกกลาวหาโดยองคกรใหญทางการ

ของอังกฤษนั้น การตรวจสอบโดยทางการไทยผานมา 5 ปแลว (2560–2564) 

ยังไมมีขอสรุปเลยถือวาลาชามาก    

ประเทศไทยวันนี้ กลุมอํานาจนิยมน้ํามันพลังงาน TNCs ควบคุมเศรษฐ 

กิจประเทศไทยผาน “รัฐราชการ–นายทุน–ขุนศึก” หมายถึง “รัฐราชการคุม

กฎหมายน้ํามันพลังงาน–ทุนผูกขาดน้ํามันพลังงานคุมเงินตรากําไรมหาศาล–

ขุนศึกคุมปนทําหนาที่คลาย รปภ. คุมครองผลประโยชนของกลุมทุนผูกขาด

อํานาจน้ํามันพลังงาน TNCs” ในระบบเศรษฐกิจไทยแบบ “ทุนนิยมผูกขาด

อภิสิทธิ์ชนกินรวบสินทรัพย” ที่ครอบงําสังคมไทย

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นับเปนรัฐประหารครั้งที่ลมเหลวมาก

ที่สุดในประวัติศาสตรรัฐประหารของประเทศไทย โดยเฉพาะทางการเมืองและ

ทางเศรษฐกิจ ทําการเมืองไทยถอยหลังเขาคลองเปนเผด็จการอํานาจนิยม สิ่ง

ที่ลมเหลวดานเศรษฐกิจประเทศมากที่สุด คือ การไมปฏิรูปราคาน้ํามันและพลัง 

งานเพ� อใหเกิดความเปนธรรมสําหรับประชาชนไทย ไมปฏิรูปโครงสรางการบริหาร                                                                                                           

จัดการน้ํามันผูกขาด ปลอยใหมีการบิดเบือนราคาน้ํามัน ปลอยให TNCs โกย

กําไรผูกขาดนํ้ามันมหาศาลตอไป ตลอดระยะเวลาสูปท่ี 8 แหงอํานาจแลว  นายก

รัฐมนตรีโดยวิชาชีพทหารเชี่ยวชาญ ทางการรบการทําสงคราม แตไมมีความรู

ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจประเทศที่สลับซับซอนซอนเง� อนซอน

ปมในโลกยุคดิจิทัลที่เช� อมโยงกันเปนเครือขายได จึงไมเขาใจและตระหนักวา

ระบบผูกขาดน้ํามันและพลังงาน คือตัวการปวนทําลายระบบเศรษฐกิจไทยให

ออนแอถึงฐานรากเลยทีเดียว น้ํามันแพงเปนภัยคุกคามสรางความออนแอตอ

เศรษฐกิจไทยอยางแฝงลึกในผลประโยชนทับซอนและซอนทับของกลุมอํานาจ

น้ํามัน TNCs มาเปนระยะ ดังเกิดขึ้นชัดเจนเปนที่ประจักษน้ํามันแพงในวันนี้ 

น้ํามันแพงอาจถึงกับทําใหรัฐบาลลมได ถาไมรีบแกไขใหตรงจุด

การไมปฏิรูปใหเกิดประชาธิปไตยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอยาง

ที่ผูนํารัฐบาลไดประกาศเอาไว ทําใหการรัฐประหารเสียของอยางไมเปนทา

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา อดีตหัวหนา คสช. (คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ) ปจจุบันเปนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเร� องการบริหารจัดการพลังงานและนํ้ามันแหงชาติ ผูกขาดราคาแพงในวิกฤต 

การณพลังงานปจจุบันได

ลาสุดขอเรียกรองของสหพันธการขนสงแหงประเทศไทยท่ีเสนอตอ

รัฐบาลให พิจารณาลดราคาน้ํามันดีเซลที่ 25 บาทตอลิตร เพ� อลดตนทุนคา

ขนสง ซ่ึงจะชวยลดคาใชจาย จะดีกับภาคผูประกอบการ ลดตนทุนการผลิต ภาค

ผูบริโภคและเศรษฐกิจไทยโดยรวม ไมเผชิญกับปญหาหนักหน�วงดานของแพง 

“เงินเฟอ” ชวยใหเศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันในภาคการสงออก พอ

ชวยประคับประคองเศรษฐกิจไทยในภาวะรุมเราหลายดานในปจจุบันนั้น

ทาง กลุมอํานาจน้ํามัน TNCs และรัฐ ยืนกรานตรึงราคาน้ํามันดีเซล

ไมเกิน 30 บาทตอลิตร โดยจะกูเงินเพิ่มขึ้น 2 หม� นลานบาท (ซึ่งจะเปนภาระ

หนี้ของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งหนักอยูแลว) มาตรึงดีเซล 30 บาทตอลิตร 

ทามกลางเงินกองทุนน้ํามันเหลือนอยมากแค 7,144 ลานบาท (ณ 31 ต.ค.64) 

รัฐไมยอมลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันอางจะกระทบตอฐานะการคลัง ทั้งที่เปนผล                                                

มาจากรัฐผิดพลาดใชนโยบายแจกเงินประชานิยมและลงทุนโครงการขนาด

ใหญจนกระทบตอการคลังกอนหนานี้ดวยซ้ํา

รัฐดูเหมือนไมแยแสกับประชาชนเร� องวิกฤตนํ้ามันราคาแพง มัวแตสาละวน

อยูกับพรรคการเมืองท่ีรองรับอํานาจของตนไมใหกระฉอกไปมา นายทหารใหญพูด

แบบไมเคอะเขินจะขออยูตอในอํานาจเม� อครบ 8 ป ในป 2565 ไปอีก 5 ป รวมเปน

ท้ังหมดแหงอํานาจ 13 ป (2557–2571) ประชาชนไดแตอาปากคาง

อน่ึง ราคานํ้ามันดิบตลาดโลก WTI Spot ดอลลารสหรัฐ (ณ วันท่ี 2 พ.ย.                                                   

64) อยูท่ี 83 ดอลลารตอบารเรล ซ่ึงประธานาธิบดีรัสเซีย นายวลาดีมีร ปูติน                                                                                                                                    

ระบุราคานํ้ามันดิบตลาดโลกจะทะยานสูงข้ึนไปถึง 100 ดอลลารตอบารเรล ในเร็ววัน

ระวัง “STAGFLATION” น้ํามันแพงระอุเดือดเพราะผูกขาด อาจทํา

รัฐบาลลมลงได

ปญหาราคาน้ํามันแพงในไทยเปนปญหาเชิงโครงสรางตองแกไขหลาย

มิติพรอมกันไป ไมใชแกแคปญหาเชิงเทคนิคเล็กๆ นอยๆ แคบางเร� องที่รัฐบาล

ทําอยูขณะนี้ ไมอาจทําลายผูกขาดน้ํามัน ที่วนอยูในอาง ไมสามารถแกไข

ปญหานํ้ามันแพงไดอยางถาวรแทจริง ถามวารัฐบาลแกเชิงเทคนิคเพ� อไมใหกระ                                                                                                     

ทบตออํานาจการผูกขาดของ TNCs น้ํามันรายใหญหรือไม (โปรดดูแผนภูมิ 

โมเดลผูกขาดน้ํามันพลังงานไทยโกยกําไร)

ลาสุดประชาชาติธุรกิจ (5 พ.ย.64) รายงานสภาองคกรผูบริโภค อัดรัฐ 

“บริหารผิด” จี้ปรับโครงสรางราคาน้ํามัน ตามขอมูลจากบางจาก ราคาน้ํามัน

ดีเซลลิตรละ 29.54 บาท (6 พ.ย.64).

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

W
นํ้

ราเมศ รัตนะเชวง

วันนี้ในอดีต 9 พ.ย. นายจอรจ ดับเบิลยู. บุช อดีต

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศใหวันนี้เปนวาระพิเศษ

ในสหรัฐอเมริกาเม� อป 2544 เพ� อเปนอนุสรณแกการทําลาย

กําแพงเบอรลิน เม� อรัฐบาลคอมมิวนิสตของเยอรมนีตะวัน

ออกไดทําลายกําแพงเบอรลินเม� อวันที่ 9 พ.ย.2532 และ

เพ� อเปนการเฉลิมฉลองใหกับการลมสลายของคอมมิวนิสต

ในยุโรปตอนกลางและตะวันออก.

วันอิสรภาพโลก

STAGFLATION

ผูกขาดทําน้ํามันแพง  รัฐบาลอาจลมได



ากใครยังจำาได้รางๆ ว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว มีข่าวที่สร้าง

ความฮือฮา และเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม โดย                                                                          

เฉพาะฝ่ายแค้นและฝ่ายค้านอย่างมาก คือกรณี “เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาระบุว่าอีก 7 ปีข้างหน้าไทยจะ

เป็นชาติที่ 5 ของเอเชียผลิตยานอวกาศส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ 

ต่อจากจีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ว่าเป็นความคิดเพ้อเจ้อ

และเพ้อฝัน ไม่เข้ากับสถานการณ์ที่โควิด-19 กำาลังระบาดอย่าง

หนัก

ล่าสุด แม้ข่าวในไทยเรื่องดังกล่าวจะหายไปกับสายลมใน

ด้านความคืบหน้าแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนพี่ใหญ่มังกรจีนกลับมี

ข่าวที่สร้างความตะลึงให้ โลก และ “เชื้อสายชาวฮั่น” เมื่อผู้หญิง

จีนคนแรก อย่าง “พันเอกหญิง หวัง เย่าผิง” กลายเป็นนักบิน

อวกาศหญิงคนแรกของจีนท่ีเดินบนอวกาศ ในการปฏิบัติงานนอก

สถานีอวกาศเทียนกงเป็นเวลา 6  ชั่วโมง 25 นาที ร่วมกับ “ไจ๋ 

จื้อ กัง” ผู้บัญชาการภารกิจเสิน

โจว 13 ซึ่งเป็นนักบินอวกาศคน

แรกที่ได้เดินอวกาศเมื่อ 13 ปีที่

แล้ว

แม้ “เย่าผิง” จะไม่ใช่ผู้

หญิงคนแรกของแดนมังกรจีน                                       

ในการเดินทางไปอวกาศ เพราะ

ก่อนหน้านั้นเคยมี “หลิว หยาง” 

เป็นนักบินหญิงที่ปฏิบัติภารกิจ

เสินโจ-9 ในปี 2555 มาแล้ว

ก็ตาม แต่ “หลิว หยาง” ซึ่งขึ้น

ไปกับยานอวกาศเสินโจว-9 ด้วย

จรวดลองมาร์ช 2F  และเชื่อมต่อ                                                                                         

กับสถานีอวกาศเทียนกง-1 ของจีน 2 ครั้งนั้น มีภารกิจทดลอง

ทางการแพทย์ในอวกาศรวมทั้งสิ้นเพียง 13 วัน 

แต่ “เย่าผิง” นั้นถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศถึง 

2 คร้ังแล้ว โดยคร้ังแรกในภารกิจยานเสินโจว-10 เมื่อปี 2556 ซึ่ง

เธอได้รับสมญานามว่าเป็นคุณครูอวกาศคนแรกของจีน เพราะ

ได้บรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านทางโทรทัศน์แก่เด็ก

นักเรียนกว่า 60 ล้านคน ขณะปฏิบัติภารกิจอยู่ในยานเสินโจว-

10 และภารกิจล่าสุดที่เธอได้รับเลือกอีกครั้งในการปฏิบัติภารกิจ

เสินโจว-13 ร่วมกับ “ไจ๋ จื้อ กัง” และ “เย่ กวง ฟู่” เดินทางไป

กับยานอวกาศเสินโจว-13 เมื่อ 16  ต.ค. ก็ทำาให้เธอได้กลายเป็น

ผู้หญิงคนแรกที่ได้ทำางานบนสถานีอวกาศของจีน และเป็นผู้หญิง

จีนคนแรกที่ได้ฝากรอยเท้าไว้ในอวกาศกับภารกิจ Spacewalk 

หรือเดินบนอวกาศ

“เย่าผิง” เกิด 27 มกราคม 2523 หลังจากจบการศึกษา

ระดับมัธยม ก็ได้เข้าเรียนต่อในสถาบันการบินฉางชุนของกองทัพ

อากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชน และเข้าร่วมกองทัพในเดือน

สิงหาคม 2540 และได้ปฏิบัติภารกิจสำาคัญๆ หลายอย่าง อาทิ 

การฝึกความพร้อมรบ, การบรรเทาแผ่นดินไหวเหวินชวน และ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2551 ที่ปักกิ่ง 

เย่าผิงเกือบได้เป็นผู้หญิงจีนคนแรกในการเดินทางไปอวกาศ

แล้ว  เพราะเธอก็สมัครสำาหรับภารกิจอวกาศเสินโจว-9 ในปี 2555 

เช่นกัน แต่ “หลิว หยาง” ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจ

ประวัติศาสตร์  โดยมี “เย่าผิง” เป็นตัวสำารอง แต่ในปีต่อมาเธอ

ก็ได้รับเลือกไปกับยานเสินโจว-10 ก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์และ

แรงบันดาลใจให้หญิงจีนในการบันทึกรอยเท้าบนอวกาศเป็นคน

แรก ในขณะที่พี่ไทยนั้นก็มีเพียง “นายกฯ หญิง” คนแรก ที่ชะตา

กรรมทำาให้ต้องระเห็จไปอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็น                                                                               

นักบินอวกาศหญิง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิงคนแรก

หรือไม่ งานนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ.

มีการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้ง

การแพร่พันธุ์ของไวรัสได้ ก็ต้องเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาด

ระลอก ๕ ระลอก ๖ แต่การตรวจจับไวรัสได้มากขึ้น แล้วยังมีฟ้า

ทะลายโจรที่สามารถต่อต้านไวรัสในระยะแรกได้ผลดีสนับสนุน 

ก็น่าจะทำาให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงจนหมดไปได้

ดังนั้นไอซียูก็จะไม่แน่น โรงพยาบาลสนามก็ไม่จำาเป็น แต่

อย่างไรก็ตามปัญหาสาธารณสุขที่ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง

นั้น จำาเป็นต้องแก้ไข เพราะวันนี้ขาดแคลนบุคลากรการแพทย์

และเครื่องมือแพทย์ ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ท่ีรุนแรงกว่าการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-๑๙ ก็จะทำาให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้

โรคซ้ำากรรมซัดวิบัติเป็น ความโควิดยังไม่หาย ภัยพิบัติ                                                                      

ท่ีเกิดข้ึนจากอุทกภัยรุนแรงมาก วันก่อนท่ีน้ำายังไม่มาพากันรับรอง

ว่าเขื่อนไม่แตก แต่เมื่อน้ำามาจริงๆ ท้ังเขื่อนท้ังถนนพังเป็นจำานวน                                                                          

มาก ซึ่งก็ทำาให้เกิดคำาถามว่า ทั้งถนนและเขื่อนสร้างตามมาตร 

ฐานหรือไม่ เพราะดูเหมือนสะพานพัง ถนนพัง เขื่อนพัง เกิด

ขึ้นง่ายเหลือเกิน พายุมาลูกเดียวก็พังกันทั้งประเทศ จะโทษ

วิศวกรถ่ายเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นขบวนการทุจริต                                                                       

คอร์รัปชัน ลดมาตรฐาน ลดคุณภาพ พังไปก็ดีจะได้ตั้งงบประ 

มาณซ่อมแซมและก่อสร้างใหม่ นี่ถ้าเขื่อนกักน้ำาโขงในต่างประ 

เทศพัง ประเทศไทยมิกลายเป็นทะเลสาบหรือ วันนี้เป็นเพราะ

มนุษยชาติเห็นแก่ตัว ทำาลายโลกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ระบบ

นิเวศน์ทั่วโลกเสียหายเพราะน้ำามือมนุษย์

ดังนั้น รัฐบาลในอนาคตต้องระลึกว่า ภาวะโลกร้อน

สามารถทำาให้ระดับน้ำาทะเลสูงมากขึ้นจนจังหวัดหรือประเทศริม

ทะเลอาจจะรับมือไม่ได้ มัลดีฟส์และสิงคโปร์เส่ียงต่อภาวะน้ำาท่วม

ประเทศ และกรุงเทพมหานครล่ะเตรียมตัวรับมือกับปัญหาระดับ

น้ำาทะเลสูงมากขึ้นยังไง สมัยผมยังเด็กหน้าแล้งสามารถเดินไป

พระเจดีย์กลางน้ำาได้ แต่วันนี้บางขุนเทียนกลายเป็นทะเลไปแล้ว 

ทุ่มงบประมาณมหาศาลกับรถไฟฟ้า แต่ไม่มีมาตรการรับมือกับ

ปัญหาระดับน้ำาทะเลสูงขึ้น เหมือนกู้เงินมาผลาญวันหน้าจะเป็น

เช่นไรไม่สนใจ

แล้วการเมืองช่วยแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้บ้างหรือไม่ นักการ

เมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ดีแต่ละเลงขนมเบื้องที่ปาก 

ญาติวีรชน ๖ ตุลา ๑๙ ก็เอาแต่ไล่นายกฯ ทั้งๆ ที่ ๔๕ ปีที่แล้วลุง

ตู่เพิ่งจะเป็นนายร้อย กะปิบูดก็เอาแต่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ม็อบ

ทะลุแก๊สก็เอาแต่เผาป้อมตำารวจ  ส.ส.ฝ่ายค้านก็เอาแต่อายุความ 

๘ ปีนายกฯ ไม่ได้มีกลุ่มใดเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหาการ

แพร่ระบาดของไวรัส ปัญหาน้ำาท่วม ฯ.

5บทความ

วงนี้การเมืองมีตรรกะเพี้ยนๆ 

ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยจะเมากาว 

เรื่องจำานำาข้าวกลับมาเป็นประเด็น เพราะ “ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์” โฆษกพรรคเพื่อไทย โจมตี ๗ ปี 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา

ราคาข้าวตกต่ำา 

“...กู้เงินมามากกว่า ๕.๘ ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลไม่เคย

ให้ความสำาคัญกับชาวนาเลย กู้เงินจำานวนมหาศาล รัฐบาลนำา

ไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ และอื่นๆ เป็นภาษีของประชาชน 

และเป็นภาระหนี้ที่แม้แต่ชาวนาก็ต้องรับภาระหนี้ด้วย...”

“...ชาวนาคือเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคน

ทั่วโลก  ข้าวจากประเทศไทยสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล 

ทุกวันนี้ชาวนาจำานวนไม่น้อยบ่นคิดถึงโครงการจำานำาข้าว 

ที่เคยเป็นที่พึ่งหลังเก็บเกี่ยวข้าว มีรายได้ที่แน่นอน 

หากนายกฯ ยิ่งลักษณ์ยังดำารงตำาแหน่งอยู่ คงไม่ปล่อยให้

คนไทยลำาบากแบบนี้...”

ครับ...ฟังแล้วขนแขนสแตนด์อัป!

พลิกความอัปยศเป็นโอกาสชัดๆ 

ชาวนาถูกปั่นหัวว่าโครงการรับจำานำาข้าวคือทางออกของ

ความยากจน  

แต่ความจริง จำานำาข้าวไม่รู้กี่ฤดูกาล ชาวนาไม่เคยลืมตา

อ้าปากได้ 

ยังจนเหมือนเดิม

ช่างบังเอิญว่า พรรคเพื่อไทยรื้อฟื้น จำานำาข้าว ช่วงเวลา

เดียวกับการจากไปของ “ดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร” 

ดร.โกร่ง เคยเป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายก

รัฐมนตรี  และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู

และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ท่านได้ เขียนบทความเรื่อง “จำานำาข้าวเปิดช่องทางทุจริต 

ทำาลายโครงสร้างตลาด” ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เตือนรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ ก่อนที่จะเกิดหายนะกับโครงการรับจำานำาข้าว 

นำามาให้อ่านกันอีกครั้งครับ

-------------------

“...ฟังว่าจะใช้เงิน ๔-๕ แสนล้านบาทหมุนเวียนซื้อสินค้า

เกษตรมากักตุน ก็เท่ากับคิดจะป่ันราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก 

ไม่สำานึกผิดจำานำาข้าว

หรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า corner the market ตลาดโลกข้าว มัน

สำาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดจึงเป็นไปไม่ได้ 

คนท่ีเคยทำาแล้วล้มละลายก็มีมาก ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์

การ  ที่ล้มก็สืบเนื่องมาจากการพยายามปั่นตลาด หรือจะ corner 

ตลาดใบยาสูบ 

ดังนั้นเมื่อผลิตได้เท่าไหร่ รีบส่งออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี แล้ว

ก็ปลูกใหม่ 

ในทางปฏิบัติย่ิงมีปัญหา วิธีทำาก็คือการเลือกโรงสีเข้าร่วมโครง 

การ  โรงสีไหนได้รับเลือกก็เหมือนถูกหวย

เมื่อรัฐบาลตั้งราคารับจำานำาไว้สูงกว่าราคาตลาด สมมุติ ๑๐  

เปอร์เซ็นต์ โรงสีก็จะซื้อข้าวเปลือกในราคาตลาด หรือไม่ก็ไม่ซื้อ                                                                                   

เลย แล้วทำาใบประทวนสินค้าปลอมว่าซ้ือข้าวใส่โกดัง แล้วให้ชาวนา

หรือลูกจ้างของตนมาลงชื่อว่าเอาข้าวมาจำานำาเท่านั้นเท่านี้เกวียน 

เอาค่าลงชื่อไป ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท อาจจะซื้อข้าวชาวนา

อิทธิพลบางรายในราคาที่รัฐบาลประกาศบ้าง เวลาทางการมาตรวจ

เช็กก็จะให้เอาชาวนา ๕-๕ คนนี้มายืนยัน

เวลาทางการมาตรวจสต๊อก ก็เอาสต๊อกข้าวของตนเองมา

แสดงพอเป็นพิธี ชาวนาโดยทั่วไปเมื่อขายข้าวให้ โรงสีก็ขายในราคา

ตลาดนั่นเอง  นี่คือการฉ้อราษฎร์บังหลวงในรอบแรก

ต่อมาเมื่อข้าวเปลือกท่ีนำามาจำานำาเป็นของรัฐบาล อาจจะมีข้าว

จริงบ้าง ข้าวลมบ้าง กระทรวงพาณิชย์ก็เอาไปขายเป็นข้าวรัฐบาล 

โดยจะมีบริษัทส่งออกท่ีรู้กันกับรัฐมนตรี ไปเร่ขายในตลาดต่าง

ประเทศ และกล้ารับคำาสั่งซื้อเพราะรู้กันกับรัฐมนตรีว่าจะสามารถ

ซ้ือข้าวจากรัฐบาลได้ในราคาเท่าใด รายอื่นไม่กล้ารับคำาส่ังซ้ือ เพราะ

ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะขายให้หรือไม่ในราคาเท่าใด 

ผู้ส่งออกรายอื่นๆ จึงไม่อาจจะรู้ต้นทุนของตน ยกเว้นรายที่

ทำามาหากินกับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือนายกรัฐมนตรี ประเทศเราส่ง

ออกปีละ ๙-๑๐ ล้านตัน บางปีข้าวรับจำานำาของรัฐบาลมีปริมาณถึง 

๓.๕ ล้านตัน

โครงการนี้จึงเป็นโครงการทำาลายโครงสร้างตลาดข้าวในประ 

เทศ  โรงสีที่ไม่มีเส้นสายเข้าร่วมโครงการก็ล้มละลายไป เพราะไม่มี

ข้าวส่งออก ทำาให้ โรงสีมีน้อยลง 

โรงสีท่ีเคยมีการแข่งขันก็กลายเป็นการผูกขาดโดยโรงสีท่ี

สามารถเข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น เป็นการเพาะศัตรูให้กับพรรค

รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา เพราะโรงสีที่ไม่ได้ร่วมโครงการ หรือผู้

ส่งออกที่ไม่ใช่พวกรัฐมนตรี มีมากกว่าที่เป็นพวกรัฐมนตรี

ในกรณีรับจำานำามันสำาปะหลังก็ดี ยางพาราก็ดี หรือแม้แต่

ลำาไยก็มีลักษณะเดียวกัน 

กล่าวคือ โรงมัน โรงเก็บยางแผ่น ซื้อมัน ซื้อน้ำายาง ยางแผ่น

ในราคาตลาด ให้ชาวไร่ชาวสวนยางลงชื่อเพื่อรับเงินค่าลงชื่อ แล้ว

ก็เอามาจำานำากับรัฐบาลในราคาสูงกว่าราคาตลาด 

เมื่อรัฐบาลจะขายก็ขายในราคาต่ำากว่าราคาตลาดให้กับผู้ส่ง

ออกที่หาเงินให้รัฐมนตรี ไปขายในตลาดโลกตัดราคาผู้ส่งออกราย

อื่น เอาคำาสั่งซื้อไป เพราะตนรู้อยู่คนเดียวว่าจะสามารถซื้อจากรัฐ 

บาลได้ในราคาเท่าใด

เมื่อรัฐบาลจะขายข้าว ขายมัน ขายยาง โดยรับคำาสั่งซื้อแล้ว

ก็จะไม่ส่งออกเอง แต่มอบให้พ่อค้าผู้ส่งออกประมูลไป 

การประมูลก็ทำาหลอกๆ เพราะมีการกำาหนดเงื่อนไขคุณสม 

บัติให้ตรงกับผู้ส่งออกที่รัฐมนตรีกำาหนดตัวไว้แล้ว แบ่งกำาไรกันกิน

นี่คือการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชันจากโครงการจำานำา

สินค้าเกษตรรอบสอง 

รัฐบาลเสียเงินขาดทุนมากมายส่วนเกษตรกรไม่ได้อะไรเลย 

ขายของได้ในราคาตลาดเท่าน้ันเอง ท่ีประชาธิปัตย์ทำาไว้โดยการประกัน

รายได้น้ันดีแล้ว จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกันตรง  

ให้ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเลย ถ้าชาวนา ผู้ใหญ่บ้าน กำานันจะโกง 

ก็ยังดีกว่าโรงสีผู้ส่งออก รัฐมนตรีโกง...”

-------------

เสียงเตือนจาก ดร.โกร่ง เกิดก่อนท่ีย่ิงลักษณ์ จะใช้เส้นทาง

ธรรมชาติหนีความผิด ปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว 

การทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว และโครงการต่อเนื่อง เช่น

ขายข้าวจีทูจีเก๊ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง

มีรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง ติดคุกกันระนาว 

ไม่เฉพาะ ดร.โกร่ง ที่เตือนให้ระวังคอร์รัปชัน 

คนในแวดวง “ทักษิณ” อย่าง “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” ก็

ออกโรงเตือน “บุญทรง เตริยาภิรมย์” ก่อนติดคุุกแทนนาย แทนเจ๊ 

“...เวียนมาเจอและร่วมงานอีกครั้ง เมื่อ ‘ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร’ เป็นนายกรัฐมนตรี ผมเข้ามาเป็น ‘เลขาธิการนายกรัฐมน 

ตรี’ หลังพ้นการตัดสิทธิ์ ปี ๒๕๕๕ 

‘เพื่อน’ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไป

เยี่ยมห้องครัวเพื่อนไฟไหม้ ที่กระทรวง ยังหัวเราะกันอยู่

จน ‘เพื่อน’ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมเป็น

เลขาธิการนายกฯ ได้เจอกันบ้าง แวะไปคุย เห็นเพื่อนแฟ้มเต็ม

โต๊ะ ยังเป็นห่วง

‘ใครดูให้มึง แต่ละเรื่องน่ากลัว’ ผมแอบพลิกแฟ้มดู

ช่วงวิกฤติ ผมงานหลายด้าน แต่ก็ไม่วายห่วงเพื่อน ส่งเรื่อง

จากทำาเนียบก็คอยเตือนว่าเรื่องไปแล้วรีบจัดการ เราเป็นเพียง 

‘เสมียน’ ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมด แต่รู้สึกเสมอว่าเพื่อน ‘ไม่

สบายใจ’

หลังพายุพัดผ่าน รัฐประหารไปแล้ว เคยนั่งจิบไวน์คุยกัน

สองคน

ผมถาม  ‘มึงเล่าให้กูฟังหน่อยว่าเรื่องเป็นยังไง’ ผมนับถือ

น้ำาใจมันที่ตอบ ‘กูพูดไม่ได้’

เราร่ำาสุราจนดึก แล้วไม่แตะเรื่องนั้นอีกเลย...”

สุดท้าย “บุญทรง” ติดคุก “ยิ่งลักษณ์” หนี 

ฉะน้ันคำากล่าวท่ีว่า “...หากนายกฯ ย่ิงลักษณ์ยังดำารงตำาแหน่ง

อยู่ คงไม่ปล่อยให้คนไทยลำาบากแบบน้ี...” สะท้อนให้เห็นว่าพรรค

เพื่อไทย ไม่เคยสำานึกผิดต่อการคอร์รัปชันในโครงการรับจำานำาข้าว 

จีทูจีเก๊ ท่ีสร้างความเสียหายหลายแสนล้านบาทแม้แต่นิดเดียว

ในทางการเมือง หากประชาชนตามไม่ทัน เครือข่ายทัก 

ษิณก็พร้อมกลับมาโกงอีกครั้ง

เมื่อมีอำานาจอยู่ในมือ.

สองร้อยหกสิบ

วิลเลียม เจมส์ ไอคิว 260

ความฉลาดสูงลิบ ในหล้า

รู้ เก่ง แยบคาย หลายวิชา

ผู้หลีกหลบ คบหา ประชาชน

กลัวเป็นที่รู้จักคนพบเจอะ

เรื่องเยอะ ย่อยยับ สับสน

ฟ้องร้องแพ้คดีลุกลี้ลุกลน

ตายแบบคนฉลาดอนาถใจ

โมลนูพิราเวียร์ ความหวังใหม่หรือธุรกิจยาต้านไวรัสตัวใหม่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้มีข่าวความหวังใหม่ของการต่อต้านไวรัสโควิดแพร่

ทั่วโลก คุณหมอแฝดผมขาวยังร่วมแสดงความหวังด้วย บริษัท 

MERCK ประกาศเปิดตัวยาที่ใช้ต้านทานไวรัสแบบรับประทาน

ทันทีที่ติดเชื้อ  รายงานข่าวว่าได้ผลดีลดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาล ผมไม่ได้ลงรายละเอียดของยาโมลนู

พิราเวียร์เพราะจะเป็นการช่วยโฆษณาให้บริษัท แต่ผมสังเกตว่า                          

ลักษณะการใช้ยาต้านไวรัสชนิดใหม่นี้คล้ายคลึงกับการใช้ฟ้า

ทะลายโจร โดยใช้หลังจากติดเชื้อทันทีจะได้ผลดี ลักษณะการ

บริโภคยาก็คล้ายกับการใช้ฟ้าทะลายโจรแคปซูล

ยาโมลนูพิราเวียร์อาจจะเป็นวิธีการต่อต้านไวรัสอีกวิธีหนึ่ง 

ซึ่งแน่นอนจะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่บริษัทผู้ผลิต แย่งรายได้

จากบริษัทผลิตวัคซีนจากผู้ปฏิเสธวัคซีน ซึ่งก็คงจะต้องควบคู่ไป

กับการใช้ “เอทีเค” ชุดตรวจแอนติเจนที่วันนี้องค์การเภสัชกรรม

ประกาศราคาขายในร้านขายยาชุดละ ๔๐ บาท ซึ่งก็จะทำาให้

ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น  และเมื่อวัคซีนไม่สามารถ

รับประกันได้ว่าจะไม่ติดเชื้อ เพราะระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัค 

ซีนลดลงตลอดเวลา (ไม่เสถียร) แต่อาจจะลดความรุนแรงของ

ไวรัสได้ แต่ก็จะมีปัญหาเมื่อไวรัสสามารถต้านทานภูมิคุ้มกันได้

มากขึ้นเรื่อยๆ

แต่ยาโมลนูพิราเวียร์อาจจะมีประสิทธิภาพดีกว่า ด้อยกว่า                                                                               

หรือเท่ากับฟ้าทะลายโจร แต่ก็เป็นอีกทางเลือกท่ีจะช่วยลดความ                                                                                     

รุนแรงของไวรัส  นอกจากน้ียังมีการเร่ิมใช้แอนติบอดีท่ีสังเคราะห์

ขึ้นเพื่อช่วยเสริมแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้น ในอนาคตก็อาจจะ

มีวิธีการหยุดย้ังไวรัสโควิดได้ แต่ก็อย่าประมาทเพราะในอนาคตจะ

ต้องมีศัตรูของมนุษยชาติเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน การแพทย์และ

การสาธารณสุขไทยจะต้องเตรียมรับมือกับโรคติดเชื้อในมนุษย์สู่

มนุษย์ ล่าสุดมีข่าวไวรัสตัวใหญ่จากเห็บแพร่สู่มนุษย์ที่ฮอกไกโด

ประเทศญี่ปุ่น

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำาหรับการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ก็คือ                                    

ต้องใช้ทันทีท่ีทราบว่าติดเช้ือไวรัส ทำาอย่างไรจึงจะสามารถตรวจ

พบไวรัสได้อย่างรวดเร็ว ชุดตรวจแอนติเจนหรือเอทีเคคือคำาตอบ                                                                            

สุดท้าย แต่ปัญหาก็คือความแม่นยำาในการตรวจ วันนี้สาธารณสุข

นครศรีธรรมราชประกาศห้ามใช้ชุดตรวจแอนติเจนย่ีห้อ “เล่อปู๋” 

ซึ่งประสิทธิภาพในการตรวจจับไวรัสต่ำามาก ไม่มีไวรัสก็บอกว่ามี                                                           

มีไวรัสก็บอกว่าไม่มี เหมือนกรณีอุปกรณ์ตรวจจับระเบิด (ไม้จ้ิมผี)                                                                                  

“GT200” ดังน้ันหวังว่าชุดตรวจแอนติเจนขององค์การเภสัชกรรม

จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับไวรัสสูงพอนะครับ แต่อย่างไร

ก็ตามอย่าฝากความหวังไว้กับโมลนูพิราเวียร์อย่างเดียว เพราะ

รายงานข่าวมิได้แสดงผลการวิจัยอย่างเพียงพอให้เชื่อได้ว่า “ดี

จริง” แต่สำาหรับฟ้าทะลายโจรที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน มีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ว่ามีประโยชน์จริง

คนไทยวันนี้ยังติดเชื้อไวรัสรายวันมากกว่าหมื่นคน ถึงแม้

จำานวนผู้เสียชีวิตจะต่ำากว่าร้อยแล้ว แต่ก็อย่าประมาทเพราะไวรัส

หญิงจีนคนแรกท่ีเดินบนอวกาศ

ไข่เจียวพันธมิตรฯ

 

เรื่องยารักษาโควิด พูดในแง่การวิจัยหรือนวัตกรรม เราเป็น

รองฝรั่งแน่นอน ในโลกนี้ประเทศไหนมีงานวิจัยหรือนวัตกรรม

อยู่ในมือ ประเทศนั้นเป็นเจ้าโลก อย่างอเมริกากับจีนที่แข่งกันดุ

เดือดมาก ขณะที่ไทยเราไม่ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้มากนัก งบ                                                                      

ประมาณท่ีรัฐบาลจัดให้ก็มีเพียงน้อยนิด งานวิจัยท่ีออกมาจำานวน

ไม่น้อยเป็นงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ โดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นยารักษา

โรค เทคโนโลยีต่างๆ หากเราอยากเป็นผู้ผลิต  รัฐบาลก็ต้องส่ง

เสริมให้ถูกทาง. 

ม.๑๑๒

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

คุณอัตถ์ทราบหรือเปล่าครับว่า ทำาไม “แฝดนรก” พรรค

ก้าวไกลกับคณะก้าวหน้า ถึงอยากแก้ ม.๑๑๒ ให้ได้ นายปิยบุตร

กับนายธนาธร  สองคนนี้มักใหญ่ใฝ่สูง อยากเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองหรือไม่ คำาว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของแฝดนรก

นี้ ไม่ได้มีความหมายเหมือนที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจ แต่หมาย

ถึงการไม่ให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์  คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอม

หรอกครับ

ผมอยากให้พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศให้ชัดเจน ทำา

เป็นนโยบายสำาหรับการหาเสียงเลือกตั้งทุกระดับชั้น ว่าต้องการ

ให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่หรือไม่ จะยกเลิก ม.๑๑๒ หรือไม่ 

ประชาชนจะได้สั่งสอนให้ถูกพรรคครับ.

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

ที่จริงก็เป็นดาบสองคมนะครับ สำาหรับการให้พรรคการ 

เมืองนำาประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปหาเสียง เพราะมุม                                                                                  

หนึ่งอาจมีการโจมตีสถาบันมากขึ้นไปอีก แต่ก็มีข้อดีตรงที่ประชา 

ชนจะได้รู้ว่าพรรคการเมืองไหนคิดแบบไหน 

อย่างพรรคเพื่อไทย เราไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าในใจคิดอย่าง 

ไรกันแน่ เพราะวันหนึ่งบอกว่าจะแก้ ม.๑๑๒ มาอีกวันบอกไม่                                                                                         

แก้  ซึ่งก็ไม่แน่ว่าผ่านไปอีกหน่อยอาจกลับมาแก้อีกก็ได้ 

ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่กาหัวไว้แล้วล่ะครับว่า ไม่ควรเลือก                                                                                    

พรรคไหนในการเลือกต้ังคราวหน้า เพราะมีทัศนคติท่ีเป็นอันตราย

ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข.

นิลุบล

 * บัวสีม่วงสรวงสวรรค์ช่างสรรค์สร้าง

งามสร้าง กลีบ เกสร อ่อนไสว

กลิ่นก็หอมกรุ่นกรุ่นละมุนละไม

เป็นดอกไม้ใช้บูชา...คุณค่าควร

 นักกลอนหน้าต่าง

หวัง เย่าผิง

ช่
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
เคลียร์ปัญหาไม่ลงเพื่อนยิงเพื่อนดับ

สงขลา • เมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 ตำ�รวจ สภ.จะนะ จ.สงขล� รับแจ้งว�่เกิดเหตุมี

คนถูกยิงได้รับบ�ดเจ็บในรถเก๋ง บริเวณหน้�ร้�นช� “ช�รินด�” ใกล้กับส�มแยก

บ้�นสลุด หมู่ 3 บ�้นคลองลึก ต.บ�้นน� อ.จะนะ เส้นท�งฝั่งข�เข้�ตัวเมืองจะนะ 

หลังจ�ก พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร ผู้กำ�กับก�ร สภ.จะนะ พร้อมพนักง�นสอบสวน

และชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต�้อัลติส สีดำ� 

หม�ยเลขทะเบียน ขล 1909 สงขล� จอดอยู่ริมถนนหน้�ร�้นส้มตำ� มีรอยกระสุน

ปืนขน�ด 9 มม.ยิงทะลุกระจกประตูฝั่งซ�้ยทั้งหน้�และหลัง 2 นัด ภ�ยในรถตรง

เบ�ะนั่งคนขับเต็มไปด้วยคร�บเลือด พบคนเจ็บทร�บชื่อคือ น�ยฮ�รอมัย หม�น                               

หวัง อ�ยุ 36 ปี มีภูมิลำ�เน�อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ท่�ประดู่ อ.น�ทวี จ.สงขล� หน่วย

กู้ชีพเจดีย์ทองร่วมกับโรงพย�บ�ลจะนะม�รับตัวส่งโรงพย�บ�ลจะนะ โดยถูก

ยิงด้วยอ�วุธปืน 9 มม.เข้�ช�ยโครงซ�้ย จำ�นวน 1 นัด และข�ซ้�ยอีก 1 นัด 

อ�ก�รส�หัสและเสียชีวิตระหว�่งนำ�ตัวส่งโรงพย�บ�ลจะนะ ซึ่งคนที่ยิงชื่อ น�ย

อ�หมัด อ�รง เป็นลูกเจ้�ของร�้นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันม�ก่อน และ

เพิ่งพ้นโทษออกม�ได้ประม�ณ 1 ปีจ�กคดีย�เสพติด ก่อนเกิดเหตุน�ยฮ�รอมัย

ได้ขับรถไปห�น�ยอ�หมัดที่บ้�นพักเพื่อเคลียร์ปัญห�และเกิดก�รชกต่อยกันขึ้น 

แต่อีกฝ่�ยมีปืนจึงวิ่งขึ้นรถเพื่อหนีเอ�ชีวิตรอด แต่ก็ถูกยิงใส่ 2 นัด กระสุนทะลุ

กระจกถูกน�ยฮ�รอมัย 2 นัด แต่ยังแข็งใจขับหนีต�ยม�จนหมดแรง และจอดรถ

ขอคว�มช่วยเหลือจ�กช�วบ้�นตรงร�้นช� อย่�งไรก็ต�ม ท�งน�ยอ�หมัด ผู้ก่อ

เหตุได้เข้�มอบตัวกับตำ�รวจ สภ.จะนะ ซึ่งส�เหตุที่ยิงกันเบื้องต้นมีร�ยง�นว�่น่�

จะเกี่ยวข้องกับเรื่องย�เสพติด

บุกฉีดวัคซีนพ่อค้า-แม่ค้ากลางตลาดสด

ขอนแก่น • เมื่อเวล� 09.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ตล�ดสดเทศบ�ลเมืองเมือง

พล อ.พล จ.ขอนแก่น น�ยกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร น�ยกเทศมนตรีเมืองเมือง

พล พร้อมด้วย นพ.ประวีร์ คำ�ศรีสุข ผอ.รพ.พล นำ�คณะทำ�ง�นด้�นก�รให้บริก�ร

วัคซีนป้องกันโควิด-19 รพ.พล และเจ้�หน�้ที่กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบ�ลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่ตรวจสอบพ่อค้�-แม่ค�้ที่ม�จำ�หน่�ยสินค�้ภ�ยใน

ตล�ดสดทุกแผง เพื่อตรวจเข้มก�รเข้�รับก�รบริก�รวัคซีนของผู้ประกอบก�ร

ห�บเร่ แผงลอย และพ่อค�้-แม่ค้� ที่ม�จำ�หน�่ยสินค้�ที่ตล�ดสดของเทศบ�ล ซึ่ง

มีทั้งหมดรวมกว�่ 100 ร�้นค้� โดยได้มีก�รตรวจสอบเอกส�รก�รเข้�รับบริก�ร

วัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมไปถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วจะ

ทำ�ก�รฉีดวัคซีนให้ถึงร้�นและที่แผงจำ�หน่�ยสินค้�ต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย

ด้�นส�ธ�รณสุขอย�่งเข้มงวดทันที ขณะเดียวกันคณะทำ�ง�นฯ และชุดเคลื่อนที่

เร็วด้�นก�รให้บริก�รวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมระหว�่งเทศบ�ลเมืองเมืองพล

และ รพ.พล ยังคงได้มีก�รออกตรวจสถ�นประกอบก�รเกี่ยวกับก�รให้บริก�รทั้ง

ร้�นเสริมสวย ร้�นสป� ร้�นนวด ร้�นจำ�หน่�ยหม่ำ� และสินค�้ของฝ�กและของ

ที่ระลึก ที่ผู้ประกอบก�รและพนักง�นจะต้องเข้�รับก�รฉีดวัคซีนให้ครบ 100% 

ต�มแผนง�นที่คณะกรรมก�รควบคุมโรคติดต่อกำ�หนด ซึ่งห�กก�รตรวจสอบพบ

ว่�ร้�นค้�หรือสถ�นประกอบก�รใดที่ได้รับวัคซีนครบ 100% แล้ว จะมีก�รมอบ

ป้�ยร้�นค้�ปลอดภัยเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้ที่ม�เข้�รับบริก�รอีกด้วย.
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รวบเจ้าแม่ค้ายาบ้าไม่กลัวกม.

กาญจนบุรี • ตำารวจภูธรภาค 7 จับเจ้าแม่

ยาบ้า “แต๋มหนองบัว” เอเยนต์ยาเสพติด

ที่ ไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่มีคดีอยู่ระหว่าง

ประกันตัว ยังแอบลักลอบขายตลอดเวลา 

ของกลาง 1,000 เม็ด หลังโดนจับยื่นข้อ

เสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ 8 แสนบาทเพื่อให้

ปล่อยตัวก่อนโดนรวบทั้งหมด

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เมื่อเวล� 10.00 

น.ของวันที่ 7 พ.ย. 64 ที่ผ่�นม� จ�กก�รที่ 

พล.ต.ท.ธน�ยุตม์ วุฒิจรัสธำ�รงค์ ผบช.ภ.7 ได้

รับร�ยง�นของตำ�รวจชุดสืบสวนติดต�มกลุ่ม

เครือข่�ยย�เสพติด ทร�บว่� น.ส.ธนวรรณ 

มงคลสมัย อ�ยุ 47 ปี หรือ “แต๋มหนองบัว” 

เอเยนต์เครือข่�ยย�เสพติดร�ยใหญ่ของ 

ติดสินบนตร.8แสนแลกอิสรภ�พ
จ.ก�ญจนบุรี ที่เคยถูกเจ้�หน�้ที่จับกุมตัวได้

พร้อมของกล�งเป็นย�บ้�และย�ไอซ์ หลังถูก

จับกุมคดียังอยู่ในระหว่�งก�รประกันตัวและ

พิจ�รณ�คดีของศ�ลอยู่นั้น แต่ น.ส.ธนวรรณ 

เอเยนต์ย�เสพติดร�ยนี้ ยังไม่เข็ดหล�บ หรือ

เกรงกลัวกฎหม�ย ยังมีก�รแอบลักลอบจำ� 

หน�่ยย�เสพติดอยู่ตลอดเวล�

จึงได้สั่งก�รให้ พล.ต.ต.พิสิฐ ตัน

ประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ปรีด� อิ่ม

เจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 หน.ชุดปร�บปร�มย�

เสพติด และ พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะว�นิช

กูล ผบก.สส.ภ.7 และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย 

ผบก.ภ.จว.ก�ญจนบุรี ร่วมกับ พ.ต.อ.ณัฐพิสิษฐ์ 

รัตนอุดมผล ผกก.สส.1 บก สส.7, พ.ตอ.ภ�คิน 

แสนพุฒิ ผกก.สส.ภ.จว.ก�ญจนบุรี, พ.ต.อ.สม

เกียรติ โฉมฉ�ย ผกก.สภ.เมืองก�ญจนบุรี, 

พ.ต.ท.ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ รอง ผกก.สส.

1 บก.สส.ภ.7 พร้อมด้วยตำ�รวจชุด ชป.ปส.ภ.7                                                               

สนธิกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุด กก.สส.1 

บก.สส.ภ.7 ตำ�รวจชุด กก.สส.ภ.จว.ก�ญจนบุรี 

ตำ�รวจชุดสืบสวน สภ.เมืองก�ญจนบุรี

ว � งแผนจั บกุ ม โดย ให้ เ จ้ �หน้ �ที่

ตำ�รวจปลอมตัวเป็นส�ยทำ�ก�รล่อซื้อย�บ้�

จ�ก น.ส.ธนวรรณ มงคลสมัย หรือ “แต๋ม

หนองบัว” เอเยนต์ย�บ้�เครือข่�ยย�เสพติด

ร�ยใหญ่ อ�ยุ 47 ปี อยู่บ�้นเลขที่ 361 หมู่ 

7 ต.หนองบัว อ.เมืองฯ จ.ก�ญจนบุรี จำ�นวน 

1,000 เม็ด ในร�ค� 45,000 บ�ท นำ�ตัวไป

สอบสวนป�กคำ�ขย�ยผลถึงบุคคลในเครือ

ข่�ยผู้ร่วมขบวนก�รที่ศูนย์ป้องกันและปร�บ

ปร�มย�เสพติด ตำ�รวจภูธรภ�ค 7

ผู้สื่อข�่วร�ยง�นว่� ขณะที่เจ�้หน�้ที่

ตำ�รวจชุดจับกุมได้นำ�ตัว น.ส.ธนวรรณ ผู้

ต้ องห�ร�ยนี้พร้ อมของกล�งไปทำ �ก�ร

สอบสวนขย�ยผลถึงแหล่งที่ม�ของย�เสพ

ติดและผู้ร่วมขบวนก�รอยู่นั้น น.ส.ธนวรรณ

ได้พย�ย�มพูดจ�หว่�นล้อม ขอร้องไม่ให้เจ�้

หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุมเอ�เรื่อง โดยบอกว่�ถ�้

ห�กยอมปล่อยตัวจะมอบเงินจำ�นวน 800,000 

บ�ท เพื่อแลกกับอิสรภ�พ เจ้�หน�้ที่จึงแกล้ง

ทำ�เป็นยอมรับข้อเสนอ โดยให้ น.ส.ธนวรรณ

โทรศัพท์ไปห�คนที่บ�้นให้นำ�เงินม�ให้

ต่อม� น.ส.ตอง ลูกส�วของ น.ส.ธน

วรรณ ได้ โทรศัพท์เข้�ม�ห� น.ส.ธนวรรณ 

ผู้เป็นแม่ โดยบอกว่�เงินจำ�นวน 800,000 

บ�ท อยู่ในรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้� ย�

ริส สีข�ว หม�ยเลขทะเบียน ฌช 4518 

กรุงเทพมห�นคร ที่จอดอยู่บนถนนเลียบริม

คลองชลประท�นส�ยบ้�นหัวโป่ง-นครปฐม 

ซึ่งอยู่ห่�งจ�กศูนย์ป้องกันและปร�บปร�ม

ย�เสพติด ตำ�รวจภูธรภ�ค 7 อ.บ้�นโป่ง 

จ.ร�ชบุรี ไปประม�ณ 500 เมตร

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจจึงเดินท�งไปตรวจ

สอบพบรถคันดังกล่�วจอดอยู่ ตรวจสอบรถ                                                       

พบกุญแจรถว�งอยู่ใต้ล้อรถด้�นหน�้ขว� แต่

ไม่พบตัว น.ส.ตอง หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

เมื่อตรวจสอบภ�ยในรถพบเงินสดจำ�นวน 

800,000 บ�ท อยู่ในถุงกระด�ษว�งอยู่ที่พื้น

พักเท้�ด้�นซ้�ย จึงทำ�ก�รตรวจยึดรถและ

เงินสดจำ�นวน 800,000 บ�ทเอ�ไว้ พร้อมทั้ง

ควบคุมตัว น.ส.ธนวรรณ มงคลสมัย หรือแต๋ม

หนองบัว พร้อมของกล�งย�บ้� 1,000 เม็ด                                                                

รถยนต์เก๋งโตโยต้� ย�ริส สีข�ว 1 คัน โทรศัพท์

มือถือ 1 เครื่อง เงินสดจำ�นวน 800,000 บ�ท 

นำ�ส่งพนักง�นสอบสวน สภ.เมืองก�ญจนบุรี 

เพื่อดำ�เนินคดีในข้อห�จำ�หน่�ยย�เสพติด

ให้ โทษประเภท 1 (ย�บ้�) โดยผิดกฎหม�ย 

และร่วมกันให้ ขอให้ หรือรับป�กว่�จะให้

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้�พนักง�น 

เพื่อจูงใจให้กระทำ�ก�ร หรือประวิงก�รกระ

ทำ�ก�รอันมิชอบด้วยหน้�ที่. 

กระบี่ • งบกว�่ 10 ล้�น สะพ�นลอยน้ำ�                                                        

หินเพิง แลนด์ม�ร์กจุดเช็กอินบ�้นเก�ะ

กว�ง-แหลมป่อง ม.3 ต.หนองทะเล อ.เมือง

กระบี่ โดนทิ้งร�้งหลังถูกพ�ยุพัดเสียห�ย                                                     

ด้�น ผญบ.วอนหน่วยง�นที่เกี่ยวเร่งปรับ 

ปรุงเพื่อรับ ครม.สัญจรกล�งเดือนนี้

วันที่ 8 พ.ย.64 ช�วบ�้นในพื้นที่ 

ม.3 บ้�นเก�ะกว�ง ต.หนองทะเล อ.เมือง 

จ.กระบี่ ร้องเรียนผู้สื่อข่�วว�่ มีโครงก�ร

ก่อสร้�งสะพ�นลอยน้ำ�ของหน่วยง�น

ร�ชก�รในพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้�ง ไม่มีก�ร

ซ่อมแซมบำ�รุงรักษ�ม�น�นนับปี จึงได้

ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่�จุดดังกล่�วถูก

ปล่อยรกร้�ง ตัวอ�ค�รยังไม่มีก�รเปิดใช้

ง�น แต่สภ�พเริ่มชำ�รุด แนวรั้วปูนมีร่อง

รอยแตกร�้ว บ�งส่วนที่เป็นโครงสร�้งทำ�

ด้วยไม้เริ่มผุพัง โคมไฟสูญห�ยไปบ�งส่วน 

ส่วนตัวสะพ�นลอยน้ำ�ชำ�รุด ถูกคลื่นซัด

ชิ้นส่วนกระจัดกระจ�ยห�ยไปกองอยู่ต�ม

ช�ยห�ด ทำ�ให้ช�วบ�้นต่�งรู้สึกเสียด�ย

กับเงินงบประม�ณกว่� 10 ล้�นบ�ท

น�ยสมศักดิ์ เตบบุตร ผญบ.ม.3 

บ้�นเก�ะกว�ง เปิดเผยว�่ เดิมทีสะพ�น

ลอยน้ำ�แห่งนี้ท�งหน่วยง�นร�ชก�รใช้งบ

ประม�ณกว่� 10 ล้�นบ�ท สร้�งให้เรือ

โดยส�รท่องเที่ยวใช้จอดรับ-ส่งนักท่อง

เที่ยวเพื่อเดินท�งไปท่องเที่ยวต�มเก�ะแก่ง

ต่�งๆ ท�งทะเล แต่ท�งผู้ประกอบก�รเห็น

ว่�ไม่สะดวกจึงไม่ค่อยได้เข้�ม�ใช้บริก�ร 

และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินท�งเข้�ม�ท่อง

เที่ยวที่บริเวณสะพ�นลอยน้ำ�แห่งนี้ และ

มีก�รลงไปถ่�ยรูปบนสะพ�นและแชร์ภ�พ

ต่อๆ กันไปในโลกออนไลน์ ด้วยวิวทิวทัศน์

ท่ีสวยง�มทำ�ให้กล�ยเป็นแลนด์ม�ร์กจุดเช็ก                                  

อิน ชมพระอ�ทิตย์อัสดงที่สวยง�มแห่ง

หนึ่งของบ้�นเก�ะกว�ง-แหลมป่อง และ

ของ จ.กระบี่ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยว

เดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยววันละนับพันคน

นักท่องเที่ยวเดินท�งม�ท่องเที่ยวจำ�นวน

ม�ก จุดดึงดูดคือสะพ�นที่ทอดตัวย�วลง

ไปในทะเลกว่� 300 เมตร เป็นที่ถ่�ยรูปที่

สวยง�ม เป็นจุดชมวิวพระอ�ทิตย์ตกย�ม

เย็นที่งดง�ม แต่ปัจจุบันต้องพังลงหลังถูก

คลื่นซัดจนข�ดใช้ง�นไม่ได้ โดยไร้หน่วย

ง�นเหลียวแล

“ล่�สุดตนได้ทำ�โครงก�รเสนอไป

ยังหน่วยง�นที่รับผิดชอบเพื่อให้มีก�ร

สร้�งสะพ�นลอยน้ำ�แห่งนี้ขึ้นม�ใหม่ ที่มี

คว�มคงทน แข็งแรง แต่ปร�กฏว่�ไม่ได้

รับก�รพิจ�รณ� และประม�ณกล�งเดือน 

พ.ย.นี้ บ�้นเก�ะกว�งจะเป็นสถ�นที่ที่มี

ก�รจัดประชุม ครม.สัญจร โดยโรงแรม

ที่จัดประชุมอยู่ห่�งจ�กสะพ�นลอยน้ำ�

ประม�ณ 400 เมตร ห�กว�่สะพ�นลอย

น้ำ�ได้มีก�รปรับปรุงข้ึนม�ใหม่ทันก�รประ 

ชุม ก็จะส�ม�รถเป็นจุดเช็กอินถ่�ยรูป

ของน�ยกฯ และคณะ รมต. ซึ่งจะมีคว�ม

สวยง�มม�ก” ผญบ.สมศักดิ์กล่�ว.

ใช้งบกว่า10ล้านโดนทิ้งร้าง

สะพานลอยน้ำาหินเพิงกระบี่

ผญ.สมศักดิ์กล่�วอีกว่� เมื่อเดือน

กรกฎ�คมที่ผ่�นม�เกิดมรสุม คลื่นลม

แรง ถูกคลื่นซัดจนตัวสะพ�นลอยน้ำ�ข�ด

เป็นสองท่อน ตนได้นำ�ช�วบ้�นไปช่วย

กันผูกไว้เพื่อไม่ให้คลื่นซัดลงทะเล บ�ง

ส่วนที่เก็บไม่ทันถูกคลื่นซัดไปติดอยู่ต�ม

ช�ยห�ด สำ�หรับสะพ�นลอยน้ำ�หินเพิง 

เก�ะกว�ง-แหลมผ่อง กล�ยเป็นแลนด์

ม�ร์กจุดเช็กอินเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่ง

ของจังหวัดกระบี่ที่ผ่�นม� ประช�ชนและ

ตรัง • ตำ�รวจบุกรวบ “เมี้ยก ห้วยน�ง” 

ฆ�ตกรเหี้ยมโหดใช้มีดพร้�ฟันคอสอง

ผัวเมียคอข�ดดับค�บ้�น รับเสพย�บ้� 

2 เม็ด คู่น้ำ�กระท่อมก่อนตัดสินใจลงมือ 

เล่�น�ทีสังห�รโหดตั้งใจจะฆ่�เพียงฝ่�ย

ช�ย อ้�งแค้นถูกผู้ต�ยกลั่นแกล้ง

ผู้สื่อข�่วร�ยง�นเมื่อวันที่ 8 พ.ย.

2564 ถึงคว�มคืบหน้�เหตุคนร้�ยบุก

เดี่ยวเข�้บ้�นเลขที่ 46 หมู่ 4 บ�้นห้วย

น�งใต้ ต.ห้วยน�ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใช้

อ�วุธมีดพร�้ฟันน�ยสุพรรณ แก้วเกื้อ 

หรือเอียด หรือครู อ�ยุ 59 ปี เป็นน้อง

ช�ยของน�ยประพัฒน์ แก้วเกื้อ อดีต

ประธ�นสภ�ทน�ยคว�ม จ.ตรัง พร้อม

ด้วยน�งเพ็ญนภ� อ้อยเป็น หรือหญิง 

อ�ยุ 52 ปี อ�ชีพข�ยน้ำ�อ้อย สองส�มี

ภรรย�เสียชีวิตในสภ�พคอข�ดทั้ง 2 คน 

ช่วงค่ำ�วันที่ 7 พ.ย.64 ที่ผ�่นม�

ภ�ยหลังจ�ก พ.ต.อ.ประดิษฐ ชัย

พล ผกก.ห้วยยอด สั่งก�รกำ�ลังเจ�้หน้�ที่

ชุดสืบสวน สภ.ห้วยยอด ร่วมกับตำ�รวจ

ชุดปฏิบัติก�รพิเศษศรีตรัง (S.W.A.T.) 

และชุดสืบสวน ภ.จว.ตรัง กว�่ 20 น�ย 

เข้�ปิดล้อมบ้�นหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 6 

ต.ห้วยน�ง อ.ห้วยยอด ซึ่งอยู่ห�่งจ�ก

บ้�นหลังเกิดเหตุไปประม�ณ 3-4 กม. 

หลังจ�กสืบทร�บว่�เป็นบ้�นของน�ย

อรุณทร นิ่มนวล หรือเมี้ยก อ�ยุ 37 

ปี ไม่ประกอบอ�ชีพ ซึ่งเป็นผู้ลงมือก่อ

เหตุ ก่อนที่น�ยสว�ท นิ่มนวล อ�ยุ 60 

ปี ผู้เป็นพ่อ ได้เป็นผู้นำ�เข�้ไปจับกุมผู้

ต้องห�ซึ่งอยู่ภ�ยในห้องนอน ตรวจสอบ

ภ�ยในบ้�น พบเสื้อผ�้เปื้อนเลือดถูกแช่

น้ำ�อยู่ในกะละมัง มีดพร�้เปื้อนเลือด 

และตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ 

สีน้ำ�เงิน ทะเบียน บจ 825 ตรัง พบว�่ที่

พวงม�ลัยมีเลือดเปื้อนติดอยู่

น�ยอรุณทรส�รภ�พว่� ก่อนเกิด

เหตุตนเองเสพย�บ้�ไปจำ�นวน 2 เม็ด 

พร้อมกับดื่มน้ำ�พืชกระท่อม ก่อนจะขับ

รถยนต์คันดังกล่�วออกจ�กบ้�นพร้อม

ด้วยอ�วุธมีดพร้� 1 เล่ม และอ�วุธ

มีดปล�ยแหลมอีก 1 เล่ม โดยตั้งใจจะ

ลงมือฆ�่น�ยสุพรรณ ก่อนจะขับรถม�

จอดริมถนนก่อนถึงบ้�นผู้ต�ยและได้ถือ

มีดพร้�ลงไป เมื่อไปถึงได้เดินเข้�ท�ง

ประตูข้�งบ�้น ก่อนจะพบกับน�งเพ็ญ

นภ�ยืนทอดปล�เค็ม ทำ�อ�ห�รเย็นอยู่ 

จึงทำ�ก�รล็อกคอและเหวี่ยงออกม�ท�ง

ประตูข้�งบ�้น ทำ�ให้น�งเพ็ญนภ�ล้มลง

บนพื้นดินข้�งบ�้นและลุกไม่ขึ้น ตนจึง                                                    

เดินเข้�ไปห�น�ยสุพรรณ พบนั่งถ�่ยอุ

จ�ระอยู่ จึงได้ใช้อ�วุธมีดปล�ยแหลม

แทงเข�้ไปที่ช�ยโครงด�้นซ้�ย 1 แผล 

และช�ยโครงด้�นขว�อีก 1 แผล จ�ก

นั้นใช้มีดพร้�ฟันเข้�ที่คอ 1 ครั้งจน

ศีรษะข�ดหลุดออกจ�กตัว และได้เดิน

ออกม� ก่อนที่จะใช้มีดพร�้ฟันเข้�ที่คอ

ของน�งเพ็ญนภ�ที่นอนอยู่บนพื้นอีก 1 

ครั้ง และขับรถหลบหนี โดยตอนเกิด

เหตุไม่ได้มีก�รพูดคุยอะไรกับทั้ง 2 คน 

“ตั้งใจที่จะลงมือฆ่�น�ยสุพรรณ

เพียงคนเดียว แต่ปร�กฏว่�น�งเพ็ญ

นภ�ได้เห็นหน้�ตนแล้วจึงลงมือฆ่�ด้วย 

เพร�ะกลัวคว�มผิด ส่วนส�เหตุ ตลอด

ระยะเวล� 2-3 ปีที่ผ�่นม� น�ยสุพรรณ 

ผู้ต�ยชอบพูดจ�กระแนะกระแหนตนม�

อย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�จะเป็นเรื่องที่เสพ

ย�เสพติด หรือไม่ว่�จะทำ�อะไรก็ชอบ

นำ�ไปพูดในท�งไม่ดีและในท�งเสียห�ย 

รวมทั้งกลั่นแกล้งทุกอย�่ง ไม่ว่�จะทำ�

อะไร จึงฝังใจม�โดยตลอด เหตุก�รณ์

ครั้งนี้เมื่อตนทำ�ไปแล้วพร้อมรับโทษต�ม

กฎหม�ย”.

มือมีดตัดคอผัวเมีย

แค้นถูกกลั่นแกล้ง

พร้อมรับกรรมที่ทำา

กรุงเทพฯ • คณะกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มย�เสพติด (ป.ป.ส.) จับกุมบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับก�รโพสต์ข�ยย�เสพติดผ่�น

สื่อโซเซียลมีเดีย ก�แฟซอง 3,000 พบผู้

เก่ียวข้องมี 2 บัญชี ตรวจค้นไม่พบของกล�ง

ที่เป็นย�อีผสม แต่เป็นก�รหลอกลวงข�ยย�

เสพติดแทน เบื้องต้นก�รโพสต์ดังกล�่วมี

คว�มผิดฐ�นโฆษณ�ย�เสพติดให้ โทษ 

วันที่ 8 พ.ย.2564 น�ยวิชัย ไชยมงคล 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มย�เสพติด (เลข�ธิก�ร ป.ป.ส.) แถลง

ข่�วกรณีพบก�รจำ�หน่�ยย�เสพติดผ่�นสื่อ

โซเชียลมีเดีย ก�แฟซอง 3,000 ซึ่งเป็นที่

เข้�ใจว่�วัตถุที่อยู่ในก�แฟซองเป็นย�อีผง

บดผสมกับไฟว์ไฟว์ หรืออิริมินไฟว์ และย�

เสพติดชนิดอื่นนำ�ม�ผสมรวมกัน แบ่งข�ย

ในรูปแบบซองก�แฟจำ�หน�่ย ในร�ค�ซอง

ละ 3,000 บ�ท

โดยน�ยวิชัยกล่�วว่� จ�กผลก�ร

ติดต�มสืบสวนขย�ยผลเพื่อห�ตัวผู้กระทำ�

ผิดจนทร�บถึงต้นตอและที่ม�ของย�อีใน

ก�แฟซอง 3,000 พบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รโพสต์ข�ยผ�่นโซเซียลมีเดีย จำ�นวน 2 

บัญชีก�รใช้ง�น คือบัญชีที่ 1 บัญชี Tiktok 

พบว่�มีก�รโพสต์ ในลักษณะรวมกลุ่มจัด

ป�ร์ตี้เพื่อคว�มบันเทิง จ�กก�รตรวจสอบ

ผู้ต้องห�ให้ก�รรับส�รภ�พว่�มีก�รเสพย�

อีในรูปแบบเม็ด และเมื่อสอบถ�มถึงซอง

ก�แฟในโพสต์ดังกล�่ว พบว่�เป็นเพียง

ก�รนำ�ภ�พจ�กอินเทอร์เน็ตม�ตัดต่อพร้อม

เพลงประกอบเท่�นั้น ตรวจค้นไม่พบย�เสพ

ติด ซึ่งเจ้�หน�้ที่จะดำ�เนินก�รสืบสวนต่อไป

บัญชีที่ 2 บัญชี twitter ที่พบโพสต์

ข�ยย�อีซองก�แฟ ซองละ 3,000 บ�ท 

โดยเจ้�หน้�ที่ ได้สืบสวนจนทร�บชื่อของ

เจ้�ของบัญชีผู้ โพสต์ และเมื่อวันที่ 7 พ.ย.

2564 ได้เข้�จับกุมน�ยนพพร สุชัยเจริญ

รัตน์ ที่หอพักย�่นอ่อนนุช จ�กก�รตรวจค้น

ห้องพักไม่พบย�เสพติดและสิ่งผิดกฎหม�ย 

โดยน�ยนพพรได้อ้�งว่�ก่อนหน้�นี้คัดลอก

รูปภ�พย�เสพติดทั้งย�อีและย�เคม�จ�ก

อินเทอร์เน็ต แล้วโพสต์ลงทวิตเตอร์และ

แจ้งคิวอ�ร์ โค้ดไลน์ไว้ให้ลูกค้�เพื่อใช้ติดต่อ

ซื้อข�ย ซึ่งจะให้ลูกค�้ที่สนใจแอดไลน์เพื่อ

เข้�ไปซื้อข�ยเป็นก�รส่วนตัว และหลังรับ

ยอดเงินก็จะปิดกั้นไลน์ลูกค�้คนนั้น และจะ

เปลี่ยนชื่อไลน์ไปเรื่อยๆ

น�ยวิชัย ไชยมงคล เลข�ธิก�ร 

ป.ป.ส. กล�่วว่� ก�รดำ�เนินคดีกับเจ้�ของ

โซเชียลมีเดียที่โพสต์ข�ยย�เสพติด เบื้อง

ต้นก�รโพสต์ดังกล่�วมีคว�มผิดฐ�นโฆษณ�

ย�เสพติดให้ โทษ ต�มพระร�ชบัญญัติย�

เสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 โดยท�งเจ้�หน�้ที่

ดำ�เนินก�รสืบสวนพบว่�ไม่พบของกล�งที่

เป็นย�อีผสม แต่เป็นก�รหลอกลวงข�ยย�

เสพติดแทน.

ปปส.บุกจับหลอกข�ยย�อีก�แฟซอง3พันผ่�นโซเชียล
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7บทความ

ยูนิคอร์นตัวที่ 3 ส่งสัญญาณว่าไทยต้องเปลี่ยน

าไมคนไทยจึงต้องตื่นเต้นกับคำาว่า Unicorn ใน

แวดวง startups ของประเทศ?

เพราะมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำาลังจะเข้า

สู่ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำาหนดโดยเทคโนโลยีมาก

ขึ้นทุกที

ก่อนหน้านี้มีคนปรามาสว่าประเทศไทยเราจะสร้าง 

Unicorn (ธุรกิจสตาร์ทอัปที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้าน

เหรียญ หรือ 33,000 ล้านบาท) มีแต่อินโดนีเซียและ

สิงคโปร์ที่ล้ำาหน้าไทยไปแล้ว

แต่ในปีนี้เกิดสตาร์ทอัปไทยเป็นยูนิคอร์นใหม่ 3 ตัว

นอกจากดีลนี้จะเรียกความสนใจจากแวดวงการ

เงินได้สูงมากแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง บิทคับ ภายใต้การกุม

บังเหียนของคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO ก็มี

ภาพของการเป็น “สตาร์ทอัปไทย” ที่ชัดเจนมากๆ เช่นกัน

ล่าสุดคือ Bitkub ที่มีนักธุรกิจหนุ่มวัย 31 ปี ชื่อจิรา

ยุส ทรัพย์ศรีโสภา กระโจนเข้ามาในจุดนี้เมื่อกลุ่มธนาคาร

ไทยพาณิชย์เข้ามาทุ่ม 17,800 ล้านบาท เพื่อซื้อ 51% ของ

ธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขาย cryptocurrencies แห่งนี้

การที่ไทยเคยถูกมองว่าคงจะสร้างยูนิคอร์นยาก เพราะ

ขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม ประกอบกับแนวโน้มการ

ลงทุนจากกองทุนต่างประเทศที่ชะลอตัว ทุนด้านนี้จึงมุ่งไป

อินโดนีเซียและเวียดนามมากกว่า 

แต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เมื่อมียูนิคอร์น 3 

ตัวของไทยผงาดขึ้นอย่างโดดเด่น ได้แก่ แฟลช เอ็กซ์เพรส, 

กาแฟดำ

2563-2564 ถือเป็นปีแห่งวิบากกรรมซ้ำาซ้อนของพี่

น้องชาวนาและเกษตรกรอย่างแท้จริง เนื่องจากวิกฤต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ทันจางหาย ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำา ข้าวราคาตกต่ำา วิกฤตระลอกใหม่จากปัญหา

อุทกภัยก็เข้ามาซ้ำาเติม จากลมมรสุมพายุ 6 ลูก ระหว่างเดือน

พฤษภาคม-ตุลาคม 2564 ได้สร้างความเสียหายและกระทบ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศกว่า 5.37 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 

8,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าความเสียหายส่วนใหญ่ร้อยละ 83 

เป็นมูลค่าความเสียหายต่อผลผลิตข้าว ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม และ

พืชผักร้อยละ 17 คาดว่า GDP ภาคเกษตรปี 2564 ลดลง

ประมาณ 4,190-5,730 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2-0.5 

(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

ทั้งนี้ ภาครัฐได้กำาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการช่วยเหลือ

และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำาท่วมหรือภัยพิบัติ ในปี 

2564 เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยจะสรุปข้อมูลความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยา

ภายใน 2 เดือนหลังน้ำาลด ดังนี้ กรณีพื้นที่ทำาการเพาะปลูกมี

พืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับ

สู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำานวนพื้นที่เพาะปลูกที่

เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เช่น ข้าวไร่ละ 1,340 

บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และ

อื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือและเยียวยาชาวนาและ

เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ต้องไม่หยุดเพียงแค่เยียวยา

ความเสียหายบางส่วน ซึ่งอาจไม่ถึงครึ่งของต้นทุนการผลิต 

ค่าไถ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าหว่าน ค่าปุ๋ย ค่ายา ที่ชาวนาได้ลงทุน

ลงแรง เฉลี่ยไร่ละ 3,000-4,000 บาท กรณีชาวนาเช่าเฉลี่ยไร่

ละ 5,000-6,000 บาท ความเสียหายจากภัยพิบัติของชาวนา

หมายถึงภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทันที และชาวนาไม่

ต้องการผิดนัดชำาระหนี้ รู้สึกวิตกกังวลใจเป็นอย่างมาก กลัว

ว่าเจ้าหนี้จะฟ้องและถูกยึดที่นา จึงเลือกก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้หนี้

เก่า ชาวนาบางรายในภาวะปกติ ก็จ่ายได้เพียงดอกเบี้ย พอ

ไม่มีกินก็ต้องไปกู้มาใหม่อีก

เมื่อสำารวจมาตรการและนโยบายช่วยเหลือภาระหนี้สิน

ชาวนาและเกษตรกรในภาวะวิกฤตของภาครัฐ ทั้งผลกระทบ

โควิด และผลกระทบน้ำาท่วมที่ผ่านมา หนึ่งในมาตรการสำาคัญ

ที่ภาครัฐนำามาช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร คือ การพัก

ชำาระหนี้ โดยการพักชำาระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม 

เช่น ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบน้ำาท่วม ปี 2564 ดังนี้ 1) มาตรการพักชำาระ

หนี้ โดยการพักชำาระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ย

ปรับ 2) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่

เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 

เดือน และระยะเวลาผ่อนชำาระไม่เกิน 3 ปี

จะเห็นได้ว่าโครงการพักชำาระหนี้ในสถานการณ์วิกฤต

และเศรษฐกิจไม่ดีของภาครัฐที่ผ่านมา เป็นเพียงการช่วยให้

ชาวนามีโอกาสพักหนี้ ช่วยยืดเวลาการชำาระหนี้เงินต้น แต่

ระหว่างหยุดพักก็จำาเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อไป สำาหรับชาวนา

บางรายช่วงเวลาปกติก็สามารถชำาระได้เพียงดอกเบี้ยอยู่แล้ว 

ซึ่งเท่ากับอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมสำาหรับการแก้ปัญหา

หนี้สินของชาวนาโดยตรง

โดยเฉพาะชาวนาที่มีหนี้เดิมอยู่แล้ว ยิ่งทำาให้ไม่

ทำ

ปี

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท

Ascend Money และมาถึงรายล่าสุดคือ บิทคับ 

เชื่อได้ว่ากรณีล่าสุดจะสร้างแรงกระตุ้นครั้งสำาคัญให้กับ

วงการสตาร์ทอัปไทยให้เกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

อีกด้านหนึ่งที่ควรวิเคราะห์คือ กรณีเช่นนี้เป็นการบ่ง

บอกถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอะไรบ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญหลายวงการเห็นพ้องกันว่า การตัดสินใจของ

เครือไทยพาณชิย์ครั้งนีส้ะทอ้นถึงการตระหนักว่าระบบธนาคาร

ดั้งเดิมไม่อาจจะตอบโจทย์ของโลกยุคปัจจุบันได้อีกแล้ว

คุณกรณ์ จาติกวณิช ที่เคยเป็นนักการเงินคนสำาคัญ

ของประเทศเขียนในเฟซบุ๊กพูดถึง 5 สัญญาณที่เกิดจากกรณี 

SCB-Bitkub ที่น่าสนใจว่า

สัญญาณข้อแรก เป็นการยืนยันว่า นายธนาคารมองว่า 

crypto เป็นส่วนสำาคัญใน “อนาคตการเงิน” แน่นอน 

นั่นย่อมรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่จะเกิดจาก

การ synergy ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารปัจจุบัน

ร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารการลงทุน

ของนักลงทุนไทยในสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะมี

มากขึ้น 

ซึ่งต้องติดตามต่อว่าจะทำาให้เงินทุนหมุนเวียนในตลาด

ทุน (ตลาดหลักทรัพย์) ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เมื่อ

นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นหรือได้รับการชี้ชวนจากสถาบันการ

เงินเดิมที่ตนเชื่อมั่นและคุ้นเคย

 สัญญาณที่สองคือแนวโน้มจากที่ในอดีตธนาคาร

พาณิชย์ขยายฐานธุรกิจด้วยการซื้อหรือควบรวมกันเอง จาก

นี้เราจะเห็นธนาคารพาณิชย์ซื้ออนาคตด้วยการลงทุนใน 

alternative finance (การเงินทางเลือกใหม่) 

ซึ่งแปลว่าธนาคารที่ขาดวิสัยทัศน์หรือขาดกำาลังทุนมี

แนวโน้ม” สูญพันธุ์” สูง

การตอบโต้ทางการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์

กันเองในเรื่องนี้ จะมีผลสำาคัญในการกำาหนดทิศทางของ

อุตสาหกรรมการเงินไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 สัญญาณที่สาม เมื่อธนาคารพาณิชย์ขยับ ฝ่ายกำากับ

ดูแลต้องเร่งขยับตาม ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติ หรือ ก.ล.ต. ซึ่ง

วันนี้ยังเกี่ยงความรับผิดชอบกันอยู่ว่าใครมีหน้าที่คุมส่วนไหน

ของโลกดิจิทัล 

การจุดพลุโดยผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเอง ย่อมกระตุ้น

การกำากับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการข้ามเส้น

ระหว่างเครื่องมือการเงิน tradition กับยุคใหม่

คุณกรณ์บอกต่อว่า ถ้ามองว่า crypto currency เป็น

ส่วนสำาคัญของเรื่องการเงินและทรัพย์สินดิจิทัล ของโลก 

metaverse ประเทศไทยเราก็กำาลังขับเคลื่อนไปในทิศทาง

ของ mega trend กระแสโลก โดยเอกชนภาคการเงิน 

 สัญญาณที่สี่ ในภาพรวมเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำาหรับ

ประเทศไทยที่เราเริ่มมี “ยูนิคอร์น” เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นกำาลังใจที่ดีให้กับสตาร์ทอัปไทยอื่นๆ ได้สู้ต่อ 

การเกิดดีลนี้ย่อมส่งผลต่อ ecosystem startup ไทย 

ให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นว่าสตาร์ทอัปไทยมีศักยภาพในตนเอง หากได้

รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ไทยจะสามารถสร้างยู

นิคอร์นรายต่อๆ ไปได้เร็วและจำานวนมากที่สามารถแข่งขัน

กับตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงได้

สัญญาณที่ห้าเกี่ยวกับความท้าทายเดียวที่น่าเป็นห่วง

คือ กฎระเบียบจากฝ่ายกำากับที่ถูกขับดันจากผู้เล่นรายใหญ่

เดิมจะต้องไม่เป็นการกีดกันโอกาสการเติบโตของ startup 

รายย่อยด้วยเช่นกัน 

แต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการแข่งขัน

แบบ “เศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก” ทั้งในประเทศเอง และใน

ตลาดโลก ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำาคัญและเครื่องยนต์ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรือ

การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ ได้

คุณกรณ์สรุปว่าทั้งหมดนี้เป็นมุมมองสัญญาณใน

ฐานะรุ่นพี่จากโลกการเงิน จากอดีตคนกำากับนโยบายการ

คลังของชาติ และในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่มอง

ว่า “เศรษฐกิจไทย” อย่างไรเสียก็ต้องก้าวเข้าสู่ยุคการเงิน

ดิจิทัลที่เต็มไปด้วยโอกาส และการท้าทาย

สำาคัญที่สุด ผู้บริหารภาครัฐต้องตามให้ทัน รู้ให้ลึก 

และสร้างประโยชน์ให้ตกแก่คนไทยให้ได้

เป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังจะตามมา

อีกมากมายหลายด้านอย่างปฏิเสธไม่ได้.

สามารถหลุดพ้นจากภาวะหนี้สินได้เลย หลายครอบครัวต้อง

เข้าสู่ระบบการขอสินเชื่อเพิ่มหรือขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อ

ให้สามารถดำารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง นั่น

เป็นเพราะชาวนาไทยส่วนใหญ่มองว่าตนเองนั้นมีทางเลือก

ที่จะสร้างรายได้ไม่มากนัก และมีความจำาเป็นที่จะต้องพึ่งพา

และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

ขณะที่ตัวชาวนาเองก็ไม่สามารถปลดหนี้ของตนเอง

ได้ และขาดศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง (สูง

วัย มีปัญหาสุขภาพ ต้นทุนสูง หนี้สูง รายได้ต่ำา) ดังนั้นการ

ช่วยเหลือภาระหนี้ชาวนาในภาวะวิกฤต จำาเป็นที่ภาครัฐต้อง

มีแนวทางนโยบายการพักชำาระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ที่

มีประสิทธิภาพกับเกษตรกร และสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

รวมถึงมีเป้าหมายไกลไปถึงการฟื้นฟูอาชีพและราย

ได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ชาวนาและเกษตรกรผู้ประสบ

ภัย มีแผนสนับสนุนการปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำาท่วม เพื่อ

เป็นรายได้ชดเชยความเสียหายของพืชผลจากน้ำาท่วมได้ โดย

เร็ว โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการ

ของตลาด รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำาระดับไร่นา 

การปรับระบบการผลิต การปรับตัวเพื่อรับมือและเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในระยะยาว.

เมื่อน้ำา(ตา)และหนี้ท่วมชาวนา

จะเห็นได้ว่าโครงการพักชำาระหนี้ ในสถานการณ์วิกฤตและเศรษฐกิจ

ไม่ดีของภาครัฐที่ผ่านมา เป็นเพียงการช่วยให้ชาวนามีโอกาสพักหนี้ 

ช่วยยืดเวลาการชำาระหนี้เงินต้น แต่ระหว่างหยุดพักก็จำาเป็นต้องจ่าย

ดอกเบี้ยต่อไป สำาหรับชาวนาบางรายช่วงเวลาปกติก็สามารถชำาระ

ได้เพียงดอกเบี้ยอยู่แล้ว ซึ่งเท่ากับอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม

สำาหรับการแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนาโดยตรงโดยเฉพาะชาวนาที่มีหนี้

เดิมอยู่แล้ว ยิ่งทำาให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะหนี้สินได้เลย หลาย

ครอบครัวต้องเข้าสู่ระบบการขอสินเชื่อเพิ่มหรือขอปรับโครงสร้างหนี้
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ลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น ก็

ทำ�ให้หล�ยธุรกิจเริ่มกลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง โดย

เฉพ�ะในภ�คของก�รท่องเที่ยวที่ต้องยอมรับว่�

คนไทยเองก็เตรียมห�จังหวะดีๆ เพื่อออกเดินท�งทั้งในและ

ต่�งประเทศอีกครั้ง จ�กผลสำ�รวจคว�มต้องก�รท่องเที่ยว

ในประเทศสะท้อนว่� กว่� 73.7% ของกลุ่มตัวอย่�งคนกรุง 

เทพฯ ต้องก�รเดินท�งท่องเที่ยวม�กถึงม�กที่สุด ทำ�ให้ใน

ช่วง 2 เดือนสุดท้�ยของปี 2564 นี้ คนไทยน่�จะเดินท�ง

ท่องเที่ยวในประเทศม�กขึ้นและต่อเนื่องไปยังปีหน้� โดย

เบื้องต้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยค�ดว่� ห�กไม่มีก�รระบ�ดหนัก

อีกตล�ดไทยเที่ยวไทยในปี 2565 น่�จะมีจำ�นวนประม�ณ 

109-155 ล้�นคน-ครั้ง ฟื้นตัวจ�กปี 2564 ที่ประม�ณ 66.71 

ล้�นคน-ครั้งอีกด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังได้สำ�รวจพฤติกรรมและคว�ม

ต้องก�รท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงที่เหลือ

ของปี 2564 นี้ พบว่� จุดหม�ยปล�ยท่องเที่ยวในช่วงนี้ยัง

คงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติ ภูเข�และยอดดอย เช่น 

เชียงใหม่ ก�ญจนบุรี เพชรบูรณ์ และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ

อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ เป็นต้น ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวท�ง                                                                            

ทะเลที่กลุ่มตัวอย่�งคนกรุงเทพฯ เลือกที่จะเดินท�งท่องเที่ยว                                                                                

อันดับต้นๆ ได้แก่ ชลบุรี (พัทย�) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 

และระยอง เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ยังพบว่�คนกรุงเทพฯ เลือกเดินท�งท่อง

เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรม

ชุมชน เช่น สมุทรสงคร�ม อยุธย� อุทัยธ�นี เป็นต้น แต่

ก�รเดินท�งท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่�งนอกจ�กจะให้คว�ม

สำ�คัญในก�รเลือกสถ�นที่ท่องเที่ยวที่อย�กไปแล้ว จ�กผล

สำ�รวจก็สะท้อนว่�กลุ่มตัวอย่�งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจุด

หม�ยปล�ยท�งท่องเที่ยวห�กในพื้นที่มีก�รระบ�ดของโรค

โควิด ดังนั้นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ โควิดที่ยังมีคว�มเสี่ยงสูง 

ทุกภ�คส่วนยังต้องร่วมมือกันอย่�งเข้มข้นในก�รควบคุมก�ร

ระบ�ดในพื้นที่ เพื่อจะได้ไม่สูญเสียโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้

จ�กก�รท่องเที่ยว

ส่วนระดับร�ค�ท่ีพักท่ีกลุ่มตัวอย่�งเลือกท่ีจะจ่�ย ส่วน

ใหญ่มีระดับร�ค�ประม�ณ 1,500-2,000 บ�ทต่อคืน ขณะ

ท่ีระดับร�ค�รองลงม�จะอยู่ท่ีประม�ณ 2,001-2,500 บ�ท 

สำ�หรับปัจจัยในก�รเลือกโรงแรมและท่ีพักรองลงม�จะเป็น

เรื่องม�ตรฐ�นก�รดูแลคว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภัยจ�ก

โควิด และสัดส่วนท่ีใกล้เคียงจะเป็นเรื่องท่ีพักท่ีใกล้แหล่งท่อง

เท่ียว เช่น ติดทะเล มีบรรย�ก�ศธรรมช�ติและมีมุมให้ถ่�ยภ�พ

นับว่�สอดคล้องกับอโกด้�ที่ ได้เปิดเผยผลก�รสำ�รวจ

แล้วพบว่�คนไทยมองก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศในแง่

ดี และต้องก�รท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อเป็นไปได้ โดย 1 ใน 3 

ของคนไทยมีคว�มคิดอย�กท่องเท่ียวภ�ยในประเทศภ�ยใน 

2 เดือนแรกหลังข้อจำ�กัดด้�นก�รท่องเที่ยวถูกยกเลิกแล้ว ใน

ขณะที่ 1 ใน 5 พร้อมที่จะออกเดินท�งทันที โดยก�รสำ�รวจ

ดังกล่�วยังชี้ให้เห็นถึงก�รเปลี่ยนแปลงในอีกหล�ยเทรนด์

ก�รท่องเที่ยวของคนไทยหลังสถ�นก�รณ์ โควิด-19 อีกด้วย

สำ�หรับพฤติกรรมด้�นก�รเดินท�งท่ีเปล่ียนไปน้ัน ต้อง

ยอมรับว่�ต้ังแต่เกิดสถ�นก�รณ์โควิด-19 คนไทยไปท่องเท่ียว

สถ�นท่ีท่ียังไม่ค่อยมีคนรู้จักม�กข้ึน โดยผู้ตอบแบบสำ�รวจบอก

ว่�ก�รไปเท่ียวสถ�นท่ีใหม่ๆ หรือก�รไปเท่ียวสถ�นท่ีท่ียังไม่ค่อย                                            

มีคนรู้จักแทนสถ�นท่ีท่องเท่ียวหลัก หรือแม้กระท่ังก�รไปเท่ียว

สถ�นท่ีท่ีเคยไปแล้วแต่ผ่�นก�รมองในมุมใหม่

ขณะเดียวกันยังอย�กสนับสนุนโรงแรมอิสระ รวมถึงธุรกิจ 

ในท้องถ่ิน และก�รจองแพ็กเกจท่องเท่ียวพิเศษท่ีมีอ�ห�รและ

เครื่องดื่ม โปรโมช่ันสป� หรือก�รอัปเกรดห้องพักรวมอยู่ด้วย 

ผลก�รสำ�รวจดังกล่�วยังแสดงให้เห็นถึงก�รเปล่ียนแปลงด้�น

ประเภทของสถ�นท่ีท่องเท่ียวด้วย โดยอ�ก�รเบื่อบ้�น รวมถึง

ก�รต้องเว้นระยะห่�งท�งสังคม ทำ�ให้คนไทยหันไปสนใจก�รไป

ท่องเท่ียวชมทิวทัศน์ป่�ไม้ ภูเข�และชนบท ม�กกว่�ก�รไปท่อง

เท่ียวในเมือง ช�นเมือง

แม้ว่�หล�ยกิจก�รจะเริ่มกลับม�มีสีสันอีกครั้ง แต่แน่ 

นอนว่�ปัจจัยหลักท่ีต้องพึงระวังเป็นอย่�งย่ิงยังคงเป็นก�รแพร่

ระบ�ดโควิด-19 ซึ่งห�กมีก�รควบคุมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ก�รเข้�ถึงของวัคซีนเป็นไปต�มเป้�หม�ย รวมถึงท�งเลือกก�ร

รักษ�อื่นๆ ที่กำ�ลังจะเข้�ม�พลิกวิกฤตของก�รแพร่ระบ�ดใน

อน�คตส�ม�รถเกิดข้ึนได้ด้วยดี ก็คงทำ�ให้เศรษฐกิจเร่ิมกลับม�

ฟ้ืนตัวและเป็นผลดีต่อผู้ประกอบก�รอย่�งแน่นอน.

ไทยเที่ยวไทย(น่าจะ)ไปได้ดี

เศรษฐกิจ

ห

ริ่มนับถอยหลังไตรมาสสุดท้ายของปีเข้ามาทุกที แบบ

นี้หล�ยๆ กลุ่มธุรกิจก็เริ่มโชว์ของกันเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อ

กอบโกยก�รเติบโตในช่วงโค้งสุดท้�ยนี้ เช่นเดียวกับที่ 

พนม ควรสถาพร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท เอเชีย 

กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ AGE แอบส่งซิกม�ว่�ปีนี้มี

แนวโน้มทำ�เงินได้แตะ 12,000 

ล้�นบ�ท

เพร�ะเห็นจ�กยอดข�ย                                   

แล้วดูไม่ธรรมด�เลย จ�กปริม�ณ

ก�รข�ยถ่�นหินที่ทำ�ยอดได้สูง 

สุดเป็นประวัติก�รณ์ต�มเป้� 

5.5 ล้�นตัน หลังคว�มต้องก�ร

ใช้ในจีน-อินเดียเพิ่มม�กขึ้น

แบบน้ีเ รียกไ ด้ ว่า เต รียม

ฉลองปีใหม่ได้แบบเต็มท่ีไปเลยจ้า....

เ

ส่งซิก

พนม 

ควรสถาพร

เลิกเคอร์ฟิวหนุนบรรจุภัณฑ์พุ่ง

ลงนาม • น�ยประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่�ก�รวิศวกรรม ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค และน�ยธงชัย วิจ�รณ์

เจริญ รองกรรมก�รผู้จัดก�รกลุ่มธุรกิจโครงข่�ยไฟฟ้� บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำ�กัด ร่วมลงน�ม

สัญญ�จ้�งก่อสร้�งสถ�นีไฟฟ้�เชียงใหม่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่�ง�นกว่� 223 ล้�นบ�ท โดยมีทีมผู้

บริห�รของทั้งสองหน่วยง�นร่วมแสดงคว�มยินดี ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อ�ค�รศูนย์สั่งก�รระบบ

ไฟฟ้� (SCADA) ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค สำ�นักง�นใหญ่. 

เร่ิมท่ีเรื่องราวดีๆ กรุงศรี ออโต้ จับมือกับสมาคมผู้ประกอบ 

ก�รรถยนต์ใช้แล้ว จัดพิธีทอดผ้�ป่�มห�กุศล ธน�ค�รกรุง

ศรีอยุธย� โดยหลวงพ่ออินทร์ถว�ย สันตุสสโก วัดป่�น�คำ�น้อย 

จังหวัดอุดรธ�นี เป็นประธ�นฝ่�ยพิธีก�รสงฆ์ มอบเงินบริจ�ค

จำ�นวน 2,322,387.05 บ�ท แก่ รพ.ร�ชพิพัฒน์ กรุงเทพมห�นคร 

เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์และเวชภัณฑ์ท�งก�ร

แพทย์ที่จำ�เป็น ร่วมอนุโมทน�บุญด้วยจ้� ...•

ม�ที่ มาสด้า ส่งแคมเปญ MAZDA FIGHT TOGETHER 

คนไทยสู้ไปด้วยกัน ดอกเบี้ยต่ำ�สุด 0% ฟรีประกันภัยชั้น 1 รับ

ของพรีเมียมสุดพิเศษเมื่อจองภ�ยในง�น ระหว่�งวันที่ 6-14 

พฤศจิก�ยน 2564 ที่โชว์รูมม�สด้� รับข้อเสนอพิเศษผ่อน 0% 

น�นสูงสุด 10 เดือน ฟรีบัตรเติมน้ำ�มัน มูลค่� 1,000 บ�ท เมื่อ

ซื้อโปรแกรมขย�ยก�รรับประกันคุณภ�พรถ ...•

ด้�น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เป็น

ปลื้มหลังเปิดฉ�กมหกรรมช็อปปิ้ง 11.11 หรือวันคนโสด ระหว่�ง

วันที่ 1-11 พฤศจิก�ยน 2564 ช่วยดันยอดข�ยสินค้�หมอนย�ง 

พ�ร�ไทยท่ีเป็นสินค้�ในกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้� 

ยอดฮิตอันดับ 1 ในช่วงเทศก�ลช็อปปิ้งทะลุ 250 ล้�นบ�ท ...•

สำ�หรับ บมจ.ศุภาลัย ภ�คภูมิใจได้เสียงตอบรับดีเยี่ยมจ�ก

ลูกค้� หลังเปิด Pre Sales โครงก�รใหม่ล่�สุดใน จ.ระยอง ภ�ย

ใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ “พรีโม่” ทำ�เลศักยภ�พบนถนนบ�ยพ�สเลี่ยง

เมืองระยอง เมื่อวันที่ 30-31 ตุล�คมที่ผ่�นม� กับบ้�นเดี่ยว บ้�น

รุ่นใหม่ และท�วน์ โฮม ร�ค�เริ่มต้น 2.19-5 ล้�นกว่�บ�ท เตรียม

เดินหน้�เปิดเฟสต่อไปทันที ...•

และ พาร์ค ลักชัวรี่ ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ คว้�

ดีลร่วมทุนยักษ์อสังห�ฯ ญี่ปุ่น “โนมูระ” ต่อเนื่อง ลุยแบรนด์ใหม่ 

“โซ ออริจ้ิน” เจ�ะตล�ดคนยุคใหม่แบบลึกถึงตัวตน ประเดิมทำ�เล 

แรก “โซ ออริจิ้น เกษตร อินเตอร์เชนจ์” มูลค่� 1,500 ล้�นบ�ท 

มั่นใจหนุนยอดร่วมทุนคอนโดฯ ระหว่�งกันสะสมทะลุ 37,092 

ล้�นบ�ท ... •

ปิดท้�ยด้วย เชลล์ ผนึก ซันโทรี่ เป๊ปซี่ โคฯ เสิร์ฟบอส 

คอฟฟี่  แบรนด์ก�แฟพร้อมดื่มอันดับหนึ่ง* ในญี่ปุ่น เมื่อเติม

น้ำ�มันเชลล์ วี-เพ�เวอร์ ครบทุก 1,200 บ�ทต่อใบเสร็จ รับทันที 

บอส คอฟฟี่ ขน�ด 250 มิลลิลิตร ฟรี 1 ขวด โดยมีให้เลือกถึง 

3 รสช�ติ ได้แก่ สูตรโนชูก�ร์, ไมลด์ลี่ และสูตรล�เต้ ตั้งแต่วัน

นี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564 หรือจนกว่�สินค้�จะหมด ... •

PTTEPฟุ้งยอดขายปี64พุ่ง

จับต�ร�ค�น้ำ�มัน80เหรียญจ่อทบทวนแผน5ปี

ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.กางแผนปรับเป้าขายปิโตรเลียมปี 64 เพิ่ม 

ประเมินราคาน้ำามันเคลื่อนไหวในกรอบ 70-80 เหรียญฯ/บาร์เรล 

พร้อมจ่อทบทวนแผนลงทุน 5 ปี สรุป ธ.ค.นี้ ปักหลักพัฒนา

โครงการในอ่าวไทย

น�ยมนตรี ล�วัลย์ชัย

กุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิด

เผยวิสัยทัศน์และทิศท�งก�ร

ดำ�เนินธุรกิจในโอก�สเข้�รับ

ตำ�แหน่งว่� ปี 2564 บริษัท

ปรับเพิ่มเป้�หม�ยปริม�ณข�ย                                      

ปิโตรเลียมเป็น 417,000 บ�ร์                                     

เรลเทียบเท่�น้ำ�มันดิบต่อวัน                                     

จ�กไตรม�ส 2 ท่ีต้ังไว้ 412,000 

บ�ร์เรลเทียบเท่�น้ำ�มันดิบต่อ

วัน ซึ่งส่วนใหญ่ม�จ�กโครง 

ก�รในต่�งประเทศ โดยค�ด

ก�รณ์ร�ค�ข�ยก๊�ซธรรมช�ติ

ที่ประม�ณ 5.7 เหรียญสหรัฐ

ต่อล้�นบีทียู และต้ังเป้�รักษ�                             

ระดับต้นทุนต่อหน่วยที่ประ 

ม�ณ 28-29 เหรียญสหรัฐต่อ

บ�ร์เรลเทียบเท่�น้ำ�มันดิบ

“ส่วนตัวประเมินแนว

โน้มร�ค�น้ำ�มันดิบตล�ดโลก                                        

ในช่วงท่ีเหลือของปีน้ีจะเคลื่อน 

ไหวในกรอบ 70-80 เหรียญ

สหรัฐต่อบ�ร์เรล เนื่องจ�กกลุ่ม

ประเทศผู้ส่งออกน้ำ�มันและ

ประเทศพันธมิตร (โอเปกพลัส) 

ประก�ศคงอัตร�กำ�ลังก�รผลิต                  

อยู่ที่ 400,000 บ�ร์เรลต่อวัน                           

ซึ่ ง ถื อ ว่ � เป็ นระดั บร�ค�ที่

สมดุลกับคว�มต้องก�รในขณะ

นี้” น�ยมนตรีกล่�ว

น � ย ม น ต รี ก ล่ � ว ว่ � 

ปัจจุบันอยู่ระหว่�งศึกษ�และ

รวบรวมเพ่ือจัดทำ�แผนลงทุน 

5 ปีอีกครั้ง โดยค�ดว่�จะแล้ว

เสร็จภ�ยในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ 

โดยบริษัทยังคงมุ่งเป้�ไปยัง

ก�รลงทุนในโครงก�รปิโตรเคมี

และแก๊ส โดยเฉพ�ะโครงก�ร

ในอ่�วไทย ขณะเดียวกันก�ร                                

ลงทุนในภูมิภ�คหรือต่�งประ 

เทศก็มองถึงก�รเร่งพัฒน�

โครงก�รผลิตก๊�ซธรรมช�ติ

จ�กประเทศม�เลเซีย เพื่อที่

จะส�ม�รถเป็นแหล่งที่ใช้ตอบ

สนองต่อคว�มต้องก�รที่มีม�ก

ขึ้นในปัจจุบัน

สำ�หรับคว�มคืบหน้�ก�ร

ดำ�เนินง�นในโครงก�รสำ�รวจ

และผลิตปิ โตร เลี ยมแปลง 

G1/61 (แหล่งเอร�วัณ) ที่อยู่

ระหว่�งเปลี่ยนผ่�นสิทธิก�ร

ดำ�เนินก�รนั้น ขณะนี้ ปตท.

สผ.ยังไม่ส�ม�รถเข้�พื้นที่เพื่อ                                             

ติดตั้งแท่นผลิตและท่อใต้ทะเล                                           

ได้ต�มแผน แม้บริษัทจะยอม                                              

รับเ ง่ือนไขก�รเข้�พื้นที่ของ

ผู้ รับสัมปท�นปัจจุบันแล้วก็      

ต�ม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับก�ร

ผลิตก๊�ซธรรมช�ติต�มสัญญ�

แบ่งปันผลผลิต (PSC) บริษัท

จึงได้ประส�นง�นกับผู้ซื้อและ

หน่วยง�นรัฐอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ

ว�งแผนให้เกิดผลกระทบน้อย

ที่สุด และจะพย�ย�มเร่งก�ร

ลงทุนในแหล่งอื่นๆ เพื่อชดเชย

ส่วนที่อ�จห�ยไป

“เร�ว�งแผนไว้ว่�จะไป                     

ดึงกำ�ลังก�รผลิตจ�กแหล่ง

บงกช และแหล่งอ�ทิตย์เข้�

ม�ทดแทน ขณะที่ในอน�คต

ภ�ยใน 2-3 ปีก็มีแผนที่จะเพิ่ม

กำ�ลังก�รผลิตของทั้ง 2 แหล่ง

น้ีเช่นกัน โดยแหล่งอ�ทิตย์ค�ด                          

ว่�จะเพิ่มกำ�ลังผลิตได้อีกประ                          

ม�ณ 100 ล้�นลูกบ�ศก์ฟุต 

(ลบ.ฟ.) ต่อวัน จ�กเดิมที่ผลิต

อยู่ 220 ล้�น ลบ.ฟ.ต่อวัน ขณะ                                             

ที่แหล่งบงกชก็มีคว�มส�ม�รถ

เพิ่มได้อีก 125-150 ล้�น ลบ.ฟ. 

ต่อวัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องทำ�   

ก�รศึกษ�ให้แน่ชัดก่อนและ

ค่อยนำ�ไประบุในแผนดำ�เนิน

ง�น” น�ยมนตรีกล่�ว.

‘ศักดิ์สยาม’แย้มตุรกีสนปักธงอีอีซี

ไทยโพสต์ • ‘บีจี คอนเทนเนอร์ 

กล๊�ส’ เผยหลังเปิดประเทศดี-

ยกเลิกเคอร์ฟิว ดีม�นด์บรรจุ

ภัณฑ์พุ่ง พร้อมเดินหน้�ปรับ

โครงสร้�ง มุ่งเน้นธุรกิจหลัก

ด้�นบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

น�ยศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร 

ประธ�นเ จ้ �หน้ �ที่ บริ ห�ร 

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊�ส 

หรือ BGC เปิดเผยว่� หลังจ�ก

รัฐบ�ลเดินหน้�เปิดประเทศ

ต้อนรับนักท่องเที่ ยวตั้ งแต่

วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่�นม� โดย

อนุญ�ตให้ช�วต่�งช�ติที่ ได้รับ                            

วัคซีนส�ม�รถเดินท�งเข้�ม�    

ยังประเทศไทยและไม่จำ�กัด

พื้นที่ท่องเที่ยว ตลอดจนก�ร

อนุญ�ตให้ 4 จังหวัดเป็นพื้นที่

นำ�ร่องที่ส�ม�รถข�ยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และนั่งดื่มภ�ยใน

ร้�นได้ถึงเวล� 21.00 น. และ

ก�รประก�ศยกเลิกม�ตรก�ร

เคอร์ฟิว ส่งผลดีต่อก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจและฟื้นฟูร�ยได้จ�ก

ก�รท่องเที่ยว ดีม�นด์ก�รใช้

สินค้�บรรจุภัณฑ์เพิ่มม�กขึ้น

นอกจ�กนี้ บริษัทพร้อม

เดินหน้�ปรับโครงสร้�งก�ร

ลงทุนในธุรกิจพลังง�นเป็นรูป                          

แบบก�รลงทุนระยะย�วที่มี

สัดส่วนก�รลงทุนน้อยกว่� 

20% มุ่งเน้นผลตอบแทนก�ร

ลงทุนในรูปแบบเงินปันผล 

เพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงและคง

ไว้ซึ่งเสถียรภ�พ รวมถึงคว�ม

มั่นคงของร�ยได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับแผนดำ�เนินง�นในระยะ

ย�ว ที่มีนโยบ�ยมุ่งเน้นขย�ย

ก�รลงทุนและสร้�งก�รเติบโต

จ�กธุรกิจด้�นบรรจุภัณฑ์แบบ

ครบวงจร

อย่�งไรก็ต�ม ในช่วง 

9 เดือนแรกที่ผ่�นม�บริษัทได้

ขย�ยกำ�ลังก�รผลิตบรรจุภัณฑ์

แก้ว โดยลงทุนก่อสร้�งเต�

หลอมแก้วแห่งใหม่ที่ โรงง�น

ร�ชบุรี และลงทุนขย�ยกำ�ลัง

ก�รผลิตเต�หลอมแก้วที่ โรง 

ง�นปร�จีนบุรี ซ่ึงจะทำ�ให้บริษัท                                                    

มีกำ�ลังก�รผลิตบรรจุภัณฑ์

แก้วเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ขย�ย

ก�รลงทุนบรรจุภัณฑ์พล�สติก

ชนิดอ่อน ตอบสนองคว�มต้อง 

ก�รภ�ยในประเทศท่ีมีอัตร�เติบ                                       

โตสูง ค�ดว่�จะมีร�ยได้โตทะลุ 

เป้� 25,000 ล้�นบ�ท ภ�ยใน

ปี 2568.

รุ่งนภา สารพิน

ความผันผวนของตลาดทำาให้นักลงทุนไทยส่วนมากเกิด

คว�มหว�ดวิตก โดยไม่สนใจที่จะพิจ�รณ�ว่�เกิดจ�กส�เหตุอะไร 

ส่วนม�กยังเลือกที่จะคล้อยต�มกระแสตล�ด ซึ่งที่ผ่�นม�ตล�ดถูก                                                                     

ชี้นำ�ไปด้วยอิทธิพลของก�รเก็งกำ�ไร จนไม่ได้มีก�รพิจ�รณ�ว่�

ปัจจุบันสภ�วก�รณ์ได้เปลี่ยนไปจ�กเดิมม�กแล้ว โดยเฉพ�ะผล

จ�กก�รเปิดประเทศจะมีผลในท�งบวกกับธุรกิจและเศรษฐกิจ

อย่�งม�ก จนแทบจะพูดได้ว่�จะพลิกจ�กหน้�มือไปเป็นหลังมือได้

ในระยะต่อไป จริงอยู่ที่ระยะแรกของก�รเปิดประเทศจะยังไม่มีผล

ปร�กฏชัดเจนว่�จะมีผลดีอย่�งไร และจะดีได้ม�กเพียงใด เพร�ะ

เป็นธรรมด�ของผู้คนที่จะมีคว�มระมัดระวังสูงเอ�ไว้ก่อน แต่จุดนี้จะ

ใชกั้บผู้ท่ีมองก�รณ์ไกลไม่ได้ เพร�ะผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้�งไกลจะมองออก                                                                 

ว่�ผลที่จะเกิดต่อไปในอน�คตจะเป็นอย่�งไร ซึ่งจะทำ�ให้มีก�รตัดสินที่

แตกต่�งจ�กคนทั่วไปได้ม�ก คือจะกล้�เข้�ลงทุนก่อนใครอื่น จึงอ�จ

ถูกมองว่�เป็นคนสวนกระแสในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวล�ผ่�นไปและ

เหตุก�รณ์เป็นไปอย่�งที่เข�ค�ดคิดล่วงหน้� ธุรกิจและเศรษฐกิจมีก�ร

ขย�ยตัวเติบโตสูงขึ้น ผู้คนทั่วไปก็จะกลับม�แย่งกันลงทุนเหมือนกัน

ในช่วงเวล�เดียวกัน ทำ�ให้ตล�ดหุ้นจะกลับม�คึกคักม�กในระยะต่อไป

ก�รที่นักลงทุนต่�งช�ติมีก�รกลับเข้�ม�ลงทุนเพิ่มอย่�งม�ก

ในปัจจุบัน ดูจะเหมือนได้มีก�รพิจ�รณ�ไตร่ตรองม�อย่�งดี เพร�ะ

เป็นก�รกลับเข้�ม�ลงทุนที่ดูจะสวนกระแสตล�ดม�ก จริงอยู่ที่ต้น

เดือน พ.ย.64 นี้นักลงทุนต่�งช�ติจะเริ่มต้นลงทุนด้วยก�รเทข�ย

หุ้นออกม�ก แต่เมื่อสภ�วก�รณ์เริ่มเปลี่ยนไปก็ดูจะมีก�รปรับ

กลยุทธ์ก�รลงทุนทันที จ�กข�ยกลับม�เป็นซื้ออย่�งม�ก มอง

เผินๆ อ�จมองว่�เป็นแค่ก�รเล่นเก็งกำ�ไร แต่ดูจ�กก�รกล้�กลับ

ม�โหมซื้อในร�ค�ที่สูงย่อมต้องม�จ�กคว�มเชื่อมั่นที่สูงเช่นกัน 

เพร�ะต้องม�แบกรับภ�ระต้นทุนที่สูงกว่�เดิม แต่เนื่องจ�กนัก

ลงทุนไทยส่วนม�กยังคิดว่�ตล�ดยังไม่ไป ยังติดแนวต้�น จึง

ยอมข�ยในร�ค�ต่ำ�ออกม�ม�ก เท่�กับเป็นก�รเปลี่ยนมือกันใน

ระดับต้นทุนที่ ไม่สูงม�ก นักลงทุนต่�งช�ติที่ถือลงทุนระยะย�ว

จะมองเป็นเรื่องปกติของก�รลงทุน ทำ�ให้นักลงทุนไทยควรจะ

นั่งทบทวนพิจ�รณ�ให้ดีๆ ว่�ควรลงทุนอย่�งไรในเมื่อแนวโน้มดี 

ก�รลงทุนก่อนย่อมได้เปรียบ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่�มอง ในกลุ่มอสังห�ริมทรัพย์ธุรกิจกำ�ลังฟื้น

ตัวม�กขึ้น จึงน่�มองที่ J, RICHY และ SAMCO กลุ่มธน�ค�ร 

ธุรกิจจะกลับม�เติบโตสูงเมื่อเศรษฐกิจโตสูง น่�มองที่ BBL, KTB 

และ TISCO กลุ่มอ�ห�รยังมองเป็นธุรกิจที่โตได้ดีอย่�งต่อเนื่อง 

น่�มองที่ ASIAN, CPI และ NRF กลุ่มขนส่งจะเติบโตสูงเมื่อมีก�ร

เปิดประเทศ น่�มองที่ JND, KEX และ PSL หุ้นร�ยตัวที่น่�มองมี 

PTTGC, BEAUTY และ AMANAH เป็นต้น

ตล�ดยังคงผันผวนแต่จะผันผวนในลักษณะ Side Way Up 

ดังนั้นก�รทยอยเลือกลงทุนจะได้ประโยชน์สูงในอน�คต.

ต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่ม

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สย�ม” 

ถกทูตตุรกี โชว์แผนโปรเจ็กต์

คมน�คมชวนร่วมลงทุนหวัง

กระตุ้นเศรษฐกิจ แย้มตุรกีสน

ลงทุนในอีอีซี พร้อมพิจ�รณ�

คว�มตกลงด้�นพ�ณิชยน�วี

และสิทธิก�รบินระหว่�งประ 

เทศ

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ                         

รมว.คมน�คม เปิดเผยภ�ย

หลังน�งแซรัป แอร์ซอย เอก 

อัครร�ชทูตส�ธ�รณรัฐตุรกี

ประจำ�ประเทศไทยและคณะ

เข้�เยี่ยมค�รวะในโอก�สเข้�                                            

รับตำ�แหน่งว่� ได้มีก�รห�รือกัน                 

เกี่ยวกับคว�มร่วมมือระหว่�ง

ด้�นก�รคมน�คมขนส่ง รวม

ทั้งห�รือถึงบทบ�ทคมน�คม

ขนส่งของไทยที่มีส่วนช่วยขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

อย่�งยั่งยืนผ่�นคว�มเชื่อมโยง

ภ�ยในประเทศและระหว่�ง

ภูมิภ�ค เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กล�งด้�นก�รคมน�คม

ขนส่งของภูมิภ�คอ�เซียน

ทั้งนี้มี โครงก�รสำ�คัญ

ได้แก่ ก�รกระตุ้นเศรษฐกิจใน                               

กลุ่มจังหวัดพื้นที่ เขตพัฒน�

พิเศษภ�คตะวันออก (อีอีซี) 

ของประเทศไทย เช่น ก�รพัฒน�                              

รถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม 3 สน�ม                                  

บิน, สน�มบินอู่ตะเภ�และเมือง                                                   

ก�รบินภ�คตะวันออก, ก�ร                                                                 

ขย�ยเส้นท�งท�ง (มอเตอร์เวย์)                                             

หม�ยเลข 7 เชื่อมต่อสน�ม

บินอู่ตะเภ�, ท่�เรือแหลมฉบัง                   

เฟส 3, ก�รบูรณ�ก�รระหว่�ง

มอเตอร์เวย์และท�งรถไฟทั่ว

ประเทศ (MR-MAP) โครงก�ร

สะพ�นเศรษฐกิ จ เชื่ อมฝั่ ง

ทะเลอ่�วไทย-อันด�มัน ชุม 

พร-ระนอง ก�รจัดตั้งส�ยก�ร

เดินเรือแห่งช�ติ ซึ่งเปิดรับ

ก�รร่วมลงทุนกับต่�งประเทศ 

แผนพัฒน�ระบบร�งของ

ประเทศไทยทั้ งรถไฟท�งคู่  

รถไฟฟ้�ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ก�รพัฒน�ระบบ

ขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่

น�ยศักดิ์สย�มกล่�วว่� 

ส�ธ�รณรัฐตุรกี ได้ ให้คว�ม

สนใจก�รลงทุนอุตส�หกรรม

อน�คต (New S-curve) ใน

เขตอีอีซีของไทย คว�มร่วม

มือด้�นพ�ณิชย์น�วี และ

ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�ง

ไทย-ตุรกี ทั้งนี้ประเทศไทย

และตุรกีอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�

คว�มตกลงด้�นพ�ณิชยน�วี                                        

และสิ ท ธิ ก � รบิ น ร ะหว่ � ง

ประเทศ เพื่อคว�มสัมพันธ์

และคว�มร่วมมืออันดีระหว่�ง 

ประเทศไทยกับส�ธ�รณรัฐ

ตุรกีต่อไป.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ออมสินทุ่มหมื่นล.ปล่อยกู้SME
เติมทุนต่อลมหายใจรับเปิดปท.

เอกชนอ้อนปรับเกณฑ์สินเชื่อ!

ปลื้มก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายคืบ

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 

สิ้นเดือน ต.ค.2564 ดังนี้ 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความก้าวหน้า

งานโยธา 87.24% 2.สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง ความ

ก้าวหน้างานโยธา 88.14% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 

83.80% ความก้าวหน้าโดยรวม 86.26% 3.สายสีชมพู ช่วงแค

ราย-มีนบุรี ความก้าวหน้างานโยธา 83.40% ความก้าวหน้างาน

ระบบรถไฟฟ้า 79.61% ความก้าวหน้าโดยรวม 81.94%

แพทโก้ กรุ๊ป เปิด 6 โครงการใหม่ 

 นายสืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพท

โก้ กรุ๊ป และบริษัท วิจิตรา ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด บริษัทใน

เครือ เปิดเผยว่า เตรียมเปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่เพิ่ม 6 โครงการ 

กว่า 6 พันล้านบาท ในช่วง 2 ปีนี้ (ปี 2564-2565) หลังการ

ตอบรับทาวน์ โฮมแบรนด์หรู “THER (เธอ) ลาดพร้าว 93” ดี

เกินคาด ทำาให้ยอดขายทะลุเป้าสวนวิกฤตโควิด-19 อย่างไร

ก็ตาม เชื่อมั่นว่ากำาลังซื้อที่เป็นเรียลดีมานด์ยังมีอยู่ต่อเนื่อง โดย

เฉพาะในกลุ่มสินค้าบ้านแนวราบ 

หนุนขนส่งเชื่อม ‘หนองคาย-ท่านาแล้ง’

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการลาว-จีน ผ่านสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ที่จะเปิดให้บริการวันที่ 2 

ธ.ค.2564 นั้น ในเบื้องต้นจะเพิ่มขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ช่วง

หนองคาย-ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) จากเดิมวันละ 4 ขบวน 

(ไป-กลับ) เป็น 10 ขบวนไป-กลับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่งข้ามแดนทางรถไฟ และอำานวยความสะดวกต่อการ

พัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ของทั้ง 2 ประเทศได้อย่างดี

SIRI ผุดคอนโดจับลูกค้าย่านนวนคร

นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า 

บริษัทเปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียม “condo me” (คอนโด มี) 

ระดับราคา 38,000-45,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่

เข้าถึงง่าย โดยทำาเลแรก “condo me นวนคร” ซึ่งเป็นทำาเลที่มี

ดีมานด์การอยู่อาศัยจริง รวมแหล่งงาน และมีตลาดเช่ารองรับ 

จากดีมานด์ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในทำาเลประมาณถึง 200,000 

คน ที่ส่วนใหญ่เช่าอพาร์ตเมนต์ในระดับราคา 4,000–5,000 

บาทต่อเดือน คาดจะสามารถปิดการขายโครงการได้ทันทีในวัน

พรีเซล จากกระแสตอบรับที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลเข้ามาจำานวน

มากในช่วงก่อนเปิดโครงการ ซึ่งจะผลักดันให้แสนสิริมียอดขาย

คอนโดมิเนียมได้ถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

และแสนสิริยังมีแผนรุกเปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียม “condo 

me” (คอนโด มี) ทำาเลอื่นๆ อีกหลายโครงการในปีหน้าอีก.

วิทัย รัตนากร

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำา 

นวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ภายหลังลงนามในบันทึกข้อตก                       

ลงความร่วมมือ “โครงการสนับ                     

สนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี                                        

เข้าถึงแหล่งเงินทุน” กับหอการ 

ค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย ว่า โครงการดังกล่าว                              

เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

การที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-

19 เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ประกอบด้วยสินเชื่อ                                  

GSB Smooth BIZ เพื่อเป็นเงิน                                     

ทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสิน 

ทรัพย์ถาวร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 

ปีแรก ที่ 2.99% ต่อปี ระยะเวลา

กู้สูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 

ล้านบาท และสินเชื่อเอสเอ็มอี 

มีที่มีเงิน เฟส 3 สำาหรับธุรกิจ 

Small SMEs วงเงิน 1 หมื่น

ล้านบาท ให้กู้ โดยพิจารณาจาก

ที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงิน

กู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคา

ประเมินราชการ ไม่ตรวจเครดิต

บูโร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% 

ตลอดสัญญา ระยะเวลาผ่อนไม่

เกิน 7 ปี ปลอดชำาระเงินต้น 2 ปี

“สำาหรับโครงการเฟส 3                                                

นี้ หากเต็มวงเงินก็สามารถขยาย

เพิ่มได้อีก เรื่องนี้ ธปท.ได้ขอให้                                           

ออมสินดำาเนินการ เพราะว่าเป็น  

การช่วยเหลือผู้ประกอบการใน

ช่วงระหว่างเปิดประเทศ อีกทั้งมี

การผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อให้คล่องตัว ซึ่งหลัก

เกณฑ์ผ่อนปรนเหล่านี้ ในภาวะ

ปกติธนาคารไม่สามารถดำาเนิน

การได้” นายวิทัยกล่าว

นายวิทัยกล่าวว่า คาดว่า

สิ้นปี 2564 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ในระดับ 

2% ต้นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่

ไม่กระทบกับฐานะของธนาคาร 

เนื่องจากการตั้งสำารองส่วนเกิน

ในสิ้นปีนี้เพิ่มเป็น 4 หมื่นล้าน

บาท ขณะที่อัตรากำาไรคาดว่าจะ

ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน มาจาก

การลดต้นทุนค่าบริหารจัดการ

ต่างๆ ซึ่งทำาให้ธนาคารมีรายได้

ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกว่า 1 หมื่น

ล้านบาท

นายสนั่น อังอุบลกุล ประ 

ธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า เอสเอ็มอีมีความต้อง 

การสินเชื่อ โดยเฉพาะภายหลัง

การเปิดประเทศ ซึ่งโครงการ

สินเชื่อของออมสินตอบโจทย์

ความต้องการเป็นอย่างดี อีกทั้ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐบาล

พิจารณาผ่อนปรนเกณฑ์ปล่อย

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี 

เช่น ไม่ใช้เกณฑ์เครดิตบูโรใน

การพิจารณาให้สินเชื่อ เพื่อช่วย

ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนได้ทันเวลา ซึ่งปัจจุบันมี

ออมสินทำาอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าภาย

หลังการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1                                                 

พ.ย. รัฐบาลจะไม่มีการใช้มาตร 

การล็อกดาวน์อีกอย่างแน่นอน 

เนื่องจากการเร่งกระจายวัคซีน

ที่ทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ส่งมอบ • นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสาร

องค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับผู้สมัครเข้า

ร่วมโครงการ “Win Green Go Green ระยะที่ 2”  จำานวน 15 คัน ณ สถานีบริการน้ำามันบางจาก สาขา

สุขุมวิท 62  โดยในระยะแรกได้ส่งมอบไปแล้ว 15 คัน เมื่อเดือนเมษายน 2564 พร้อมสนับสนุนค่าใช้

จ่ายในการเช่ารถจักรยานยนต์ให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งช่วยลดภาระค่า

ใช้จ่าย ดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมสีเขียวที่ปลอดภัยไร้มลพิษ.

เคอรี่เอ็กซ์เพรส-เบทาโกร

ผุดบริการKERRYCOOL

ไทยโพสต์ • “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” 

ผนึก “เบทาโกร” ลุยธุรกิจขนส่ง

ด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิ ภายใต้

บริการ “เคอรี่ คูล” เร่งเพิ่มราย

ได้ดันสัดส่วนเป็น 25% ใน 3 ปี 

พร้อมขยายสาขารองรับลูกค้าต่อ

เนื่อง

นายอเล็กซ์ อ้ึง ประธานเจ้า                                                           

หน้าท่ีบริหาร บมจ.เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) หรือ KEX เปิดเผย

ว่า บริษัทได้ผนึกกำาลังเบทาโกร 

เปิดตัวบริการ เคอรี่ คูล ธุรกิจ

ขนส่งด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิ 

ภายใต้งบลงทุน 50 ล้านบาท 

แบ่งสัดส่วนการถือหุ้นเป็น เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส 60% และเครือเบทา

โกรถือหุ้น 40% ดำาเนินงานภาย

ใต้ บริษัท เคอรี่เบทาโกร จำากัด 

และคาดว่าในอนาคตจะใช้งบ

ลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท 

เพื่อรองรับศูนย์ขนส่งและจุดรับ

สินค้าให้มากขึ้น

ท้ังน้ี บริษัทม่ันใจว่า เคอร่ี                                                    

คูล จะสร้างรายได้สัดส่วนกว่า 

25% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า พร้อม                                                  

กับมีแผนนำาเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ                                            

ในอีก 5 ปี และคาดว่าจะมีราย

ได้ระดับ 1,000 ล้านบาทก่อนเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในอีก 3 ปี 

จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มกว่า 50% 

ในธุรกิจขนส่งด่วนแบบควบคุม

อุณหภูมิอีกด้วย 

สำาหรับปัจจุบันเคอร่ี คูล 

เร่ิมให้บริการแล้วในกลุ่มลูกค้าภาค

ใต้กลุ่มลูกค้าของเบทาโกร และใน

ช่วงไตรมาส 1/65 จะเร่ิมขยายการ

ให้บริการ เพ่ิมจุดกระจายสินค้า 

55 แห่ง และมีจุดให้บริการลูกค้า

กว่า 1,000 แห่ง คาดว่าจะเร่ิมให้

บริการในช่วงไตรมาส 2/65

อย่างไรก็ดี ภาพรวมอุตสาห                       

กรรมขนส่งเย็นปัจจุบันมีมูลค่า

โดยรวมอ ยู่ท่ีระ ดับประมาณ 

30,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

5% ของตลาดโลจิสติกส์ท้ังหมด 

เติบโตเฉล่ีย 12-15%. 

• ซีอี โอคนปัจจุบันของนกแอร์ 

ชื่อ วุฒิภูมิ จุฬางกูร ดีใจ!! ที่ศาลผ่าน

แผนฟื้นฟู เมื่อนกแอร์ต้องถูกหามเข้าห้อง

ไอซียู จากการขาดทุนบักโกรก ส่วนอดีต

ซีอีโอชื่อ พาที สารสิน ยังโลดแล่นอยู่

ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่แอบ

สารภาพว่ายังไม่มีความคิดจะคืนรังนก 

(แอร์) แน่นอน...• 

• อีกโหมดของพลัง X แห่งค่าย

แบงก์สีม่วง ณรงค์ศักด์ิ  ปลอดมีชัย ดูแล

TUโชว์แกร่ง 

‘กำาไร’กระฉูด  

9เดือนโต27%

สะพานควาย • “ออมสิน” งัด 1 หมื่นล้านบาท ลุยโครงการเอส         

เอ็มอี มีที่มีเงิน เฟส 3 สำาหรับธุรกิจ Small SMEs เคาะปล่อยกู้ 

3 แสนบาท–50 ล้านบาท เติมทุนอุ้มผู้ประกอบการรายเล็กเดินหน้า

ธุรกิจรับเปิดประเทศ

ข้ึน โดยคาดว่าภายในปลายปี 2564 

จะมียอดฉีดวัคซีนเข็ม 2 เกิน 70% 

ของประชากรทั้งหมด.

TTW

วามขยัน เอาชนะทุกสิ่ง...จริงๆ นะ...

คนจีนโพ้นทะเล..สอนลูกหลานให้ขยัน อดทน ด้วยการทำาตัว

เป็นตัวอย่าง แทนคำาสอนนับพันนับหมื่นคำา และอาจจะไม่จำา

สักคำา แต่การลงมือทำา มีประสบการณ์ร่วม พ่อแม่ทำางานสร้างฐานะ

ให้เห็น จึงกลายเป็นวิถีชีวิตที่น่านับถือยิ่งนัก...

“เกาะภูเก็ต” ไข่มุกแห่งอันดามัน แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ทำาเงินเข้าประเทศมากกว่าปีละ 4 

แสนล้านบาท เป็นรองก็เพียง กรุงเทพมานคร 

เมืองฟ้าอมรเท่านั้น

เกาะงามแห่งนี้ เดิมทีเป็นเหมืองดีบุก 

ที่ขุด-ร่อน ดีบุกกันจนพรุน จนถึงคราวราคา

ตกต่ำาจนต้องปิดเหมือง เหลือไว้เพียงความทรง

จำา และตำานานเล่มสำาคัญของเมือง

เมื่อฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ คราวนี้ขาย

ธรรมชาติของความเป็นเกาะ หาดสวย ทะเล

งาม อากาศดี๊ดี....กลายเป็นจุดขายของ

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ที่ถูกมาร์กจุดไว้ใน

แผนที่โลกไปแล้ว

เมื่อการระบาดของโควิด-19 มาเยือน

โลกแบบไม่ตั้งตัว ทุกอย่างหยุดนิ่ง ฟ้าเป็น

ของนก หาดทรายเป็นของเต่า ทะเลเป็น

ของปู ปลา มนุษย์ต้องอยู่กับบ้าน กักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเจอเต็มๆ คนตกงาน โรงแรม ร้านอาหาร 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ล้ม-เจียนล้ม

และเมื่อโควิด-19 ดูท่าว่าจะอยู่กับชาวโลกแบบไม่มีวันรู้ว่าจะส้ิน

สุดเมื่อใด มนุษย์จึงต้องลุกข้ึนสู้...ปรับตัว มาตรการต่างๆ ได้เกิดข้ึน วัคซีน 

และอื่นๆ รวมท้ังการลุกข้ึนมาทำามาหากิน เรื่องปากท้อง มองไปคล้ายกับ

การปรับตัวต้ังแต่ยุคมนุษย์ถ้ำา พัฒนาออกมาเป็นเมือง ตึกรามบ้านช่อง 

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุด เดือดร้อนสุด จากเรื่องปากท้อง 

จึงมีกลุ่มคนที่ฮึดขึ้นมาต่อสู้ กลุ่มชาวภูเก็ตน่าจะเป็นกลุ่มแรกของ

ประเทศ ที่ถือธงนำาเรื่องการทำา “แซนด์บ็อกซ์” เปิดเกาะ-ปิดเกาะ 

ด้วยการใช้ภูมิประเทศเป็นจุดชูความเป็นไปได้ ที่จะเปิดทำาการบน

ความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้  

ต้องยอมรับว่าชาวภูเก็ตใจเด็ด และเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม 

รวมตัวกัน ลุกขึ้นมาบอกรัฐบาลว่าพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียน

บทแรกๆ ของประเทศ ที่จะเรียนรู้การเปิดเมืองอยู่กับโควิด-19 และมี

การป้องกันความเสี่ยงในทุกประตู   

คุณธนูศักด์ิ  พ่ึงเดช ประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต  เป็น

หน่ึงในแกนนำาสำาคัญ เขาเข้าใจเมือง เข้าใจธุรกิจ เป็นอย่างดี พ้ืนเพ

เป็นคนพังงา ท่ีเข้าไปทำางานบนเกาะภูเก็ต ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

สร้างบ้านสวยๆ หรูๆ ขาย และมีงานท่ีค้นพบ

จนเป็นอีกธุรกิจหลักคือ สระว่ายน้ำาในบ้าน เร่ิม

จากการนำาเข้าสระน้ำาสำาเร็จรูปจากต่างประเทศ

เมื่อปี 2535 จนพัฒนาต้ังโรงงานในเมืองไทยได้

เอง เมื่อปี 2542 และเป็นแบรนด์สระน้ำารายแรก

ของประเทศไทย ปัจจุบันมีแฟรนไซส์มากกว่า 20 

แห่ง และส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศ

เล่าแบบตรงไปตรงมาว่า เกิดในครอบครัว

ท่ีลำาบากมาก เห็นแม่ทำางาน เล้ียงลูก ด้วยความ

เป็นลูกชายจึงฮึดสู้ ขยันทำามาหากินจนมาถึงวันน้ี...  

ด้วยลักษณะของการเป็นผู้นำา กล้าตัดสิน

ใจ กล้าชน จึงได้รับเลือกจากเพื่อนๆ พี่ๆ ชาว

ภูเก็ต นั่งเก้าอี้เป็นผู้นำาฝ่ายธุรกิจเอกชนเป็นสมัย

ที่สอง และอยู่ในห้วงเวลาสำาคัญของโควิด-19 

จึงมีโอกาสแสดงพลัง สู้ไม่ถอย เลือดในกายกรุ่น

ไม่ต่างกับสมัยหนุ่มๆ ที่ก่อร่างสร้างตัว 

แต่งานนี้เป็นงานเพื่อส่วนรวม จึงตั้งใจว่า

จะฝากไว้บนเกาะแห่งนี้ ไปถึงรุ่นลูกหลาน ...สู้สู้ 

บันทึกช่วยจำา : ปี 2562 รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะ

ภูเก็ต ราว 4 แสนล้านบาท/ปี 2563 มีโควิด-19 รายได้ลดลงเหลือ

เป็น  2 แสนล้านบาท/ปี 2564 เริ่มเปิดเกาะแบบแซนด์บ็อกซ์   

(ม.ค.-ส.ค.) มีรายได้ราว 20,000 ล้านบาท

                ดาวเต็มฟ้า

สู้เพื่อเกาะ...

งานสายกองทุนรวม จึงมีนโยบายชัดๆ ว่า     

เทรนด์ต่อไปคือ กระแส ESG ดังน้ัน จึงรีบ

ประกาศปักธงว่า การบริหารงานเป็นแนวใด....•

• อินเนส คาลไดรา กรรมการผู้

จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทยเป็นปลื้มที่                

ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

UN Women 2021 Thailand Women’s 

Empowerment Principles Awards (WEPs) 

ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม โดย

รางวัลจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อ

เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตาม

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริม

ความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ...• 

• ย้ิมไม่หุบ มาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้า

หน้าท่ีบริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความ

ย่ังยืน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กับ

กระแสตอบรับดีเย่ียมจากการจัดกิจกรรม

อนุรักษ์ความเป็นไทยในโครงการ “เท่ 

อย่างไทย” คร้ังท่ี 49 ประจำาพุทธศักราช 

2564 ท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่เป็น

ออนไลน์ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ปรากฏว่า

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,700 คน 

จากกว่า 540 โรงเรียนท่ัวประเทศ และ

คุณครูท่ีไม่เคยเข้าร่วมโครงการและสมัคร

เป็นปีแรกเพ่ิมกว่า 70% ตอกย้ำาผลสำาเร็จ

ของความต้ังใจจุดประกายสร้างจิตสำานึก

แห่งความภูมิใจในเอกลักษณ์และมรดก

วัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าของไทย...• 

ณัฐ  วรา 

ค

ไทยโพสต์ • นายธีรพงศ์ จัน

ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU 

เปิดเผยว่า ผลประกอบการใน

ไตรมาส 3 ประจำาปี 2564 ยัง

คงแข็งแรงด้วยยอดขายและ

กลยุทธ์ธุรกิจที่เน้นความหลาก

หลาย สอดรับกับสถานการณ์

โลกที่เริ่มคลี่คลาย โดยยอดขาย

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กันยายนอยู่ที่ 35,539 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

หน้า และมีกำาไรขั้นต้นเติบโต

อยู่ที่ระดับ 1% อยู่ที่ 6,391 ล้าน

บาท ขณะที่กำาไรสุทธิแม้จะลด

ลง 5.8% แต่ยังคงทำาผลงานได้

อย่างเข้มแข็งอยู่ที่ 1,937 ล้าน

บาท สำาหรับไตรมาส 3 นี้

ทั้งนี้ ผลประกอบการใน

ไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ มีผลงาน

ที่ดีมากเมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกัน ในปี 2562 ก่อนเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาด 

โดยในปี 2562 นั้นไตรมาส 3 มี

ยอดขายอยู่ที่ 31,838 ล้านบาท 

และกำาไรขั้นต้น 5,077 ล้าน

บาท ขณะที่ภาพรวม 9 เดือน

แรกของปี 2564 นั้น มียอดขาย

อยู่ที่ 102,547 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 3.6% และมีกำาไรสุทธิ อยู่ที่ 

6,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27%.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

นิทรรศการ ‘100 ปี ส. อาสนจินดา 

ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย’

เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งชาตกาลของสมชาย 

อาสนจินดา หรือ ส. อาสนจินดา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ

แสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำาปี 2533 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “100 ปี ส. อาสน

จินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย” จะพาไปพบกับเรื่องราว

ในแต่ละบทบาทของศิลปิน ท้ังการเป็น “นักประพันธ์ผู้จองหอง” 

“นักแสดงกระดูกเหล็ก” และ “คนทำาหนังผู้ทระนง” ฝีมือรอบด้าน

เป็นที่ยอมรับ ดังที่ เชิด ทรงศรี ผู้กำากับภาพยนตร์เคยเปรียบเปรย  

ส. อาสนจินดา ว่า

เป็น “ราชสีห์แห่ง

วงการบันเทิงไทย” 

รวมทั้งชมสิ่งละอัน

พันละน้อยที่ เกี่ยว 

ข้องกับ ส. อาสน

จินดา เช่น ข้าวของ

เคร่ืองใช้ชิ้นสำาคัญ 

งานเขียน งานศิลปะ ภาพถ่ายหายาก ฯลฯ ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ 

และที่ ได้รับมอบจากครอบครัวอาสนจินดาเพื่อจัดแสดงโดย

เฉพาะ นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พ.ย.2564-16 ม.ค.2565  

ที่ โถงช้ัน 5 อาคารสรรพศาสตร์ศุภกิจ หอภาพยนตร์ ตลอด

นิทรรศการมีโปรแกรมฉายหนังผลงาน ส. อาสนจินดา จำานวน

มาก สำารองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์หอภาพยนตร์ หรือ https://fapot.or.th/

main/cinema/view/1062

‘การ์ตูน-ไลต์โนเวล’ ขายดีที่สุดในงานหนังสือ

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 26 Hybrid Bookfair 2564 

ที่เพ่ิงจบไป นักอ่านเข้ามาเลือกซื้อหนังสือในทุกช่องทาง ทั้งทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์และร้านหนังสือ ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ 

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า งานครั้งนี้ ได้ยอดขายรวมกว่า 200 ล้าน สร้างกระแส

เงินสดให้กับสำานัก

พิมพ์และร้านหนัง 

สื อหมวดหนั ง สื อ

ที่ขายดี อันดับ 1 

คือ การ์ตูนและไลต์ 

โนเวล อันดับ 2 คือ 

นิ ย ายและวรรณ 

กรรม อันดับ 3 คือ 

จิตวิทยาและการ

พัฒนาตนเอง สะท้อนว่าคนไทยยังอ่านหนังสือ และอ่านมากด้วย 

จะรวบรวมข้อมูลให้สมาชิกได้นำาไปวิเคราะห์และพัฒนาการทำา

หนังสือให้ตอบโจทย์นักอ่าน ขณะเดียวกันนักอ่านส่วนใหญ่ชื่น

ชอบการจัดงานที่นำาเสนอทางเลือกตามความพอใจ ได้เดินเลือก

หาหนังสือในบรรยากาศท่ีคุ้นเคย หรือเลือกหาหนังสือผ่านทาง

ออนไลน์ก็ได้ สำาหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ครบ

รอบกึ่งศตวรรษ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะจัดขึ้นในเดือน มี.ค.2565 

อย่างแน่นอน.

างวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด

เยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นเวทีที่

มีความหมายต่อวงการนักเขียนและ

นักอ่านในสังคมไทย ซ่ึงมีการประกวดมากว่า  

40 ปี

ปีนี้เป็นการประกวดผลงานประเภทนวนิยาย 

มีนักเขียนส่งผลงานเข้ามาจำานวน 60 เรื่อง จัด

พิมพ์ครั้งแรกในปีนี้ถึง 34 เรื่อง และก่อนหน้า

นั้นอีก 26 เรื่อง นับเป็นความคึกคักของวงการ

หนังสือท่ามกลางสถานการณ์ โรคระบาดที่ยัง

ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือก

นวนิยายผ่านเข้ารอบแรก longlist จำานวน  

19 เรื่อง 

ล่าสุด คณะกรรมการดำาเนินงานรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  

(ซีไรต์) และคณะกรรมการรอบคัดเลือก แถลง

ข่าวประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย 

รอบคัดเลือก ประจำาปี 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา 

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ผลการคัดเลือกเสนอนวนิยายจำานวน  

10 เรื่อง ดังนี้ 1.24-7/1 โดยภูกระดาษ สำานักพิมพ์

มติชน 2.เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง โดยนทธี 

ศศิวิมล แพรวสำานักพิมพ์ 3.ดำาดิ่งสู่เบื้องบน โดย

วัฒน์ ยวงแก้ว ผจญภัยสำานักพิมพ์ 4.เดฟั่น โดย 

ศิริวร แก้วกาญจน์ ผจญภัยสำานักพิมพ์ 5.ภูเขา 

น้ำาตา โดยอนุสรณ์ มาราสา สำานักพิมพ์บลูเบิร์ด

6.รอยสนธยา โดยทรงศีล ทิวสมบุญ  

Songsin Things 7.วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้อง

ใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ โดย ร เรือใน

มหาสมุท บริษัท พะโล้ พับลิชชิ่ง จำากัด 8.วายัง 

อมฤต โดยอนุสรณ์ ติปยานนท์ สำานักพิมพ์  

Din-Dan Book 9.สุสานสยาม โดยปราปต์ แพรว

สำานักพิมพ์ และ 10.อาณาเขต โดยนิธิ นิธิวีรกุล 

สำานักพิมพ์สมมติ ทั้ง 10 เรื่อง คณะกรรมการตัด

สินฯ จะพิจารณาในรอบต่อไป

ภาพรวมนวนิยายปีนี้ เสาวณิต จุลวงศ์ 

ประธานกรรมการรอบคัดเลือก กล่าวว่า นวนิยาย

ที่ส่งเข้าประกวดสูสีกันมาก 19 เล่มที่ผ่านเข้ารอบ 

long list มีคุณค่า ก็พูดคุยถกเถียงกันและหาจุด

เด่นของแต่ละเรื่อง จนมีมติ 10 เรื่องเข้ารอบ

ต่อไป งานสะท้อนความสนใจนักเขียนต่อเรื่อง

ราวที่หลากหลาย ที่เด่นมากเป็นการแสดงสำานึก

ในความเป็นเรื่องแต่งอย่างซับซ้อน และแตะ

ประเด็นทางสังคมในหลายเรื่อง ไม่เฉพาะโรค

ระบาด แต่เขียนเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมการเมือง 

การศึกษา ประวัติศาสตร์ สอดแทรกในการเล่า

เรื่องราว

“นักเขียนยังมีสำานึกทางสังคมอยู่เสมอ 

ไม่ได้ละเลย เพียงแต่นักเขียนกำาลังค้นหาวิธี

ถ่ายทอดออกมาสู่เรื่องราว และคิดค้นกลวิธีการ

เล่าเรื่องเพื่อสร้างสมดุลในการนำาเสนอความคิด

และความสนุกของเรื่องแต่ง เพื่อเปิดให้ผู้อ่านซึ่ง

‘ซี ไรต์’ ประกาศนวนิยาย 10 เล่มเข้ารอบชิง

มีหลายกลุ่มเข้าถึงวรรณกรรมมากที่สุด”

เสาวณิตบอกว่า ปีน้ีเหมือนนักเขียนเฉลิม

ฉลองงานเขียนประเภทเรื่องแต่ง หรือ fiction 

นิยาย บางเรื่องเสนอเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า นิยาย

หลายเรื่องดูเหมือนธรรมดากลับซ่อนวิธีการเขียน

อย่างประณีตแยบคาย

ที่น่าสนใจ ซีไรต์ปีนี้เสาวณิตบอกว่า มี

นักเขียนรุ่นใหม่ที่ส่งผลงานเนื้อหาเข้มข้นเข้า

ประกวด ซ่ึงใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ๆ ต่างจากที่เรา

คุ้นเคย แสดงให้เห็นว่า นักเขียนไม่ได้มีจำานวน

เท่าเดิม แต่มีกลุ่มนักเขียนใหม่ๆ รอให้ผลงาน

เข้าสู่การรับรู้ในวงกว้าง และมีกลุ่มนักอ่านใหม่ๆ 

ที่เติบโตเพิ่มขึ้น เป็นกำาลังสำาคัญผลักดันวงการ

เวทีซี ไรต์ปี 64 ประกาศผล 10 นวนิยายเข้ารอบสุดท้าย ทรงศีล ทิวสมบุญ เจ้าของผลงาน “รอยสนธยา” เข้าชิง

เปิดรายชื่อนวนิยายที่เข้ารอบชิง หนังสือนวนิยายที่ผ่านรอบคัดเลือกซีไรต์ ปี 64

นิยายไทยก้าวหน้าต่อไป หนังสือทั้ง 10 เล่มผ่าน

เข้ารอบสุดท้าย ตอบรับนักอ่านอีกรุ่น สะท้อน

วงการวรรณกรรมขยายและเปิดกว้างออกไปสู่

คนหลายกลุ่ม

ด้าน จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ กรรมการ

รอบคัดเลือกเผยจุดเด่นนิยายซีไรต์ปีนี้ว่า แม้

นวนิยายหลายเรื่องนำาเสนอภาพใหญ่ แต่หลาย

เล่มเสนอประเด็นระดับครัวเรือน ผ่านการขุดถึง

อดีต อ่านแล้วเกิดการรับรู้มุมมองใหม่ๆ ได้ผัสสะ

และประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไป

อีกประการหนึ่ง นวนิยายปีนี้เสนอภาพ

ความเป็นสากล วรรณกรรม 60 เรื่องที่ส่งประกวด

ไม่ได้มีบอกเล่าเรื่องในประเทศไทยอย่างเดียว แต่

ครอบคลุมเรื่องชาติพันธุ์ เพื่อนบ้าน ต่างแดน 

สะท้อนนักเขียนไม่ละเลยเรื่องราวของภูมิภาค

และของโลก

ด้าน ทรงศีล ทิวสมบุญ เจ้าของนิยายสยอง

ขวัญเรื่อง “รอยสนธยา” เผยว่า ดีใจที่ผลงาน

เข้ารอบคัดเลือก เวทีซีไรต์มีความหมายมาก ตน

ติดตามวรรณกรรมรางวัลซีไรต์มาตลอด อ่าน

ทุกเล่ม สำาหรับนิยายรอยสนธยาเป็นเรื่องลึกลับ

ซ่อนเงื่อนในโรงเรียน แฝงเรื่องอำานาจและความ

รุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา จนถึงการเมือง 

ที่เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อ อยากให้นักอ่านได้

อ่านกัน 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด การจัด

งานมอบรางวัลซีไรต์ ให้แก่นักเขียนได้เลื่อนมา

ทั้ง 2 ปี คือ อังคาร จันทาทิพย์ ชนะเลิศประเภท

กวีนิพนธ์เรื่อง “ระหว่างทางกลับบ้าน” ประจำา

ปี พ.ศ.2562 และจเด็จ กำาจรเดช รางวัลปี พ.ศ.

2563 ประเภทเรื่องสั้น “คืนปีเสือ และเรื่องเล่า

ของสัตว์อื่นๆ” ซึ่งคณะกรรมการซีไรต์วางแผน

กำาหนดจัดงานมอบรางวัลปี 62 ปี 63 และปี 64 

นี้ ปลายเดือน มี.ค.2565. 

ร

ตั้งคณะกรรมการควบคุมการก่อหนี้ครู
ต้องมีเงินเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า30%ถึงจะกู้ได้เผยที่ผ่านมาไม่มีการแตะเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

ศึกษาธิการ • ศธ.คลอดมาตรการแก้หนี้ครู 

เบื้องต้นตั้งคณะกรรมการควบคุมการก่อหนี้

ของครู ครูจะกู้ได้ต้องมีเงินเหลือในบัญชีไม่

น้อยกว่า 30% เผยที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข

ส่วนนี้ทำาให้ครูไปกู้หลายแหล่งเงิน เพราะใช้

แค่ใบรับรองเงินเดือนเท่านั้น 

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่

ปรึกษา รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะ

ทำางานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุม

มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูท่ีมีนางสาวตรีนุช  

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ 

การ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้

หารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ครู 

ซึ่งเริ่มตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก 

การลดยอดหนี้ด้วยหุ้นสหกรณ์ หรือการนำา

เงินสะสมในอนาคตจากจากกองทุนบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินโครงการ

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 

ไปลดยอดหนี้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการงดการ

จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ เช่น เมื่อผู้กู้ต้องไป

ทำาประกันเงินกู้ ซึ่งกรณีน้ีผู้กู้ส่วนใหญ่จะมี

หุ้นอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยู่แล้ว หรือ

แม้แต่การมีเงินจากกองทุนสะสมต่างๆ ที่

เงินในอนาคตสามารถนำามาค้ำาประกันได้ จึง

ไม่จำาเป็นให้ผู้กู้ต้องไปทำาประกันเงินกู้ที่สร้าง

ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปอีก โดยจะมีการ

หารือกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) ในการ

แก้ไขประเด็นนี้ด้วย

นายสุทธิชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

จะมีการต้ังคณะกรรมการควบคุมการกู้เงิน

ของครู เนื่องจากปัจจุบันพบครูมีหนี้จำานวน

มาก และไม่มีการควบคุมการปล่อยกู้ ให้แก่

ครูอย่างเป็นระบบ ซ่ึงที่ผ่านมาเมื่อครูไปกู้

เงินสถาบันการเงินจะเห็นแค่ใบรับรองเงิน

เดือน แต่ไม่ได้มีข้อมูลระบุว่าครูไปกู้เงิน

จากสถาบันการเงินที่ ไหนบ้าง และจะต้อง

มีศักยภาพกู้เพิ่มได้อีกเท่าไร่ ดังนั้นต่อจาก

นี้ ไปหากครูมีความประสงค์จะไปกู้เงินอีก

จะมีคณะกรรมการเข้ามาควบคุม โดยจะ

ทำางานร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถาบันการเงิน ซึ่งครูที่ต้องการจะกู้เงิน

จะต้องมีเงินเดือนเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ด้วย สำาหรับกรณีการคัดเลือก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 19 แห่งให้นำาร่องแก้

หน้ีครูน้ัน ขณะน้ีมอบหมายให้สหกรณ์กลุ่ม

ดังกล่าวไปเขียนแผนเสนอแนวทางมาว่าใน

มาตรการต่างๆ ที่ ศธ.กำาหนดจะเลือกดำาเนิน

การมาตรการไหนได้บ้าง เพื่อให้เกิดการขับ

เคลื่อนเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ทันที

“การประชุมในครั้งน้ี ได้มอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง

การคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร สกสค. ไป

ทำาการบ้านกลับมาว่าในมาตรการต่างๆ จะ

ดำาเนินการสำาเร็จได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ 

รมว.ศธ.ได้ย้ำาให้ทำามาตรการให้เกิดขึ้นโดย

เร็ว ซึ่งมาตรการไหนท่ีทำาได้ ให้นำาร่องทำา

ไปก่อน เช่น มาตรการลดดอกเบี้ย เป็นต้น 

เพราะการแก้ปัญหาหน้ีครูเราจะแบ่งตาม

กลุ่มเป้าหมายตามระดับวิกฤตของหน้ีครู” 

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าว

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ชี้กรณี รร.คำาสร้อยฯ 

เป็นบทเรียน มอบ สพฐ.สร้างความเข้าใจ

สถานศึกษา ถ้าต้องการตรวจโควิด ควร

ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดให้

ตรวจคัดกรอง ไม่ควรซ้ือชุดตรวจมาตรวจ

เอง “อัมพร” เผย 15 พ.ย. จะมีโรงเรียน

สังกัด สพฐ.เปิดเรียน On Site เพิ่มเติมอีก

ร้อยละ 50 ของ 3.5 หมื่นโรง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า จากกรณีโรงเรียนคำาสร้อยพิทยาสรรค์ 

อ.นิคมคำาสร้อย จ.มุกดาหาร มีการตรวจ

เชื้อโควิดจาก ATK ให้แก่นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงผลตรวจเบื้องต้น

อย่างไม่เป็นทางการมีครู นักเรียนติดเช้ือ

โควิดประมาณ 90 คน จากนั้นโรงเรียน

ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด

มาตรวจหาเชื้ออีกครั้งด้วยเครื่องตรวจ  

RT-PCR-Test ที่เป็นมาตรฐาน จนพบว่าไม่มี

ครูและนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด ดังนั้นจาก

บทเรียนดังกล่าวได้มอบหมายให้สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ทำาหนังสือแจ้งทำาความเข้าใจสถานศึกษาทุก

แห่ง หากโรงเรียนมีความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจคัดกรองด้วย

เครื่องตรวจที่เป็นมาตรฐาน ซ่ึงไม่อยากให้

สถานศึกษาไปจัดหาซ้ือชุดตรวจเอง เพราะ

เกรงว่าชุดตรวจที่สถานศึกษาเลือกซ้ือมา

เองอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) กำาหนด

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า สพฐ.ได้ถอดบทเรียนโรงเรียนคำา

สร้อยพิทยาสรรค์ โดยเฉพาะกรณีโรงเรียน

จัดหาชุดตรวจ ATK เอง โดยหลังจากน้ี 

สพฐ.จะออกแนวปฏิบัติ หากโรงเรียนไหนมี

ความเสี่ยงให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จังหวัดเข้ามาดำาเนินการตรวจคัดกรอง หรือ

หากโรงเรียนมีความประสงค์จะจัดซื้อชุด

ตรวจให้ประสานกับคณะกรรมการควบคุม

โรคติดต่อประจำาจังหวัดในการจัดซื้อ เพื่อ

ให้ได้มาตรฐานตามที่ อย.กำาหนด ทั้งนี้ภาพ

รวมการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ หรือ On 

Site ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมายัง

ไม่พบปัญหา โรงเรียนที่แจ้งเปิดเรียนแบบ 

On Site จำานวน 12,000 แห่ง สามารถ

ดำาเนินการตามแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างดี 

และยังไม่พบการแพร่ระบาดในสถานศึกษา 

อย่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าในวันท่ี 15 

พฤศจิกายนนี้ จะมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.เปิด

เรียน On Site เพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของ

โรงเรียนทั้งหมดในจำานวน 35,000 แห่ง

ศึกษาธิการ • สอศ.เปิดสมัครสอบครูผู้

ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา สาขาวิชาเอก รับ

สมัครจำานวน 76 กลุ่มวิชา เริ่มสมัครได้

ตั้งแต่ 15-23 พฤศจิกายนศกนี้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ 

กอศ.) กล่าวว่า ขณะน้ีตนได้ลงนามใน

ประกาศสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง รับสมัครสอบ

แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งครู 

ผู้ช่วย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จะดำาเนินการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัย

อำานาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุ คลากรทางการศึ กษา  

พ.ศ.2547 ข้อ 8 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่  

21 มีนาคม 2560 หนังสือสำานักงาน ก.ค.ศ. 

ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันท่ี 22 พฤษภา 

คม 2563 หนังสือสำานักงาน ก.ค.ศ. ที่  

ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 

ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม 

ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกา 

ยน 2564 สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยตำาแหน่ง

ที่จะดำาเนินสอบแข่งขัน ตำาแหน่งครูผู้ช่วย 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำาแหน่งที่จะบรรจุ

และแต่งตั้ง จำานวน 483 อัตรา จำานวนกลุ่ม

วิชา หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร 

จำานวน 76 กลุ่มวิชา

“สำาหรับกำาหนดการรับสมัครและ

วิธีการสมัคร สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช 

การเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วยผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน โดยผู้ประสงค์

จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทาง

เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ” 

เลขาฯ กอศ.กล่าว.

สอศ.เปิดสมัครสอบ

ครูผู้ช่วย483อัตรา

รร.คำาสร้อยฯบทเรียน‘ตรีนุช’กำาชับตรวจโควิดประสานสสจ.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อฟัง ส.ส.สอบตก เฉลยคำ�ตอบเรื่อง ม.112 กันนะครับ

เห็นคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ม.112 ผมให้ ดร.วิษณุ 

เครืองาม สอบผ่านคนเดียว แบบเฉียดฉิว

เรื่อง ม.112 หากเป็นข้อสอบกฎหมาย ผมว่า ทั้งรัฐบาล และ

ฝ่ายค้านสอบตกทั้งหมด บางฝ่ายธงคำาตอบถูกแต่เหตุผลผิด บางฝ่าย

ธงคำาตอบผิด แต่เหตุผลถูก 

หากเป็นอาจารย์ตรวจข้อสอบผมให้ตกหมด เพราะคำาตอบของ

ฝ่ายค้านและรัฐบาลสร้างความร้อนแรงและทำาให้สถาบันได้รับผลกระ

ทบทั้งสิ้น

นี่ถ้าผมเข้าสอบ คงมีคนลอกข้อสอบผมเยอะ ผมค่อยเฉลยคำา

ตอบของผมวันหลังก็แล้วกัน”

เอาล่ะ..ระหว่างรอ พอดีคืนวันอาทิตย์ท่ีผ่านมาได้ตามดูรายการ 

“ลายกนกยกสยาม” ก็อยากบอกท่านผู้อ่านว่า ถ้ามีเวลาก็น่าจะไปเดิน

ทอดน่องย่านบางลำาพูกันเพื่อความเพลิดเพลินเจริญปาก จำาเริญตา..

และยังจะจำาเริญใจ ที่ได้กราบไหว้เหล่าทวยเทพ-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

มีอยู่หลายแห่ง-หลายที่!

คืนนั้น คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล กับคุณอุบลรัตน์ เถาว์น้อย 2 

พิธีกรยังคงพาชม “ย่านเก่าเล่าตำานาน บางลำาพู 2” ต่อจากอาทิตย์นู้น

อีกหนึ่งตอน

ซ่ึงนอกจากจะทำาให้ได้รู้ว่าฝ่ังพระนครก็มี “ศาลพระเจ้าตากสิน

มหาราช” ให้สักการบูชาแล้ว ผมก็เพิ่งได้รู้ว่า การกิน “ข้าวแช่” ที่ถูก

วิธีนั้นเป็นอย่างไร?

คือ..คุณกนก-คุณหมิว (ชื่อเล่นคุณอุบลรัตน์) ได้พาเข้าไปใน

ซอยไกรสีห์เพื่อแนะนำา “ข้าวแช่แม่ศิริ” ร้านเก่าแก่ขายมานมนาน 

และด้วยวัฒนธรรมของ 2 พิธีกร (เท่าที่สังเกต)..

ไม่ว่าร้านอาหารจะแผงลอยหรือในตึก ทั้งสองจะต้องชิม-ต้อง

กินโชว์แบบจริงจัง เพื่อยืนยันถึงความอร่อย-ไม่อร่อย!

อย่าง “ข้าวแช่แม่ศิริ” ที่วางขายอยู่บนรถเข็น-ใต้ร่มก็เช่นกัน 

เพียงแต่การกินของสองท่านไม่ได้กินแบบตามอำาเภอใจ หากมีคุณสม

นึกเจ้าของร้านคอยแนะนำาเป็นขั้นตอน

เริ่มจากตักน้ำาข้าวแช่ใส่ปากเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับรสชาติใน

ปาก จากนั้นจะตักกับ (มีอยู่ 3-4 อย่าง) อะไรก็ได้ตามแต่ชอบ แต่คุณ

สมนึกแนะนำาว่าควรตักปลาก่อน..

เอาปลาเข้าปากเลยแล้วค่อยๆ เคี้ยว จะได้ทั้งรสชาติและความ

หอมละมุน จากนั้นจึงค่อยตักข้าว (ไม่ต้องเยอะ) ใส่ปาก แล้วตามด้วย

น้ำา ไม่ใช่น้ำาเปล่า แต่เป็นน้ำาข้าวแช่

คุณสมนึกไม่แนะนำาให้เอากับลงไปในข้าวแช่เพราะจะทำาให้

เสียรส-เสียกลิ่น..นี่ใครยังไม่เคยได้ลิ้มข้าวแช่อย่างถูกวิธี ก็ต้องไปลอง!

แล้วถ้าไหนๆ ไปลอง ก็อยากให้ลอง (ชิม) เสียให้ครบตามที่คุณ

กนก-คุณหมิว ได้แนะนำา มีทั้ง “ร้านปาท่องโก๋ คาเฟ่” ที่ซึ่งผมสัญญา

กับลิ้นเอาไว้แล้วว่าจะต้องไปลิ้มรสให้ได้

“ร้านอาหารกร” มะหมี่กวางตุ้ง เกี๊ยวกุ้งกวางเจา ก็ขึ้นชื่อ

ลือชาว่างั้น หรือจะร้าน “ก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำาพู” (เจ้าเก่า) ก็ดูท่า

คุณหมิวจะถูกปากอยู่มาก ถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารับประทานซะขนาดนั้น

อ้อ..อิ่มท้องแล้ว สักการะศาลพระเจ้าตาก ศาลเจ้าพ่อหนูแล้ว 

ก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมดู “ร้านธงร่มไทร (ธงบรรณาการ) ด้วยล่ะ ร้านนี้ 

“ต้นตำารับ” ร้านจำาหน่ายธงชาติเจ้าแรกเลยเชียวนะ!

มีธงตั้งแต่สมัยกรุงศรีฯ นู่นเลย..อยากรู้เรื่องธงชาติถามเจ้าของ

ร้าน เธอมีความรู้-ประสบการณ์พอที่จะอธิบายให้ความกระจ่างได้

ท้าย..ได้ยินเสียงคุณหมิวครวญเพลงที่คุณหลง ลงลาย แต่ง/

ร้อง.. “ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า เอาสีมาทาให้เป็นสามสี..แต่กว่าจะ

เป็นไตรรงค์ผืนนี้ เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมาย”..

พรรคเพื่อไทยจะศึกษ�ไว้บ้�งก็ดี!.

ตามรอย ‘ลายกนก’

ร

• เข้�สู่ฤดูหน�วกันแล้ว! ง�น

นี้ “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำา

ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ใน

เครือโมโน เน็กซ์ ไม่รอช้า ขนซีรีส์

ฮอตฮิตจากฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นมาให้

ชมกันแบบเต็มอิ่ม 11 พ.ย. พบกับ

ซีรีส์ โรแมนติก-คอมิดี “Love With 

Flaws รักนี้ ไม่ต้องการคนหล่อ”, 9 พ.ย. พบกับซีรีส์ โร

แมนติกที่ดัดแปลงมาจากมังงะญี่ปุ่น “Peanut Butter 

Sandwich พีนัต บัตเตอร์ แซนด์วิช” ปิดท้ายวันที่ 26 

พ.ย. กับซีรีส์ โรแมนติก “Is This Love Checkmate!? 

หรือว่ารักนี้จะเป็นบาป!?”

• เปิดตัวซิงเกิลแรก “เข้าฝัน” ไปได้ไม่นาน                                                                      

ล่าสุด Tiger Killer หรือ ฟลุค-รัฐนันท์ อุทธช�ติ                                                                   

ศิลปินเด่ียว Non-binary ไม่ระบุเพศของค่าย GeneLab 

ในเครือ GMM Grammy ปล่อยซิงเกิลที่ 2 “Don’t 

Tryna Hide” ให้แฟนๆ ได้ฟังกันแล้ว งานนี้เจ้าตัว

บอกว่า เพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตที่ได้ร่วมทำากับ

โปรดิวเซอร์ BNZ เมื่อ 1 ปีที่แล้ว และเป็นเพลงที่ผูก

พันมากๆ เพราะคือเพลงแรกในชีวิต

• ภาพยนตร์ “ไสหัวไปนายส่วนเกิน” ค่ายเบน

เล่ย์ ฟิล์ม นำาแสดงโดย อนันด�                                      

เอเวอริงแฮม, มิน-พีชญ� 

วัฒน�มนตร ีขอเป็นส่วน

หนึ่งในการเยียวยาหัวใจ ด้วย

กิจกรรมดีๆ “ไสหัวไปนายส่วน

เกิน x THIS SHOP” เชิญชวน

ทุกคนมาแชร์ความฝันที่ต้อง

สะดุดลงเพราะสถานการณ์ Covid-19 ลงในช่องทาง 

Facebook หรือสื่อโซเชียลอื่นๆ พร้อมใส่แฮชแท็ก 

#ใส่หัวใจนายสานฝันByThisShop ร่วมกิจกรรมได้

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดกิจกรรมและประกาศราย

ชื่อผู้ถูกสานฝัน วันที่ 14 พ.ย.2564

• กลับมาปลุกอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่านอีกครั้ง 

หลังจากปล่อยเพลง “ORAL” (ออรัล) ไปเมื่อปีที่แล้ว 

ครั้งนี้วงร็อกสายหนัก Sweet Mullet (สวีท มัลเล็ท) 

ค่าย genie records (จีนี่ เร็คคอร์ดส) มาพร้อมปล่อย

ซิงเกิลใหม่ “เชื่อหรือไม่” ที่เพิ่มซาวด์เข้มข้นดุเดือด

ด้วย Sound Effect ที่ได้ร่วมงานกับซาวด์เอนจิเนียร์

ฝีมือเจ๋ง Beau Burchell (โบ เบอร์เชลล์) มือกีตาร์

แห่ง SAOSIN วงร็อกจากอเมริกาอีกด้วย!.

มักเกิ้ล

ลังจ�กท่ีแฟนหนุ่มอย่�ง เต้ิล-ธนพล น่ิมทัยสุข ถูกศ�ล

ฎีกาพิพากษาให้จำาคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในข้อหา

ลักทรัพย์ขโมยไฟหลวง ทำาให้ต้องห่างกับแฟน

สาวนิวนิว เอวเด้ง หรือ ชไม

พร บุญไสย์ ล่าสุดสาว

นิวนิวได้เปิดให้แฟนๆ 

ส่งคำาถามมาทางอิน       

สตาแกรม โดยแฟนๆ 

เข้ามาให้กำาลังใจ รวมไป

ถึงขอให้สาวนิวนิวมั่นคง 

อย่าเปลี่ยนใจและทอด

ทิ้งหนุ่มเติ้ล ซึ่งเจ้าตัวก็ได้

ตอบแฟนๆ ไปว่า “หนทาง

พิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

ค่ะ ทิ้งได้ไงล่ะคะรักขนาดนี้” 

พร้อมกับทำาทุกอย่างให้หนุ่ม

เติ้ลสบายใจทั้งติดกล้องวงจรปิด

รอบบ้าน ทั้งการจดบันทึกว่า

แต่ละวันไปไหน ทำาอะไรบ้าง

“ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ เพราะเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ 

นิวนิวเขียนจดหมาย

ให้เขาตลอด นิวนิวส่ง

เงินให้เขาทุกอาทิตย์  

นิวนิวติดกล้อง

วงจรปิดรอบบ้านเพื่อ

ให้เขาสบายใจ กลับมา

เขาจะได้มาย้อนดูว่า

ใครมาบ้านบ้าง นิวนิว 

ออกจากบ้านแล้วกลับ

ตอนไหน แต่ส่วนมาก

ไม่ค่อยไปไหนค่ะ ชอบ

อยู่บ้าน อีกอย่างนิวนิว

ถ่ายรูปและจดบันทึกทุก

วันว่าทำาอะไรบ้าง เขาจะได้ย้อนมาอ่านและมีรูปประกอบด้วย เขาชอบ

คิดมาก นิวนิวเลยคิดว่าอะไรท่ีเราทำาให้เขาสบายใจได้เราก็จะทำา”

นอกจากนี้ เมื่อมีคนถามว่าคิดอย่างไรกับการแต่งงาน สาว

นิวนิวก็ได้ตอบว่า “ฉันเคยคิดว่ามันคือจุดสิ้นสุดที่คนสองคนจะ

หยุดที่กันและกัน แต่ไม่เลย ฉันคิดผิด มันคือจุดเริ่มต้นต่างหาก 

ซึ่งตอนนี้ฉันก็ได้เข้าใจแล้วว่าการแต่งงานมันไม่สำาคัญเท่ากับคนที่

อยู่ด้วยกันแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อกันนี่แหละมันคือที่สุดแล้ว”.

ฟิตติ้งร้อนฉ่า • ค่ายทีวีซีน จัดคิวฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ “ชายแพศยา” ที่งานนี้เรียกได้

ว่าเป็นการรวมความแซ่บของผู้ชายไว้แบบห้ามกะพริบตา นำาโดย ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ, มาสุ                                                                                           

จรรยางค์ดีกุล, ไอซ์-ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, เพชร-ฐกฤต ตวันพงค์, อั๋น-โอลิเวอร์ พู

พาร์ท และทีมสาวๆ มากฝีมืออย่าง แอน-สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์, พรีม-รณิดา เตชสิทธิ์, 

แคร์-ฉัตรฑริกา สิทธิพรม กำากับการแสดงโดยผู้กำากับรุ่นใหม่ที่คร่ำาหวอดงานเบื้องหลังมา

ยาวนาน อดุลย์ ประยันโต.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ห

ระเป๋�สะพ�ยรูปหัวใจ แบรนด์ 

Moschino ของเอมี ไวน์เฮาส์ นัก

ร้องสาวอัจฉริยะผู้ล่วงลับ เคาะ

ราคาขายออกไปได้ที่ตัวเลขถึง 151,726 

ปอนด์ในงานประมูล เมื่อวันก่อน

 นักร้องสาวเจ้าของเพลงดัง 

Back To Black ผู้ล่วงลับ เคยสะพาย

กระเป๋าใบนี้ ไปงานรับรางวัล Brit 

Awards เมื่อปี 2007

 สำาหรับไอเทมจาก

ดีไซเนอร์ดังชิ้นนี้เคยได้

รับการประเมินราคา

ไว้เพียงแค่ 14,280 

ปอนด์ แต่เมื่อถึง

เวลาประมูลกลับได้

เงินมากกว่านั้นถึง 10 

เท่า จากงานประมูลที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา

นั่นเป็นเพียงไอเทมหนึ่งในหลายร้อย

รายการของนักร้องเสียงทองอายุน้อยที่ชีวิต

พังเพราะแอลกอฮอล์

ข้าวของของเธอชิ้นสำาคัญชิ้นอื่น

ที่มีคนแย่งประมูลกันไปคือ มินิเดรส

ลายไม้ไผ่ ซึ่งเธอเคยสวมใส่ตอนขึ้น

คอนเสิร์ตสุดท้ายที่เบลเกรด เมื่อเดือน

มิถุนายน ปี 2011

ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนั้นถูกยกเลิก

ไม่นานหลังจากนั้น ก่อนเธอเสียชีวิตใน

เดือนถัดมาด้วยวัยเพียง 27 เท่านั้น

สาเหตุก็มาจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่

ร่างกายจะรับไหว

นาโอมิ พาร์รี สไตลิสต์และเพื่อนของ

เอมี ที่ออกแบบเดรสชุดนี้ กล่าวว่า “ฉันรู้สึก

เศร้ามากทุกครั้งที่เห็นชุดนั้น”

“มันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่

และการก้าวไปข้างหน้า เธอกำาลังไปได้ดีมาก

ในตอนนั้น”

ของสำาคัญชิ้นอื่นๆ ที่ประมูลขายได้แก่ 

รองเท้าบัลเลต์เปื้อนๆ 2 คู่ ซึ่งเอมีเคยสวม

ถ่ายขณะที่ออกไปกับสามี เบล็ก ฟีลเดอร์-ซิ

วิล ตอนแรกคาดว่าจะประมูลขายได้ 444 

ปอนด์ แต่สุดท้ายจบที่ตัวเลข 14,224 ปอนด์

อีกหนึ่งรายการคือ เดรสของ Dolce & 

Gabbana เธอเคยสวมขึ้นเวทีที่แบล็กพูล ใน

ปี 2007 ประมูลได้ที่ 111.130 ปอนด์

สำาหรับคอลเลกชั่นทั้งหมดขายโดย

ครอบครัวของเธอเอง และจะนำาไปโชว์ใน

งาน Amy: Beyond The Stage ที่ ดีไซน์

มิวเซียม ในกรุงลอนดอน นับจากวันที่ 26 

พฤศจิกายนนี้ และจะส่งมอบคืนให้กับผู้ที่

ประมูลชนะไปแล้วหลังงานเอ็กซิบิชั่นจบลง

ในเดือนเมษายนกลางปีหน้า.

ก

‘นิวนิว’ยังมั่นคงในความรัก

ยันไม่ทิ้ง‘เติ้ล ธนพล’แน่นอน

กระเป๋ารูปหัวใจของ‘เอมี ไวน์เฮาส์’

ประมูลขายได้กว่า150,000ปอนด์

ด�วเคร�ะห์น้อยที่มีขน�ดคว�มสูงเท�่กับ

หอไอเฟล กำาลังเคลื่อนตัวมายังโลก คาดว่าจะ

ผ่านมาถึงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ข่าวดีคือไม่เป็น

อันตรายต่อมนุษยชาติ

ทั้งนี้ทั้งนั้น สาเหตุก็พราะมันไม่ได้พุ่ง

เข้าหาโลกแบบตรงๆ แต่ถากไปด้วยระยะทางที่

ห่างจากโลกราว 3.9 ล้านกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า

ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์เกินกว่า 10 เท่า 

ดังนั้นก็ถือว่าน่าจะสบายใจได้

เดย์ลีย์ เรคคอร์ด รายงานว่า ดาวเคราะห์

น้อย 4660 Nereus (เนรีอุส) อาจมีขนาดความ

ยาวราว 3 เท่าของสนามฟุตบอล จัดประเภท

เป็น Potentially Hazardous Asteroid หรือ PHA 

แล้วสนามฟุตบอลปกติมีขนาดเท่าไหร่ 

ความยาวอยู่ระหว่าง 90-120 เมตร และความ

กว้างที่ 45-90 เมตร

โดยทางนาซาคาดการณ์ว่า มันจะเข้าใกล้

โลกที่สุดในวันที่ 11 ธันวาคม ผลกระทบจากดาว

เคราะห์น้อยน่าจะสร้างความเสียหายกับทุกอย่าง

ที่ขวางเส้นทาง แต่ด้วยระยะห่างไม่ถือเป็นภัย

คุกคามต่อโลก

เนรีอุสมีความยาวอยู่ที่ 330 เมตร ซึ่ง

ใหญ่กว่าอีก 90 เปอร์เซ็นต์ของดาวเคราะห์น้อย

ทั้งหมด แต่ก็ยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับดาว

เคราะห์น้อยที่จัดว่ามีขนาดใหญ่

กว่าจะกลับมาใกล้ โลกอีกครั้งก็ต้องรอไป

ถึง 2 มีนาคม 2031 ครั้งถัดไปก็คือ พฤศจิกายน 

2050

linkthaipost@gmail.com

NASA เตือน! พบด�วเคร�ะห์น้อย

ขน�ดหอไอเฟล มุ่งหน้�ม�ท�งโลก

8 ช�ติท้�ลมหน�วแล่นใบเย�วชน‘ออพติมิสต์’

ก�รแข่งขันเรือใบเย�วชน ออพติ

มิสต์ ประจำาปี 2564 “เอเชียน แอนด์ โอ

เชียนเนียน แชมเปียนชิพ 2021” จะมี

ขึ้นระหว่างวันท่ี 7-12 พฤศจิกายน 2564 ท่ี

สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

บริเวณชายทะเลเขาพระตำาหนัก พัทยาใต้ 

โดยมีนักกีฬาเรือใบเยาวชนประเภทเรือออพ

ติมิสต์กว่า 65 คนจาก 8 ชาติร่วมชิงชัย ส่วน

ไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน 22 คน

นายเควิน วิทช์คราฟท์ ประธานสมา

พันธ์เรือใบออพติมิสต์นานาชาติ กล่าวว่า 

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสนามแข่งในปีนี้ ซึ่งถือว่า

เป็นงานที่ท้าทาย ภายใต้สถานการณ์ท่ียาก

ลำาบากท่ัวโลก นับเป็นโอกาสดีท่ีนักกีฬา

จากประเทศไทยจะได้ประลองฝีมือกับ

นักกีฬาชั้นนำาจากหลายประเทศ เพื่อ

เพิ่มประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง”

“การแข่งขัน “เอเชียน แอนด์ 

โอเชียนเนียน แชมเปียนชิพ 2021” 

ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย สมาคมแข่งเรือใบแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท อพอลโล 

ประเทศไทย จำากัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก”

สำาหรับโปรแกรมแข่งขันมี

ดังนี้ วันที่ 8, 9, 11, 12 พ.ย. แข่งขัน

ประเภทบุคคล วันที่ 10, 11, 12 พ.ย. 

แข่งขันประเภททีม.

‘แอน’ฉลองวันเกิดสร�้งกุศล

ชวนบริจ�คเลือดรับปีใหม่นี้!

เป็นที่รู้กันของบรรด�แฟนคลับ “แอน ทองประสม” 

ว่าเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนครบรอบวันเกิดของ

ดาราสาว และสำาหรับปีนี้เจ้าตัวตั้งใจขอใช้วันเกิดสร้างกุศล

ด้วยการบริจาค

โลหิตเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อ

สาธารณะ และ

ยังชวนคนไทย

ทั้งประเทศช่วย

กันบริจาคเพื่อ

คนไทยด้วยกัน 

ผ่านโครงการ 

“BLOOD 

CHALLENGE” 

แก้วิกฤตโลหิต

ขาดแคลน

โดยสาว

แอนเผยว่า “แอนมาบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้

เคยเข้าร่วมโครงการ BLOOD CHALLENGE กับสภากา

ชาดฯ ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้ว ครั้งนี้ครบรอบวันเกิดของตัว

เองจึงตัดสินใจเข้ามาบริจาคโลหิตค่ะ รู้สึกดีที่ได้มา รู้สึกดี

ถ้าเลือดของแอนจะมีประโยชน์ต่อคนอื่น แต่แอนก็แอบรู้สึก

ใจหายที่เห็นว่าผู้คนที่เข้ามาบริจาคดูบางตาไปมาก ใครไหว

ก็มานะคะ อยากชวนคนไทย

มาบริจาคกันเยอะๆ เป็นการ

ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ด้วย

กัน มาปลุกพลังฮีโร่ บริจาค

โลหิตกู้วิกฤตโควิด-19 ไป

ด้วยกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุก

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-

19.30 น. เสาร์, อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30-15.30 น. หรือ

สอบถามได้ที่ 0-2263-9600-

99, 0-2256-4300”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ ายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายนิพล ศรีทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  

วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  มกราคม  เวลา .  นา กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

เงินสด - นายนิพล ศรีทอง , .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรกฎาคม 

)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ .  บาท 

(หกหม นหาพันสามรอยเกาสิบสามบาทสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล   

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย นคํารองตอศาล

เพ อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนิพล ศรีทอง กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอนุรักษ สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ ายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา 

 วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  มกราคม  เวลา .  นา กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย

เหตุ

เงินในบัญชีเงิน ากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี “นายธงชัย 

ขวัญมงคล”

, .  

บาท (ณ วันที่ 

 กรกฎาคม 

)

นายธงชัย ขวัญ

มงคล

, .  

บาท

พรอม    

ดอก

ผล

เงินในบัญชีเงิน ากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสบิกซี 

ออนนุชเลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี “นางสาวอัจฉรา งามสอาด”

, .  

บาท (ณ วันที่ 

 กรกฎาคม 

)

นางสาวอัจฉรา 

งามสอาด

, .  

บาท

พรอม    

ดอก

ผล

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ .  บาท 

(หน่งแสนหกหม นหาพันย่ีสิบบาทสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย นคํารองตอศาล

เพ อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดี นายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก

(นายไชยวัฒน ปยนันทภัทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พ.ต.ท.

(บดินทร วิยาภรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

หามพลาด      นิชาภา ยศวีร รอง ผอ.สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ 

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.เดอะมอลลกรุปแถลงขาว

การจัดงาน Interkeramos Korat Clay Festival 2021 เทศกาลศิลปะงานปนดินและเซรามิก 

ในวันท่ี 22-26 ธันวาคม โดยมี รักติ ญวนกระโทก และ ชรินทร เปล่ียนกระโทก มารวมงานดวย 

ที่เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศงาน

นายอาธร ชินาลัย กรรมการผูจัดการ บริษัท มีแคร 

(ME CARE) ผูแนะนําและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแบบ

องครวมจากประเทศเยอรมนี ตั้งแตป 2017 และดวย

แรงบันดาลใจที่มุงเนนไปที่เร� องสุขภาพเปนสิ่งสําคัญตอ

การดํารงชีวิต ภายใตแนวคิด “ใหทุกคนมีสุขภาพดี 

คือ ความปรารถนาของเรา” จึงไดขยายธุรกิจนําเขา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ� อสุขภาพ วิตามิน เม็ดฟู  “C+ D3 

+ Selenium + Zinc PLUS” รสชาติแบล็คเคอรแรนท 

ปราศจากน้ําตาล  จากประเทศเยอรมนี 

โดยพัฒนาผลิตภัณฑร วมกับ ทีมแพทยชาว

เยอรมนี ที่มีประสบการณดานสุขภาพมานานกวา 30 ป  

เกิดเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีคุณภาพ สามารถเขา

ถึงไลฟสไตลของคนทุกระดับในยุคปจจุบัน ที่ตอบโจทย

ดวยวิตามินรวม ที่มีคุณสมบัติครบจบในเม็ดเดียว และ

มีสวนชวยใหระบบภูมิคุมกันทํางานเปนปกติ ซึ่งผาน

การรับรองมาตรฐานการผลิตจากประเทศเยอรมนี และ

องคการอาหารและยาของประเทศไทย 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

มณเฑียร ตันตกิตติ์ ผูบริหารโรงแรมมณเฑียร ริเวอร ไซด 

เตรียมจัดงานลอยกระทงตามหลักชีวิตวิถีใหม “รวมลอยประทีป 

สดับสังคีตศิลป” ชมนาฏลีลางดงามทามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก 

และสดับดนตรีไพเราะจากวงบางขนาย พรอมอรอยอิ่มเอมไปกับ

ชุดอาหารไทยตํารับชาววัง และซุมอาหารจานเด็ด ในคืนวันที่ 19 

พฤศจิกายนนี้ ณ หองอาหาร เดอะ คาเฟ และศาลาริมน้ํา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  

เปนประธานในพิธีลงนาม ความรวมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ 

ระหวางมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท เวสท ซีด และเปดตัวชุด

ปลูกผัก “จันกะผัก สงรักปเสือ 2565” พรอมดวย วิชัย เหลาเจริญพรกุล 

ผูจัดการทั่วไป บริษัท อีสท เวสท ซีด พรอมรับฟงการบรรยาย

ประวัติความเปนมาของสายพันธุ โดย ผูชวยศาสตราจารยฉันทนา 

วิชรัตน สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอง

ประชุม  101 ชั้น 1  สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  อรุณอมรินทร

เซ็นทรัลพัฒนา-เดอะวัน-กรุงศรี คอนซูมเมอร จับมือบิวตี้

คลินิกแบรนดดังอาทิ Sparsha, Doctor Life Clinic, LA GRACE 

CLINIC และอีกมากมาย กวา 20 แบรนด จัดโปรบิวตี้ชุดใหญ ใน

แคมเปญ “The Unlimited Beauty” พิเศษสําหรับสมาชิก The 1 

ซื้อคอรสความงามครบทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน พิเศษทุกวันพุธ 

รับคะแนนเปน 2 เทา นําคะแนนไปสวยไดตอ โดย 1,000 คะแนน 

แลกสวนลดได 100บาท สามารถรับและแลกคะแนนได ผาน

แพลตฟอรม The 1 Biz ณ รานคาที่รวมรายการ ลูกคาบัตร

เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร เลือกโปรผอนสบายๆ 0% นาน

สูงสุด 10 เดือน พรอมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท หรือ

ผอนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และตอนรับวันคนโสด 11.11 (เฉพาะ

วันที่ 11  - 14 พฤศจิกายนเทานั้น) ใชจายกับรานบิ้วตี้คลินิกครบ 

50,000 บาทขึ้นไป รับคะแนนเพิ่ม 1,111 คะแนน (จํากัด 1 คนตอ 

1 สิทธิ์ ตลอดรายการ) ตั้งแตวันนี้-6 มกราคม 2565 ณ ศูนยการคา

เซ็นทรัล 21 สาขา ทั่วประเทศภายใตมาตรการปองกันขั้นสูงสุด 

“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ยกระดับความสะอาดมั่นใจ 

เพ� อใหศูนยการคาเซ็นทรัลปลอดภัยที่สุดสําหรับทุกคน

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน ขอเชิญทุกทานมาฟนฟูใบหนา

จากความหมองคล้ํา และเพิ่มความชุมชื้นใหแกผิว ที่ โซ สปา กับ

โปรโมชั่น Renewal Facial Treatment โปรแกรมนวดหนา 75 นาที 

ที่มีใหคุณเลือก 3 ทรีทเมนท ไดแก ทรีทเมนทลดริ้วรอย เพิ่มความ

ออนเยาว ลดริ้วรอย จุดดางดํา และความหมองคล้ําจากแสงแดด 

ทรีทเมนทเพิ่มความชุมช� น ลดความเหน� อยลา และรอยแดง เพิ่ม

ความแข็งแรงใหกับผิวหนา เหมาะสําหรับผิวแพงาย และทรีทเมน

ทกระชับใบหนา ยกกระชับใบหนา และคลายความตึงเครียดดวย

เทคนิคการนวดแบบพิเศษ โปรโมชั่น Renewal Facial Treatment 

บริการทุกวัน ต้ังแตวันน้ี – 31 ธันวาคม ราคา 1,699++/ ทรีทเมนท / 

ทาน จองไดที่ https://bit.ly/3AWRY1L อีเมล wellness@so-sofitel-

huahin.com หรือโทร.0-3270-9555

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ พรอมตอนรับด็อกคิวเมนท

มิวสิกของวงไอดอลหนุมสุดฮอต MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ) จาก

ประเทศเกาหลีใตกับ “MONSTA X : THE DREAMING” มีกําหนด

เขาฉายในวันที่ 9-11 ธันวาคม โดยภาพยนตรจะเผยใหเห็นแงมุม

แบบใกลชิดกับเสนทางตลอดหกปที่ผานมา พรอมบทสัมภาษณสุด

เอ็กซคลูซีฟแบบตัวตอตัวกับสมาชิกในวง เต็มอิ่มไปกับเร� องราว

สวนตัวจากทริปในสหรัฐอเมริกาและภาพจากคลิปคอนเสิรตพิเศษ

สําหรับเอาใจ MONBEBE (มอนเบเบ) ทุกคนโดยเฉพาะ นอกจากนี้

ใหเหลาแฟนคลับไดฟนกับการแสดงบนเวทีแบบจัดเต็มทุกเพลงฮิต

ติดชารต พรอมเผยตัวอยางพิเศษสําหรับอัลบั้มตอไปของพวกเขาที่

รับรองวาไมเคยเห็นที่ไหนมากอนอยางแน�นอน ตรวจสอบรอบฉาย

และซื้อบัตรลวงหนาไดผานทางแอปพลิเคชั่น SF Cinema,  www.

sfcinema.com และจุดจําหน�ายบัตรชมภาพยนตรสาขาที่เขาฉาย

ไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป ในราคาเริ่มตนที่นั่งละ 350 บาท พิเศษ!! 

สมาชิก SF+ รับสวนลดเพิ่มเติมที่นั่งละ 50 บาท และทุกที่นั่งรับ

ทันทีของที่ระลึกสุดเอ็กซคลูซีฟสําหรับลูกคา เอส เอฟ โดยเฉพาะ

เทานั้น

โรงพยาบาลนวเวช ขอเรียนเชิญผูปวยเบาหวาน ผูมีความ

เสี่ยงเปนเบาหวาน ผูที่ดูแลคนไขเบาหวาน และผูที่สนใจ รวม

กิจกรรม “เบาหวาน รักษา คุมคา หรือไม” โดย นพ. ธวัชชัย ภาสุรกุล 

อายุรแพทย ศูนยเบาหวานและตอมไรทอ โรงพยาบาลนวเวช จะ

มาไขของใจวาการรักษาเบาหวานอยางตอเน� อง คุมคากับการใช

ชีวิตใหมีความสุขไดอยางไร และถามตอบปญหาเกี่ยวกับเบาหวาน 

ในวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 13.00-14.00 น. ณ บริเวณ

โถง OPD ศูนยเบาหวานและตอมไรทอ ชั้น 2 โรงพยาบาลนวเวช 

เขารวมงานโดยไมเสียคาใชจาย ผูสนใจลงทะเบียนรวมงานลวง

หนาไดที่ 0-2483-9999 www.navavej.com

นําสินประกันภัย ควารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดานความยั่งยืนดีเดน 

บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ NSI ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการ

พัฒนาดานความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเดน  ประจําป 2563 จากสํานักงาน คปภ. ซึ่ง

รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่คปภ.จัดใหมีการมอบเปนปแรกในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดี

เดนครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจําป 2564 เพ� อเปนเกียรติแกบริษัท

ประกันภัยที่มีการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และฐานะ

การเงินที่มั่นคง ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ESG) 

ทั้งนี้ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอํานวยการ รับมอบรางวัลจากนายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เม� อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

“มีแคร” ใหทุกคนสุขภาพดี 
ขยายธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ� อสุขภาพจากเยอรมนี

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมสามารถ

ปองกันหรือรักษาโรค ดังนั้น ควรรับประทานอาหาร

หลายหลายใหครบ 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสมเปน

ประจํา 

หลาย ๆ ครั้ง ที่เรามักจะสงสัยวา

ในโพรงเย� อหุมปอดนั้นคืออะไร โดยโพรง

เย� อหุมปอดนั้นหaมายถึง ชองวางระหวาง

เย� อ 2 ชั้นที่หุมอยูรอบปอด ซึ่งมีน้ําหลอล� น

อยูเล็กนอย ในบางคนที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น 

เชน หนองหรือเลือดอาจทําใหเกิดการระคายเคือง

หรือการอักเสบของเย� อหุมปอด สงทําใหมี

อาการหอบเหน� อยหรือมีคนไขสูงได โดยสาเหตุ

ของโรคหนองในชองเย� อหุมปอด มักเกิดขึ้น

ตามหลังจากการติดเชื้อปอดอักเสบแลวโดย

เกิดไดตั้งแตคนทั่วไปที่ ไมมี โรคประจําตัว

และที่มีสุขภาพแข็งแรง จนไปถึงผูปวยที่มี

โรงประจําตัวอ� น ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูงหรือโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน

นพ.ศิระ เลาหทัย แพทยผูเชี่ยวชาญ 

ศัลยศาสตรทรวงอกเฉพาะทางดานโรคปอด 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกลาววา อาการ

ของโรคหนองในชองเย� อหุมปอด ที่สําคัญ

โรคหนองในเย� อหุมปอด สามารถรักษาไดโดยการผาตัดสองกลอง

ที่สุด คือมักจะเริ่มมีอาการไขขึ้นสูง และมี

อาการเจ็บแน�นหนาอก จนไปถึงอาการหอบ

เหน� อย ในบางรายอาจมีอาการไอมากหรือ

ไอออกมาเปนหนองหรือมีเสมหะปนเลือดได 

โดยการวินิจฉัยโรคน้ี จะตองทําการเจาะปอด 

(thoracentesis) เพ� อดูลักษณะของน้ํา โดย

โรคนี้ที่เราจําตองแยกใหได คือโรคมะเร็งที่

มีการลุมลามของนํ้าในปอดและโรควัณโรค 

ซึ่ง 2 โรคนี้ สามารถตรวจโดยการสงหาเชื้อ

วัณโรค(PCR for TB) และการตรวจหาเซลล

มะเร็ง(Cytology)

สําหรับการรักษาโรคหนองในชองเย� อ

หุมปอด การรักษาจะขึ้นอยูกับระยะของโรค 

หากเปนระยะเร่ิมแรกวิธีการรักษา คือ การใส

ทอระบายหนองออก หากสามารถระบาย

หนองออกไดหมดและอาการผูปวยดีขึ้น ก็ไม

จําเปนตองทําการผาตัดเพียง แตตองใหยา

ปฏิชีวนะนานอยางนอย 2-4 สัปดาห และ เม� อไดรับยาปฏิชีวนะนานอยางนอย   2-4  

สัปดาห ไปแลว หากอาการไมดีขึ้นหรือผล

จากการตรวจผานภาพถายรังสีทรวงอกพบ

วายังคงมีหนองในชองเย� อหุมปอดอยู  หรือ

ในบางรายที่พบวามีหนองเกิดขึ้นหลาย

ตําแหน�ง ซ่ึงแสดงวาเปนระยะท่ี 2 หรือ 3 แลว

ก็มีความจําเปนตองรักษาดวยการผาตัด (Decortication) โดยใน

อดีตนั้นการผาตัดทําได โดยการผาตัดเปด ซึ่งมีขนาดใหญและอาจมี

บางครั้งตองตัดซ่ีโครงออกเพ� อชวยทําการระบายหนองออกใหหมด

และการลอกเย� ออักเสบ ติดเชื้อออกจากเย� อหุมปอด อยางไรก็ตาม

ปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ตัวโรคนี้ เราสามารถทําได โดยการ

ผาตัดสองกลอง (Video assisted thoracoscopic surgery; VATs) ซึ่ง

การผาตัดจะมีแผลเล็กขนาด 3 เซ็นติเมตรเทานั้น โดยการผาตัดชนิด

นี้ตองใชความเชี่ยวชาญจากศัลยแพทยอยางมาก โดยผลลัพธเทียบ

เทากับการผาตัดเปด แตสามารถภาวะแทรกซอน และ ลดระยะ

เวลาการนอนโรงพยาบาล 

บริษัท เวิลด เมดิคอล อัลไลแอนซ (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท  CISW ผนึกพลัง 4 องคกรหลัก กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, การทอง

เที่ยวแหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย และ TCEB เตรียมจัดการประชุมระดับโลก 

The Global Medical Cannabis and Herbs Forum 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11.11.2021  

โดยไดประสานความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชน  เพ� อเรง

ฟนฟูธุรกิจทองเท่ียวในประเทศไทย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการทอง

เท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทยท่ีไทย

มีความโดดเดนในระดับแนวหนา

ของโลก ตอบรับนโยบายรัฐบาลใน

การนําประเทศไทยสูศูนยการแหง

การทองเท่ียวของโลก ดวย platform 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสงเสริม

ผลิตภัณฑ Green medicine รวมถึง

นวัตกรรมเพ่ือการแพทย์ทางเลือก

สมัยใหม เพราะไทยถือเปนศูนยกลาง

11.11 ครั้งแรกของโลก! ไทยขานรับนโยบายเปดประเทศ 
เปนเจาภาพจัดการประชุม The Global Medical Cannabis and Herbs Forum เดินหนาสู

ศูนยกลางทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย โลก พรอมสงเสริมผลิตภัณฑ Green medicine เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ท่ีดีท่ีสุดของโลกในเร� องกัญชาทางการแพทยและสมุนไพร 

จึงเกิดเปนความรวมมือเพ� อดันไทยสู  THAILAND  WE ARE  

“THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS” 

ภายในงานจะไดพบกับขอมูลท่ีน�าสนใจของ Medical 

CBD and Herbs และยังไดรวมแลกเปลี่ยนความรู

ท่ีหลากหลายจากผูทรงคุณวุฒิ อาทิ แพทยจาก 25 ประเทศ, 

นักวิจัยและผูเช่ียวชาญดานนวัตกรรม

การปลูกกัญชาทางการแพทย และการ

สรางเทคนิคใหม ๆ เพ� อเพ่ิมมูลคา

จากผูเช่ียวชาญดานการปลูก การสกัด 

และผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ท่ีจะมา

ใหความรูดานกัญชาทางการแพทยกับ

ความรูดานกฎหมาย ขอบังคับ และการ

ลงทุนในประเทศไทยและผลตอบแทนการ

ลงทุน โดยการประชุมดังกลาวกําหนดจัดข้ึน

ในวันท่ี 11.11.2021 ท่ี MY OZONE เขาใหญ 

ผูสนใจสามารถลงทะเบียน

รวมงานสัมมนาออนไลนไดท่ี https://

medcah.worldmedicalal l iance.

com/register/ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

จํากัด  ขานรับนโยบายของกลุมบริษัท

อายิโนะโมะโตะทั่วโลก ในการมุงมั่นทํางาน

เพ� อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พรอมชูแนวคิด 

เทคโนโลยีสีเขียวเพ� อส่ิงแวดลอมท่ีดีอยางย่ังยืน 

ขับเคล� อนผานกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถาน

ประกอบการ ตั้งเปาบรรลุวัตถุประสงคของ

กลุมบริษัทฯ ในการเปน “กลุมบริษัทผูสงมอบ

โซลูชันและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับอาหาร

และสุขภาพ” โดยมุงเนนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพ� อแกปญหาดานอาหารและสุขภาพ 

การทํางานเพ� อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และการรวมฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ใหไดภายในป 2030

บริษัทฯ ไดทุมเทเพ� อสรางความยั่งยืน

ของโลก ภายใตแนวคิด เทคโนโลยีสีเขียว 

เพ� อสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน ผานกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย อาทิ การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การพัฒนาบรรจุภัณฑ

รักษ โลก การลดการใชพลาสติกและเลือกใช

พลาสติกที่รีไซเคิลได รวมถึงการใชกระดาษ

จากปาปลูกเพ� อลดการตัดไมทําลายปาธรรมชาติ 

เปนตน โดยปรับใชแนวทาง การปลอยมลพิษ

เปนศูนย เขากับมาตรการดูแลสิ่งแวดลอม

ใน 3 แนวทางหลัก ไดแก การรวมปองกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ดวยการบูรณาการแนวคิดและเทคโนโลยี

การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงเนน

การใช วัตถุดิบสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว 

และพลังงานสีเขียว โดยประสบความสําเร็จ

ในการผลิตพลังงานโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล 

(Biomass boiler technology) และพลังงาน

แสงอาทิตยทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

ซ่ึงสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ไดกวา 170, 000 ตันตอป การใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน ผานหลักการ 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) ในทุกขั้นตอนการผลิต 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ที่เลือกใชวัสดุที่

ไมทําลายสิ่งแวดลอม รวมถึงมุงลดการใช

บรรจุภัณฑพลาสติกและเลือกใชพลาสติกที่

สามารถนํากลับมาใชใหมไดท้ังหมด ตลอดจน

การกําจัดอยางถูกวิธีโดยไมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม โดยตั้งเปาลดขยะพลาสติกให

ได 100% ภายในป 2030 และ การใชกลไก

การจัดซื้ออยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ

การจัดหาวัตถุดิบที่มีแนวทางท่ีเปนมิตรหรือ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด อาทิ 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

ฉลองความสําเร็จใหผูประกอบการที่ ไดรับ

รางวัล อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand 

Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจําป 2564 

ททท.จัดแคมเปญสุดพิเศษ “Thailand Tourism Awards Winners Celebration 2021” 

มอบโปรโมชั่น ที่พัก แหลงทองเที่ยว สปา จากผลงานที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจําป 2564

เพ� อประกาศเกียรติคุณ และยกยองเชิดชู

ผลงานที่ ไดรับรางวัล อันทรงคุณคาแหง

เกียรติยศในการรับรองคุณภาพสินคาและ

บริการทางการทองเที่ยว ดวยมาตรฐานการ

ทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     

ททท.จึงจัดแคมเปญสุดพิเศษ “Thailand 

Tourisms Award Winners Celebration 2021” 

จัดเต็มกับโปรโมช่ันการทองเท่ียวสงทายป 

รวมกับพันธมิตรมอบขอเสนอและโปรโมชั่น

สุดคุม ใหนักทองเที่ยวไทยและตางชาติได

เที่ยวฟนอิ่มสุขสงทายป อาทิ “ดีลดี๊ดี KTC 

จัดให” เพียงซื้อดีลทองเที่ยว ที่พัก หรือสปา

ที่เขารวมโครงการ รับสิทธิพิเศษ คุมที่ 1 รับ 

e-Coupon Starbucks มูลคา 100 บาท 

จํานวน 1 ใบ เม� อใชจายครบทุก 4,000 บาท 

คุมที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เม� อใช

คะแนน KTC FOREVER เทายอดใชจาย/เซลส

สลิป (ไมจํากัดยอดใชจายขั้นต่ําและไมจํากัด

การแลกเครดิตเงินคืนสูงสุด) ASAP มอบ

คูปองสวนลดบริการรถเชา 70% Klook, 

Traveloka มอบสวนลด On top 200 บาท 

ฟรี! ทันที เม� อจองที่พักหรือโรงแรมผาน

แอพพลิเคชั่น ครบ 1,000 บาท สําหรับ

นักทองเท่ียวท่ีชอบขับรถเท่ียว ททท. มอบบัตร

เติมน้ํามันมูลคา 500 บาท ฟรี! เม� อจองท่ีพัก

ในเสนทางพระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ นครราชสีมา 

(ที่พักที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

ครั้งที่ 13 ประจําป 2564)

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นแพ็กเกจทัวร

ราคาพิเศษจาก Royal Orchid Holidays, 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอ็กโก กรุป ข้ึนแทนควารางวัล Rising 

Star Sustainability Awards ในกลุมรางวัล 

Sustainability Excellence จากเวที SET 

Awards 2021 สําหรับบริษัทจดทะเบียน      

ที่มีหลักทรัพยตามมูลคาตลาดสูงกวา 

100,000 ลานบาท ตอกย้ําผลสําเร็จของ

ความมุงมั่นสรางธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน

และรวมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย 

สังคม และส่ิงแวดลอม ตามแนวทางของ ESG 

นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการ

ผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป เปดเผยวา 

“รางวัล SET Awards 2021 พิสูจนถึง

ความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ของเอ็กโก กรุป ตลอด 30 ป ตามแนวทาง

ของ ESG ที่ มุงเนนการสรางความเติบโต

ทางธุรกิจ ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได ควบคูกับพันธกิจ

ในการเปนพลเมืองท่ีดีดวยการอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมอยางเกื้อกูล 

เพ� อสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดเสีย

ทุกภาคสวน ครอบคลุมท้ังสังคมภายในและ

สังคมภายนอก โดยกําหนดเร� องการใหความ

สําคัญตอผูมีสวนไดเสียเปนสวนหน่ึงในคา

นิยมองคกร สรางความตระหนักและการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการมุงลดผล

กระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม ตลอด

กระบวนการดําเนินธุรกิจ และขยายสูสังคม

อายิโนะโมะโตะ ขับเคล� อนแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพ� อสิ่งแวดลอม มุงเติบโตเคียงคูสังคมไทยอยางยั่งยืน

การเปลี่ยนบรรจุภัณฑกระดาษที่ผลิตตาม

มาตรฐาน FSC เปนตน

ทั้งนี้ เม� อเร็วๆนี้ บริษัทฯ ไดประสบ

ความสําเร็จในการลดการใชบรรจุภัณฑ

พลาสติกไดอยางย่ังยืน โดยสามารถลดการใช

หอพลาสติกสําหรับสินคา ผงชูรสอายิโนะโมะโตะ

(ขนาด 1 กิโลกรัม) และวัตถุปรุงแตงอาหาร 

รสดี (ขนาด 850 กรัม) ได 100% ซึ่งสามารถ

ลดการใชพลาสติกไดกวา 127 ตันตอป 

ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งใน “การสราง

คุณคารวมกับสังคมของอายิโนะโมะโตะ 

(The Ajinomoto Group Creating Shared 

Value: ASV)” เพ� อสงมอบส่ิงดีๆ ใหกับสังคมไทย 

อันเปนนโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด

เอกโก กรุป ขน ทน วารา วั    2021 

ปร เ ท    

ภายนอกดวยการสงเสริมใหพนักงานใช

ศักยภาพและมีจิตอาสา โดยมีสวนรวม

ดําเนินโครงการเพ� อสิ่งแวดลอม ชุมชน 

และสังคมท้ังในระดับทองถิ่นและระดับ

ประเทศ” 

กอนหนานี้ เอ็กโก กรุป ยังไดรับ

คัดเลือกเปน “หุนยั่งยืน หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI)” ประจําป 

2564 ประเภทกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ตอเน� องเปนปที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยดวย      

สําหรับการมอบรางวัล SET Awards 

2021 จัดข้ึนเปนคร้ังท่ี 18 โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

ซึ่งรางวัลกลุม Sustainability Excellence 

คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ที่อยูในรายช� อ “หุนยั่งยืน 

หรือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI)” และมอบใหกับบริษัทท่ีมีการดําเนิน

ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอยาง

โดดเดน โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน เพ� อ

ใหธุรกิจมีการเติบโตดานเศรษฐกิจ ควบคู

ไปกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

อยางสมดุล ตลอดจนเพ� อเปนแบบอยาง

สําหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริม

ใหบริษัท จดทะเบียนดําเนินธุรกิจตาม

แนวทางความยั่งยืนอยางแพรหลาย

บริษัททัวร Udachi มอบสวนลดแพ็กเกจ

ทองเที่ยววัยเกา บริษัททัวร Quality Express 

จัดโปรแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินและโรงแรม 

เปนตน ททท. ขอเชิญนักทองเที่ยวที่สนใจ

จองซื้อโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ (มีจํานวนจํากัด) 

ตั้งแตวันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน นี้เทานั้น 

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นที่พักที่รวม

โครงการไดที่ https://www.tta2021.com/

promotions/ ทั้งนี้รายละเอียดการจองซื้อ

และการใชบริการเปนไปตามเง� อนไขที่แตละ

ผูประกอบการกําหนด

สงทายปลายฝน ตอนรับ

ลมหนาวในเดือนพฤศจิกายนน้ี 

เบสท เวสเทิรน โฮเทลแอนด

รีสอรท ขอจัดเต็มสําหรับเทศกาล

ลดราคาครั้งยิ่งใหญแหงเอเชีย 

มอบขอเสนอพิเศษ 11.11 เซลล 

กับสวนลดหองพักสุดพิเศษถึง 

50% ณ โรงแรมและรีสอรท

ในเครือเบสท เวสเทิรนที่รวม

รายการในประเทศไทยและ

ทั่วเอเชีย พรอมขยายเวลา

ใหสามารถสํารองหองพักได

สะดวกสบายมากขึ้นอยางเต็มที่ถึง 11 วัน  

พรอมใหทุกทานสํารองหองพักไดเต็ม

ที่ 11 วัน ตั้งแตวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 

2564 ขอเสนอพิเศษ 11.11 เซลล จากเบสท 

เวสเทิรน โฮเทลแอนดรีสอรทการันตีสวนลด

ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาถึง 50% จากหลายโรงแรม

และรีสอรททุกระดับราคา ในหลากจุดหมาย

ทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยและทั่ว

ภูมิภาคเอเชีย ที่พรอมมอบประสบการณทอง

เบสท เวสเทิรน ขอจัดเต็ม มอบโปรเด็ด 11.11 เต็มที่ 11 วัน กับสวนลด 50%

ณ โรงแรมและรีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรนทั่วไทยและเอเชีย

เท่ียวพักผอนท่ีตอบโจทยความตองการของ

คุณอยางคุมคาที่สุด 

สําหรับทริปทองเท่ียวกับท่ีพักหลักรอย

ในขอเสนอ 11.11 เซลล จากเบสท เวสเทิรน 

ไวบ เบสท เวสเทิรน สนามเปา และ เบสท 

เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด ในทําเล

ที่ โดดเดนไมซ้ํ าใครอยางสนามเปาและ

แจงวัฒนะ กับราคาเริ่มตนเพียง 528 และ 

780 บาท เปนตัวเลือกอันแสนลงตัวไมวา

จะเขาพักระยะสั้นหรือระยะยาว ในทําเล

ที่ตั้งใจกลางยานธุรกิจใหมของโรงแรมที่ราย

ลอมดวยสถานสําคัญดานธุรกิจและการพัก

ผอนเพียงกาวเดินจากโรงแรม หรือจะเลือก

ผอนคลายยังดินแดนทะเลใต ณ เกาะภูเก็ตที่ 

เบสท เวสเทิรน ปาตอง บีช ในยานหาดปา

ตองที่ครบครันและสะดวกสบาย ก็พรอมให

คุณไดพักผอนเต็มที่ในราคาเพียง 930 บาท 

หรือเลือกเปดมุมมองทองเที่ยวแบบใหมใน

บุรีรัมย เมืองแหงความร� นรมย เบสท เวสเทิรน 

รอยัล บุรีรัมย ก็พรอมตอนรับทุกทานดวย

หองพักแสนสะดวกสบายพรอมอุปกรณ

อํานวยความสะดวกครบครันในราคาเพียง 

870 บาทตอคืนเทานั้น
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

สหรัฐเปิดพรมแดนรับนักเดินทาง

สิงคโปร์ระงับประหารชายพิการทางสมอง

สิงคโปร์ • ศาลสูงของสิงคโปร์มีคำาสั่งเมื่อวันจันทร์ให้ระงับการ

ประหารชีวิตชายมาเลเซียอายุ 33 ปี ชื่อนากาเอนทราน เค. 

ธาร์มาลิงกัม ท่ีมีภาวะพิการทางสมองและกำาลังจะถูกแขวนคอ

ในวันพุธที่จะถึงนี้แล้ว ทนายของเขาเผยกับเอเอฟพีว่า พวกเขา

ยื่นคำาร้องคัดค้านว่าการประหารชีวิตนากาเอนทราน ซ่ึงมีไอ

คิวเพียง 69 จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลตกลงส่งคดีขึ้น

ศาลอุทธรณ์เพื่อไต่สวนเพิ่มเติม ยังไม่ชัดเจนว่าคำาสั่งประหาร

จะถูกระงับนานเท่าใด นากาเอนทรานถูกทางการสิงคโปร์จับกุม

เมื่อปี 2552 ขณะมีอายุ 21 ปี ฐานนำาเฮโรอีน 43 กรัม หรือ

ราว 3 ช้อนโต๊ะ เข้าประเทศ เขาอุทธรณ์คำาพิพากษาประหาร

ชีวิตหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล รัฐบาลสิงคโปร์ปกป้องการตัดสิน

ยืนโทษประหารว่า คำาพิพากษาระบุชัดว่าจำาเลยรู้ตัวดีว่ากำาลัง

ทำาอะไร คำาสั่งประหารชีวิตเขาทำาให้กลุ่มสิทธิ เช่นฮิวแมนไรต์

วอตชแ์ละแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนล ประณามวา่โหดรา้ยและ

น่ารังเกียจ นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ของมาเลเซีย

ก็ส่งหนังสือถึงผู้นำาสิงคโปร์ เรียกร้องให้เลื่อนการประหารด้วย

เหตุผลด้านมนุษยธรรม

จีนจำาลองเรือรบสหรัฐเป็นเป้าซ้อมมิสไซล์

ปักกิ่ง • ภาพถ่ายดาวเทียมของแม็กซาร์ท่ีเผยแพร่เมื่อวัน

อาทิตย์เผยให้เห็นว่า กองทัพจีนสร้างเรือรบสหรัฐจำาลอง ทั้ง

เรือบรรทุกเครื่องที่มีเค้าโครงขนาดเท่าของจริง และเรือพิฆาต

ติดมิสไซล์นำาวิถีชั้นอาร์ลีห์เบิร์ก อย่างน้อย 2 ลำา ไว้ในสถาน

ที่ที่ดูเหมือนสนามซ้อมเป้ามิสไซล์แห่งใหม่ของจีน กลางทะเล

ทรายทากลามากันในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน โดย

สถาบันนาวีแห่งสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลบริษัทข่าวกรองเชิง

พื้นที่ ออลซอร์สอะนาลิซิส ว่าสถานที่นี้ถูกใช้สำาหรับการทดสอบ

ขีปนาวุธ การสร้างเรือรบสหรัฐจำาลองครั้งนี้สะท้อนถึงความ

พยายามของจีนท่ีจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้าน

เรือบรรทุกเครื่องบิน โดยเฉพาะของกองทัพเรือสหรัฐ ในช่วง

ยามท่ียังมีความตึงเครียดสูงระหว่างจีนกับสหรัฐกรณีไต้หวัน

และทะเลจีนใต้ 

ฟ้องแรปเปอร์ทำาแฟนคอนเสิร์ตเหยียบกันตาย

วอชิงตัน • ผู้ชมคอนเสิร์ตที่ ได้รับบาดเจ็บยื่นฟ้อง ทราวิส 

สกอตต ์แรปเปอรช์าวอเมรกินั และเดรก แรปเปอรช์าวแคนาดา 

โทษฐานเป็นต้นเหตุความโกลาหลที่ทำาให้แฟนคอนเสิร์ตเหยียบ

กันตาย 8 คนที่นิทรรศการดนตรีแอสโตรเวิลด์ในเมืองฮุสตัน 

รัฐเทกซัส เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน รายงานเอเอฟพีอ้างคำา

ยืนยันจากบริษัทกฎหมายโธมัส เจ. เฮนรี ว่าบริษัทเป็นตัวแทน

คริสเตียน พาเรเดส ผู้ชมคอนเสิร์ตวัย 23 ปี ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้

รับบาดเจ็บรุนแรงในเหตุการณ์น้ี คำาฟ้องท่ียื่นต่อศาลแฮร์ริสเคาต์

ตีของเมืองฮุสตัน กล่าวว่า สกอตต์และเดรกกระตุ้นให้เกิดการ

ประทุษร้ายและความโกลาหลวุ่นวายที่แฟนเพลงกรูกันไปหน้า

เวทีจนเกิดโศกนาฏกรรม นอกจากนี้ โจทก์ยังฟ้องบริษัท ไลฟ์

เนชัน ผู้จัดคอนเสิร์ต และเอ็นอาร์จีพาร์ก ที่เป็นสถานที่จัดงาน

คอนเสิร์ตในเมืองฮุสตัน ซึ่งมีผู้ชมราว 50,000 คนในวันนั้นด้วย. 

วอชิงตัน • สหรัฐกลับมาเปิดพรมแดนทางบกและทางอากาศเมื่อวัน

จันทร์ ต้อนรับนักเดินทางชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส

แล้ว ยุติการจำากัดการเดินทางเข้าสหรัฐจากมากกว่า 30 ประเทศท่ี

เริ่มบังคับใช้มายาวนาน 20 เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

รัฐบาลสหรัฐสมัยประธา 

นาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มใช้

มาตรการจำากัดการเดินทางที่

ห้ามผู้ที่ ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่

เดินทางมาจาก 33 ประเทศใน

กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะชาติสหภาพ

ยุโรป, อังกฤษ, จีนและอินเดีย 

มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดย

รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ยังคงมาตรการนี้ ไว้หลังเข้า

รับตำาแหน่ง กระท่ังไบเดนตัดสิน

ใจยุติมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผู้คนหลายล้านคนและกระทบต่อ

การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

นอกจากการเดินทางทาง

อากาศ พรมแดนทางบกจาก

แคนาดาทางเหนือและเม็กซิโก

ทางใต ้กถ็กูปดิสำาหรบันกัเดนิทาง

ท่ัวไปท่ีไม่ใชพ่ลเมอืงอเมรกินัด้วย 

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอรเ์มื่อวันจันทรท่ี์ 8 พฤศจิกายน 

2564 กลา่ววา่ ทางการสหรฐัและ

สายการบินต่างๆ ประกาศว่าได้

เตรียมความพร้อมสำาหรับจำานวน

นักเดินทางท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

เมื่อสหรัฐเปิดพรมแดนท้ังทางบก

และทางอากาศในวันจันทร์ 

เ ควิ น  มู นอซ  โฆษก

ทำาเนยีบขาว เผยวา่ รฐับาลไดพ้ดู

คยุกบัสายการบนิตา่งๆ ของสหรฐั

หลายครั้งแล้วเพื่อเตรียมพร้อม

รับมือนักเดินทางท่ีจะหลั่งไหล

เข้ามายังสนามบินต่างๆ เพิ่มขึ้น 

และเตือนว่า นักเดินทางที่ข้าม

ชายแดนแคนาดาและเม็กซิโก

ทางบกหรือทางเรือ ควรเตรียม

พร้อมสำาหรับการรอคิวนานขึ้น

สายการบินที่ ให้บริการ

เที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลน 

ติกได้เพิ่มจำานวนเท่ียวบิน เพื่อ

รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

และวางแผนใช้เครื่องบินขนาด

ใหญ่ขึ้น 

แม้ว่าก่อนหน้านี้การเดิน

ทางจากสหรัฐไปยุโรปสามารถ

ทำาไดม้าตัง้แตฤ่ดรูอ้น แต่ไมม่หีลกั

ประกันว่าชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าผู้

พักอาศัยในสหรัฐจะสามารถกลับ

เข้าสหรัฐได้ 

สายการบินยูไนเต็ดแอร์

ไลน์คาดการณ์ว่า ในวันจันทร์ จะ

มผีู้ โดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศ

เพิม่ขึน้ราว 50% เมื่อเปรยีบเทยีบ

กับวันจันทร์ก่อนซ่ึงมีผู้ โดยสาร

ประมาณ 20,000 คน สว่นเดลตา

แอร์ไลน์เตือนผู้เดินทางให้เตรียม

พร้อมสำาหรับการรอคิวนานขึ้น 

ที่ชายแดนทางใต้ เจ้าหน้า                                              

ที่ทางการเม็กซิโกในรัฐติดชาย 

แดนสหรัฐเตือนเช่นกันว่า จุด

ผ่ านแดนจะมี ผู้ ร อข้ ามแดน

จำานวนมาก โดยมีรายงานว่าที่

ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราในรัฐ

ซิวดัดฮัวเรซ เงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐขาดแคลนแล้ว รัฐบาล

รัฐนี้ยังได้เปิดระบบพิเศษเพื่อ

ควบคุมการจราจร รวมถึงจัดหา

สุขาเคลื่อนที่ตั้งไว้ที่สะพานข้าม

แดน 3 แห่ง เนื่องจากประเมิน

ว่าผู้ผ่านแดนจะต้องใช้เวลารอ

นานถึง 4 ชั่วโมง

ก า รยก เ ลิ ก คำ า สั่ ง ห้ า ม

เดินทางครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ที่เดิน

ทางทางอากาศที่ ไม่ใช่พลเมือง

อเมริกัน เกือบทั้งหมดที่เคยอยู่ใน 

33 ประเทศตามบัญชีรายชื่อ 14 

วันก่อนออกเดินทาง ได้แก่ 26 

ประเทศกลุ่มเชงเกนของยุโรป, 

จีน, อินเดีย, แอฟริกาใต้, อิหร่าน, 

บราซิล, อังกฤษ และไอร์แลนด์ 

สามารถเดนิทางเขา้สหรฐัได ้หาก

เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ

โดสแล้ว และมีผลตรวจเชื้อเป็น

ลบภายใน 3 วันก่อนออกเดิน

ทาง ส่วนสายการบินต้องจัดทำา

เสยีงสว่นใหญ่ในประเทศ ไม่วา่จะอายเุทา่ไหร่

ตดัสนิใจรว่มกนั นีค่อืวถิทีางการเมืองทีค่วรจะ

เป็นและถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็มีการเสนอความ

คิดผิดๆ ทำาให้เด็กรุ่นใหม่ฮึกเหิม เรียกร้องใน

สิ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปเขาคิด ก่อให้เกิด

ความคิดที่แตกต่างและแตกแยกของคนทุกๆ 

รุ่น” นายเสรีระบุ

ทั้งนี้ มี ส.ว.แสดงความเห็นสนับสนุน 

พร้อมเสนอแนะด้วยว่า พรรคการเมืองหรือ

สถาบันทางการเมือง ควรมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

หลงัพจิารณาเสรจ็สิน้ นายเสรกีลา่ววา่ 

หากสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ขอเสนอให้ส่ง

รายงานฉบบันี้ ไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ

บูรณาการข้อเสนอของ กมธ.ด้วย 

ท่ีกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.ใน

ฐานะโฆษก บช.น.กล่าวถึงการดำาเนินการทาง

ด้านกฎหมายนับต้ังแต่มีการชุมนุมทางการ

เมือง ก.ค.63 จนถึงปัจจุบัน มีคดีท้ังส้ิน 782 คดี 

สอบสวนเสร็จส้ินและส่ังฟ้องไปแล้ว 385 คดี                                                               

อยู่ระหว่างสอบสวน  397 คดี ส่วนการชุมนุม

วันน้ีคาดว่าจะกระทบกับการจราจร 2 จุด จุด

ท่ี 1 คือหน้าเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ ถนน

งามวงศ์วาน สะพานข้ามแยกบางเขน สะพาน

ข้ามแยกพงศ์เพชร จุดท่ี 2 แยกใต้ด่วนดินแดง 

กรณีมีการรวมตัวของกลุ่มทะลุแก๊ส ถนนวิภา

วดีฯ ถนนอโศกมนตรี ถนนพหลโยธิน ถนน

ประชาสงเคราะห์ และขอย้ำาเตือนว่าถึงแม้

กรุงเทพฯเป็นพ้ืนท่ีสีฟ้านำาร่องด้านการท่อง

เท่ียว แต่ยังห้ามการชุมนุมรวมตัวเส่ียงต่อการ

แพร่เช้ือโรค เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ

“การชุมนุมมีเด็กและเยาวชนจำานวน

มากที่ถูกล่อลวง ยุยงชักจูงให้มาร่วมชุมนุม

กระทำาความผิด เตือนไปยังผู้ปกครอง ผู้นำา

ชุมชน ครูอาจารย์ช่วยแนะนำาแนวทางที่ถูก

ต้องด้วย” โฆษก บช.น.กล่าว.  

พท.ฟื้นจำานำาข้าว

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับ

ทราบปัญหาราคาข้าวตกต่ำาในขณะนี้ และได้

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการ

แก้ ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับ

ผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการ

ประกันรายได้ ปี 2564/65 และมาตรการคู่

ขนานอื่นๆ วงเงนิ 18,000 ลา้นบาท ซ่ึงกำาหนด

ราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน  15% ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000                                                                      

บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวเปลือก 

หอมมะลิ นอกพ้ืนท่ี ตันละ 14,000 บาท ครัว

เรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเปลือกปทุมธานี 

ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน 

4.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท  ครัวเรือน

ละไม่เกิน 30 ตัน และ 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตัน

ละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นายธนกรกลา่วตอ่วา่ สำาหรบัมาตรการ

คู่ขนานนั้นได้ ให้เกษตรกรรวบรวมจัดเก็บ

ข้าวไว้ในยุ้งฉาง โดยได้รับค่าฝากเก็บตันละ 

1,500  บาท และเพิม่สภาพคลอ่งในการรบัซ้ือ

ข้าวเปลือกแก่สหกรณ์และโรงสี  โดยชดเชย

ดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 2-6 เดือนสำาหรับ

โรงสี และ 1 ปีสำาหรับสหกรณ์ นอกจากนี้ ใน

ส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัด

ระเบียบพื้นที่ หรือโซนนิงการปลูกข้าว บน

พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวแต่ละชนิด 

รวมทัง้พชืเศรษฐกจิอื่นๆ ซ่ึงจะทำาใหเ้กษตรกร

มุ่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพในแต่ละพื้นที่แทนการ

ปลูกให้ได้จำานวนมากๆ

เขากล่าวว่า ท่ีนายวรวัจน์ระบุว่าโครง 

การจำานำาข้าวถูกทำาลายจนไม่สามารถช่วย

ชาวนาได้ และประกาศว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้

กลับมาเป็นรัฐบาล จะไม่มีแค่โครงการสร้าง

รายได้ให้ชาวนา แต่จะมีรายได้และสามารถ

ปลดหน้ีปลดสินได้น้ัน อยากให้นายวรวัจน์

ทำาความเข้าใจเสียใหม่ว่า ถ้าโครงการจำานำา

ข้าวถูกทำาลายจนไม่สามารถช่วยชาวนาได้น้ัน 

ก็น่าจะเป็นเพราะคนในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

เองมากกว่า ท่ีทุจริตจนมีอดีตรัฐมนตรีถูกตัดสิน

จำาคุกมาแล้ว อย่าโยนบาปให้คนอื่น ทางท่ีดีขอ

ให้ตามอดีตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยกลับมารับ

ผิดชอบความผิดพลาด ในการบริหารงานของตัว

เองจนประเทศเสียหายก่อนจะดีกว่า

ดา้นนายราเมศ รตันะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพรรคการเมือง

โจมตีโครงการประกันรายได้ของพรรคประ 

ชาธิปัตย์ว่า  ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหลัก

การสำาคญัตรงกนัคอื ดแูลใส่ใจเกษตรกรผูป้ลกู

ข้าวอย่างเต็มที่ โครงการประกันรายได้ยังคง

เดินเครื่องเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องรายได้

ของพี่น้องเกษตรกร สถานการณ์ช่วงนี้เมื่อมี

ปัญหาเรื่องราคาข้าว แน่นอนว่าพี่น้องชาวนา

ก็จะได้รับส่วนต่างรายได้ที่ขาดหายไป รัฐบาล

ชี้แจงล่าสุด เตรียมจ่ายส่วนต่างประกันราย

ได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก 9 พ.ย.นี้ ซึ่ง

มีพี่น้องชาวนาเป็นจำานวนกว่า 4.68 ล้านครัว

เรือน นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมเพื่อผลัก

ดนัใหร้าคาขา้วสงูขึน้อกีหลายประการ ทีส่ำาคญั

จะมมีาตรการสง่เสรมิการสง่ออกขา้ว โดยสิน้ปี

นี้มีจำานวนกว่า 6 ล้านตัน เชื่อว่าสถานการณ์

ราคาข้าวจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

“ความจริงแล้วชาวนาพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า โครงการประกันรายได้เป็นโครง                                                                  

การที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร พรรค 

การเมืองที่คิดเพียงแค่การบิดเบือนเพื่อช่วง

ชิงคะแนนเสียง ประชาชนดูออก การที่ยก

โครงการจำานำาข้าวมาพูดถึงก็เป็นสิทธิ แต่

ควรพูดให้จริงและให้ครบถ้วน และหาก

คิดถึงพี่น้องชาวนาควรติติงเสนอแนะอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของชาวนา อย่า

คิดเพียงเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง 

การนำาคำาพิพากษาของศาลมาบิดเบือนก็ให้

ระวัง โครงการรับจำานำาข้าวเป็นประจักษ์

ในเรื่องการแสวงหาประโยชน์จากนโยบาย 

เป็นประวัติศาสตร์การทุจริตอย่างมโหฬาร

ของประเทศ ทุกขั้นตอน ทุกการกระทำา 

ปรากฏชัดด้วยคำาพิพากษาที่บิดเบือน อ้างว่า

โครงการจำานำาข้าวถูกต้อง คนที่อยู่ในคุกทั้ง

อดตีรฐัมนตร ีอดตีขา้ราชการชัน้ผู้ใหญ ่เอกชน 

จะเสียใจได้ว่าถ้าถูกต้องแล้วทำาไมถึงต้องอยู่

ในคุก ประชาชนจดจำาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ได้ดี 

และคดิไดว้า่พรรคการเมอืงบางพรรคพยายาม

ทำาทุกเรื่อง สรุปแล้วพรุ่งนี้เพื่อใคร” โฆษก

พรรคประชาธิปัตย์กล่าว

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค

ไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ 

“จำานำาขา้วยิง่ลกัษณ”์ โดยระบวุา่ “ชว่งนีพ้รรค

เพื่อไทย ออกมาพูดเรื่องข้าวกันมาก เลยเถิด

ไปถึงโครงการรับจำานำาข้าว สมัยรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ ออกมาเบี่ยงประเด็นเรื่องการขาดทุน 

สิ่งที่ต้องย้ำาให้พรรคเพื่อไทยให้ตาสว่าง ต้อง

แยกระหว่าง ‘ขาดทุน’ กับ ‘โกง’ การช่วยประ 

ชาชน ลำาพังขาดทุนนั้นพอรับได้ แต่ไม่ควร                              

ให้ถึงชาติล่มจม

แต่ปัญหาใหญ่ของโครงการรับจำานำาข้าว

คือ ‘โกง’ โกงกันทุกข้ันตอน ท้ังต้นน้ำา กลางน้ำา

และปลายน้ำา จนทำาให้เงินท่ีควรจะถึงชาวนา 

เกวียนละ 15,000 บาท ถ้าหักความช้ืนถูกต้อง 

น่าจะเหลือ 14,000 บาท แต่เอาเข้าจริงๆ เหลือ 

10,000-12,000 บาทต่อเกวียนเท่าน้ัน

สว่นการโกงกลางน้ำา ถา้เราจำาไดแ้มน่ๆ 

จะพบข้าวเหลือง ข้าวเน่าถูกซุกอยู่ในกองข้าว

จำานวนมาก และที่เลวร้ายที่สุด กลายเป็น

นั่งร้านมาซุกแทนข้าวสาร ส่วนปัญหาของ                            

ยิ่งลักษณ์ นายบุญทรง เสี่ยเปี๋ยง อธิบดี และ

คนอื่นๆ จำานวนมากนั้น ต้องติดคุกเพราะโกง

แบบจีทูจี ซ่ึงเป็นขั้นตอนปลายน้ำา คือการ

ระบายข้าว ถ้าจำากันได้ นักธุรกิจเหล่านี้ก็ใกล้

ชิดนายทักษิณทั้งสิ้น”

“ผมเชื่อว่า เรื่องจำานำาข้าว เป็นสิ่งที่

นายทักษิณก็ไม่อยากพูดถึง  เพราะสมัยแรกๆ 

จะคุยกันมากว่า ‘ทักษิณคิด เพื่อไทยทำา’ แต่

เมื่อเรื่องมันแดงว่าโกงกันทั้งแผ่นดิน จึงต้อง

เงียบ การที่คนของพรรคเพื่อไทยออกมาพูด

ว่า จะเอาจำานำาข้าวกลับมาใช้อีก ถ้ากล้าก็

เชิญ และไม่รู้ว่าใครอีกที่ต้องหนีออกนอก

ประเทศ ท้ายที่สุดผมเชื่อว่าไม่มีโอกาสได้ทำา

ครับ” นพ.วรงค์ระบุ.

สว.เฉ่ง

จัดชุมนุมใหญ่ที่แยกราชประสงค์ ซึ่งการ

ชุมนุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการปฏิรูป

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 ด้วย ต่อมาในคืนดังกล่าว

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพ่ือ

ไทย (พท.) ไดเ้ผยแพรจ่ดหมายเปดิผนกึที่โพสต์

ในโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยว่า ให้การ

สนบัสนนุการขบัเคลื่อนของกลุม่ราษฎรในการ

แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 และ 116 ภาย

หลังไม่นานวันที่  2 พ.ย. นายทักษิณได้ โพสต์

ผ่านเฟซบุ๊กว่า มาตรา 112 ไม่ใช่ประเด็น

ปัญหา จึงทำาให้พรรคเพ่ือไทยพลิกกลับใน

ประเด็นการขับเคลื่อนมาตรา 112 ในทันที 

ซึ่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค

เพื่อไทยได้ออกมาพูดในทำานองว่า อาจจะเป็น

เพยีงสะพานเชื่อมในการนำาปัญหาเหลา่น้ีไปสู่

การแก้ไขในรัฐสภาเท่านั้น มิได้เป็นตัวตั้งตัวตี

ในการผลักดันแก้ไขมาตรา 112

“การกระทำาดังกล่าวของนายทักษิณ

และพรรคเพ่ือไทยอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน 

ม.28 และหรือ ม.29 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมอืง  2560 หรอืไม ่เพราะกฎหมาย

กำาหนดวา่หา้มมใิหพ้รรคการเมอืงยนิยอม หรอื

กระทำาการใดอนัทำาใหบ้คุคลอื่นซึง่มใิชส่มาชกิ 

กระทำาการอันเป็นการควบคุม ครอบงำา หรือ

ชี้นำากิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะ

ที่ทำาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ

อิสระ ฯ หาก กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการครอบงำา

หรือชี้นำา ก็อาจนำาไปสู่การยุบพรรคการเมือง

ดังกล่าวได้ ตาม ม.92(3) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง  2560”

ภายหลังเข้าให้ถ้อยคำาต่อ กกต.กว่า 1 

ชม. นายศรีสุวรรณเปิดเผยว่า ตนได้กล่าวหา

นายทักษิณที่ ได้วิดีโอคอลเข้ามาในงานเลี้ยง 

และนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล ที่เป็น

เจ้าของสถานที่จัดเลี้ยง ซึ่งถือว่าทั้ง 2 คนเป็น

บุคคลนอก ไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทย ตาม

มาตรา 29  ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

ส่วนพรรคเพื่อไทยถูกร้องเรียนตามมาตรา 28 

ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ยืนยันการที่ กกต.

เรียกเข้าให้ถ้อยคำาไม่ถือว่าเร็ว ช้าไปด้วยซ้ำา 

ทั้งนี้เมื่อ กกต.ได้สอบเบื้องต้นแล้ว จะตั้งคณะ

ทำางานขึ้นมาเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานอื่น

เพิ่มเติมต่อไป

ทีร่ฐัสภา นพ.ระว ีมาศฉมาดล ส.ส.บญัชี

รายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รับหนังสือจาก

กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย 

เพื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา 112 และ 116 

โดย นพ.ระวกีลา่ววา่ ในอดตีผูร้ว่มพฒันาชาติ

ไทยเปน็กลุม่คนที่ไม่เอาสถาบนั แต่ในปจัจบุนั

นี้เมื่อได้มาใช้ชีวิตในสังคมปกติ ได้มองเห็นว่า

สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำาในอดีตมันไม่สอดคล้อง

กับสภาพสังคมไทย เราเห็นถึงความจำาเป็นที่

จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน

หลัก เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศใน

ทุกๆ ด้าน

ด้านนายกฤษฎีกา มณีมัย ผู้ประสาน

งานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้ กล่าวว่า 

วัตถุประสงค์หลักที่มาวันนี้เพื่อประกาศจุดยืน

ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์ ที่ถูกกลุ่มนักการเมือง พรรคการเมือง 

และกลุ่มนักศึกษาที่มีความเห็นต่างจาบจ้วง 

คิดจะล้มล้างสถาบัน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

พท.ดันแก้ กม.ที่ล้นเกิน

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน 

กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้สภาเป็นทางออก

แก้ไขมาตรา 112 วา่ วนันีท้กุฝา่ยจะตอ้งรบัฟงั

ความเห็นของประชาชนและสังคมให้มากขึ้น 

ดังน้ันไม่แปลกท่ีวันนี้อาจจะมีความเห็นต่าง

กันในการขอแก้ไข ม.112 เนื่องจากเป็นเรื่อง

สำาคัญและอ่อนไหว ซึ่งต้องใช้เวลาและรับฟัง

เสียงของประชาชนว่าสังคมต้องการอย่างไร 

และไปในแนวทางใด ซ่ึงจำาเป็นจะต้องมีเวที

กลางในการเปดิรบัฟงัความเหน็หรอืไม ่เพราะ

วันนี้ ไม่มีเวที ทุกคนสามารถแสดงความเห็น

ได้ตามสื่อต่างๆ หรือจากเสียงของประชาชน

โดยตรง เมื่อพิจารณาถงึความจำาเปน็ทีแ่ทจ้รงิ

แล้วก็ให้มาคุยกันในสภา เพื่อให้เกิดผลึกร่วม

กนัแลว้เดนิในขัน้ตอ่ไป แต่ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ

เฉพาะหน้าในกลุม่ทีถ่กูดำาเนนิคดกีต็อ้งหาทาง

ช่วยเหลือและดูแลก่อน ซึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้น

การแก้กฎหมาย

ที่ทำาการพรรคเพื่อไทย กลุ่มพลเมือง

เพ่ือผู้ต้องขังทางการเมือง นำาโดยนายรัศม์ 

ชาลีจันทร์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่าง

ประเทศ นายสณุยั ผาสขุ ทีป่รกึษาองคก์รสทิธิ

มนุษยชนนานาชาติฮิวแมนไรต์วอตช์  นาย

ธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรือไฮโซลูกนัท นัก

วิชาการ และนักกิจกรรมทางการเมือง ยื่น

หนังสือถึงพรรคเพื่อไทย โดยมี นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว  หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง เลขาธิการพรรค น.ส.ธีรรัตน์  สำาเร็จ

วาณิชย์ โฆษกพรรค และ นพ.สุรพงษ์ สืบ  

วงศ์ลี ผู้อำานวยการพรรคร่วมรับหนังสือ 

กลุม่พลเมอืงฯ ออกแถลงการณ ์ขอผลกั

ดันให้ผู้ต้องขังทางการเมืองได้รับสิทธิประกัน

ตัว เนื่องจากถูกดำาเนินคดีและจับกุมคุมขัง

จากการใช้กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ

มาตรา 116 รวมถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎ

หมายอื่นๆ ซึง่มคีดีกว่า 159 คดีท่ีถกูดำาเนนิคดี

ตามมาตรา 112 โดยผู้ต้องขังทั้งหมดยังไม่ได้

รับการไต่สวน แต่กลับถูกคุมขังก่อนพิจารณา

คดีโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว จึงเรียกร้อง

พรรคการเมืองผลักดันให้เกิดความเป็นธรรม

ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้กระบวนการ

ยุติธรรม ศาล ตุลาการ ไม่ตกเป็นเครื่องมือ

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ส่วน นพ.ชลน่านกล่าวว่า พร้อมรับ

ข้อเสนอของกลุ่มพลเมืองฯ ไปหาแนวทาง

แก้ปัญหา โดยนำาเข้าสู่การแก้ไขตามระบอบ

ประชาธิปไตย เราจะดำาเนินการ 3 ข้อ 

คือ 1.จะต้ังคณะทำางานขึ้นมาชุดหนึ่ง คือ

คณะทำางานเพื่อผู้ต้องขังทางการเมือง ซึ่งมี 

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เป็นประธาน  เพื่อทำางาน

คู่ขนานกันไป 2.วันที่ 9 พ.ย.จะเสนอญัตติ

เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อ

พจิารณา ศกึษา ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกิน และ

ขัดหลักนิติธรรม ต่อผู้ต้องขังทางการเมือง 

โดยดึงตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาเป็น กมธ.

ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของโควตาพรรคเพื่อ

ไทย และ 3.สภาต้องมีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับ                                                               

พันธสัญญาที่เรามีกับนานาประเทศตามหลัก

สากล 

จากนัน้กลุม่พลเมอืงฯ ไดเ้ดนิทางไปยื่น

หนงัสอืตอ่นายชยัธวชั ตลุาธน เลขาธกิารและ

กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เพื่อให้เป็นอีก

หนึง่แรงผลกัดันให้ผูต้้องขงัทางการเมอืงได้รบั

สิทธิประกันตัว

จวกใช้เด็กเป็นเครื่องมือ

วันเดียวกัน ในการประชุมวุฒิสภา ท่ี

มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานวุฒิสภา 

เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงาน

การพิจารณาศึกษา เรื่องการส่งเสริมความ

รู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของ 

กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ 

ส.ว.เป็นประธาน กมธ.ที่พิจารณาเสร็จแล้ว

โดยนายเสรีกล่าวรายงานว่า ส่ิงท่ีเป็น                                                           

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันคือ มีสถาน 

การณ์ทางการเมืองท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่

ประชาชนท้ังรุ่นปัจจุบัน และเยาวชนคนรุ่น

ใหม่เกิดข้ึน แต่กลับไม่เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 

ทำาให้การแสดงออกขาดจิตสำานึกร่วมกัน ใน

การท่ีจะให้ความรู้ความเข้าใจ หรือจะให้การ

เมืองเดินไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ ทำาให้

บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทำาให้เห็นการเมืองท่ี

ไม่รักชาติ เล่นการเมืองกันแบบเลอะเทอะ โดย

เอาเด็กเยาวชนมาเป็นเครื่องมือต่อสู้เรียกร้อง

ทางการเมือง ปลูกฝังทางการเมืองให้เด็กรุ่น

ใหม่ๆ เรียนรู้ไปในทางท่ีผิดพลาด คลาดเคลื่อน

ไปจากการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง 

“การอยูร่ว่มกนัในทางการเมอืงนัน้ไม่ใช่

ของคนรุ่นใหม่ แต่เป็นของคนทุกคนที่เป็น

นิวยอร์ก • โพลทวิตเตอร์เกือบ 

58% จากมากกว่า 3.5 ล้านราย 

ยุส่งให้ “อีลอน มัสก์” บุคคลผู้

ร่ำารวยท่ีสุดในโลก ขายหุ้นของเขา

ในบริษัทเทสลา 10% เพื่อนำาราย

ได้มาจ่ายภาษี

รายงานเอเอฟพีเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

กล่าวว่า มัสก์สร้างความประหลาด                                                  

ใจด้วยการทวีตเมื่อคืนวันเสาร์ที่่                                                    

ผ่านมา สอบถามผู้ติดตามทวิต

เตอร์ของเขาท่ีมีถึง 62.8 ล้าน

คน ว่าเขาควรขายหุ้นของเขาใน

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เทสลา 

ออกไป 10% ดีหรือไม่ และบอก

ว่า เขาเตรียมพร้อมรับผลโพลท่ีจะ

ออกมา แต่มัสก์ไม่ได้ระบุชัดเจน

ว่าเขาจะขายหุ้นเม่ือใดหรือด้วย

วิธีใด

ข้อเสนอของมัสก์มีออกมา

ภายหลังสมาชิกพรรคเดโมแครตใน

สภาคองเกรสเสนอให้จัดเก็บภาษี

พวกท่ีรวยล้นฟ้าให้มากข้ึน ด้วย

การพุ่งเป้าท่ีการถือหุ้นของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงตามปกติแล้ว

จะเสียภาษีก็ต่อเมื่อขายหุ้น มัสก์

เคยวิจารณ์แผนดังกล่าวเมื่อปลาย

เดือนท่ีแล้ว โดยทวีตว่า “ในท่ีสุด 

พวกเขาดูดเงินของคนอ่ืนเกล้ียง

แล้ว และพวกเขาก็มาหาคุณ”

ในทวีตเมื่อวันเสาร์ ซีอีโอ

ของเทสลาผู้น้ีบอกว่า เขาไม่ได้

รับเงินเดือนหรือโบนัสจากบริษัท

ต่างๆ ท่ีเขาบริหารหรือถือหุ้นอยู่ 

ซ่ึงหมายความว่าเขาไม่มีรายได้ท่ี

ต้องจ่ายภาษีเงินได้

อย่างไรก็ดี รายงานกล่าว

ว่า มัสก์ฟันรายได้มหาศาลจาก

ผลตอบแทนผ่านออปชันของผู้ท่ี

ครองหุ้นและหุ้นแปลงสภาพ เมื่อ

บริษัททำาผลงานได้ตามเป้าหมาย

หรือราคาหุ้นเพ่ิมข้ึนถึงระดับหน่ึง

“กำาไรท่ีไม่เกิดข้ึนจริงอย่าง                                                  

มากมายท่ีเกิดในช่วงหลังมาน้ี                                                  

กลายเป็นการหลีกเล่ียงภาษี ฉะน้ัน 

ผมจึงเสนอขายหุ้น 10% ของผม

ในเทสลา” มัสก์ทวีต พร้อมกับ

ทำาโพลสอบถามทางทวิตเตอร์ว่า 

พวกเขาเห็นด้วยกับการขายหุ้น

หรือไม่ “ผมมีแต่หุ้น ฉะน้ัน วิธี

เดียวท่ีผมจะจ่ายภาษีส่วนบุคคล

ได้คือการขายหุ้น”

ผลท่ีออกมาในวันจันทร์ มี

ผู้ตอบโพลของเขามากกว่า 3.5 

ล้านคน โดยมี 57.9% ตอบว่า เห็น

ด้วย ล่าสุดมัสก์ยังไม่มีทีท่าต่อผล

โพลดังกล่าว 

ข้อมูลของบลูมเบิร์กระบุ

ว่า มัสก์ถือหุ้นเทสลาอยู่ประมาณ 

17% ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน ซ่ึง

ปัจจุบันคิดเป็นมูล 208.37 พัน

ล้านดอลลาร์ แต่หากเขาขายหุ้น 

10% ทางทฤษฎีมัสก์จะได้เงินไม่

ถึง 21 พันล้านดอลลาร์.

โพลทวิตเตอร์ยุ‘มัสก์’ขายหุ้นเทสลา10%

ระบบติดตามผู้สัมผัสและตรวจ

สอบเอกสารการฉีดวัคซีนของผู้

โดยสารระหว่างประเทศ

หนว่ยงานดา้นสขุภาพของ

สหรฐัเคยกลา่วไวว้า่ ผูท้ีฉ่ดีวคัซนี

ป้องกันโควิด-19 ทุกชนิดที่ผ่าน

การอนมัุตจิากองคก์ารอาหารและ

ยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) และองค์การ

อนามัยโลก จะได้รับการยอมรับ

ให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ โดยผู้ที่

อายุต่ำากว่า 18 ปีจะได้รับการ

ยกเว้น.

ช่วยผ่อนคลาย 

• นักแสดง

สวมชุดสีธงชาติ

สหรัฐสร้าง

ความบันเทิงที่

อาคารผู้ โดยสาร 

ที 3 ของสนาม

บินฮีทโธรว์ ผู้

โดยสารหลาย

พันคนเตรียมขึ้น

เครื่องบินจาก

อังกฤษไปสหรัฐ 

หลังสหรัฐเปิด

พรมแดนครั้ง

แรกในรอบ 20 

เดือน เมื่อวัน

จันทร์ที่ 8 พ.ย.

2564 (Getty 

Images)



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15กีฬา

คลอดโผแข้งสาวทีมชาติไทยยู20 ลุยคัดบอลโลก

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระ 

บรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 25 แข้งนักฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าเเคมป์เก็บตัว ประจำาเดือน

พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 ณ 

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียม

ความพร้อมสำาหรับการแข่งขันฟีฟ่า ยู20 วีเมนส์ เวิลด์คัพ 

2022 รอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ปาลิตา จินดา

ศรี, จิดาภา พารา, ปวริษา หอมยามเย็น, วนัสนันท์ อิ่มทิม, 

กฤติยา มูลรัง, สุภาพร อินทรประสิทธิ์, นวลอนงค์ หมื่นศรี, 

ศรัญญา ลามี, อุมาพร ศรหิรัญ, กานต์พิชชา ทองมากดี, ธัญ

ชนก จั่นศรี, ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว, จันทิมา โชติรัตน์, ปลื้มใจ 

สนธิสวัสด์ิ, ธวันรัตน์ พรมทองมี, กัญญารัตน์ อมราภรณ์, ขวัญจิ

รา งอกวงศ์, สมัญญา ภูรวัลย์, จีน่า ทองพันธ์, ธนัทภัทร บุ้ง

ทอง, อาริตา มัจฉาวาณิช, สุชาวดี ชมแพง), ณัฐธิชา สาระ

กาล, ชิดชนก วันจะก๋า และสรัลชนา บำารุงวุฒิ สำาหรับการ

เข้าแคมป์เก็บตัวดังกล่าว ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬา

ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะ

ลงสนามฝึกซ้อม ที่พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด

ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของภาค

รัฐ

ยูซีไอส่งผู้แทนจากมาเลเซียร่วมพิธีเปิด ‘แทร็ค เอเชีย คัพ’

ไทยโพสต์ • สหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ ส่ง “ดา

โต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล” คณะกรรมการบริหารของยูซีไอ ชาว

มาเลเซีย มาร่วมพิธีเปิด พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ในศึก 2 ล้อ

ประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021” วันที่ 17-

21 พ.ย.64 สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ่อเมืองสุพรรณบุรี ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 17 พ.ย.

64 เวลา 15.00 น. ด้านสมาคมกีฬาจักรยานฯ ยึดมาตรการ

ป้องกัน “โควิด-19” ตามที่นำาเสนอกับ ศบค.อย่างเคร่งครัด 

โดย เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากชาติต่างๆ เข้าร่วมจำานวน 

6 ชาติ ประกอบด้วย กรีซ, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, 

มาเลเซีย, ฝรั่งเศส และลาว รวมทั้งสโมสรที่รวมนักกีฬาจาก

หลายสัญชาติ อย่าง Men in Black และ KOM-KOM ด้าน

ทีมในประเทศไทยประกอบด้วย ทีมชาติไทย, ทีมจักรยาน

สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ทีมสโมสรทหารอากาศ, 

ทีมจักรยานสำานักงานตำารวจแห่งชาติ, ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์,                                                                                       

ทีม Prime 19, ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำาปาง, ทีมโรง 

เรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยมีนักกีฬาทั้งระดับประชาชนและระดับเยาว 

ชนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 150 คน

แฟนสกีและสโนว์บอร์ดห้ามพลาดรายการสุดมันส์ 

กรุงเทพฯ • ต้อนรับฤดูหนาวและเอาใจคนรักกีฬาสกีและ 

สโนว์บอร์ดกับรายการ FREERIDE WORLD TOUR (ฟรี

ไรด์ เวิลด์ ทัวร์) การแข่งขันสกีและสโนว์บอร์ดที่มีจุดเริ่มต้น

ที่เมือง Krasnaya Polyana (เครสเนีย ปอลยานา) สถานที่ที่

มีสกีรีสอร์ตหลายแห่ง บนภูเขา Bec des Rosses หนึ่งใน

ภูเขาที่ยากที่สุดในการเล่นสกีในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งในแต่ละ

ปีภูเขา Bec des Rosses จะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันสกี

และสโนว์บอร์ดที่โด่งดังท่ีสุดในโลก เพราะมีเส้นทางปกคลุม

ไปด้วยหิมะและมีทางลาดชัน 55 ถึง 60 องศา  มีเนินลาด

ที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สภาพอากาศที่ดีเยี่ยมและมี

หิมะที่ตกลงมาใหม่ๆ ภายใต้ท้องฟ้าสีครามสดใส โดยสถาน

ที่จัดการแข่งขันแต่ละสเตจ จะเป็นจุดที่เป็นภูมิประเทศแบบ                                                                        

สุดขั้ว ทั้งทุรกันดาร อันตราย สูงชันและเต็มไปด้วยอุปสรรค

มากมาย และนักแข่งที่ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันราย                                                                                         

การ FREERIDE WORLD TOUR (ฟรีไรด์ เวิลด์ ทัวร์) อาทิ 

ออเรเลียน ดูโครซ จากฝรั่งเศส ประเภทกีฬาสกี), มิทช์ 

โทลเดอเรอร์ จากออสเตรีย ประเภทกีฬาสโนว์บอร์ด) 

และเจเนท ฮาร์กิน จากสวีเดน ประเภทกีฬา สกีอัลไพน์) 

ฯลฯ แฟนๆ กีฬาที่ชื่นชอบความท้าทาย พบกันในรายการ 

FREERIDE WORLD TOUR (ฟรีไรด์ เวิลด์ ทัวร์) ได้ทุก

วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS 

ONE สุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลก หมายเลข 401 

ผ่านบริการ 3BB GIGATV ที่นี่ที่เดียว หรือสอบถาม โทร.

1530    

วริศนันท์คว้าแชมฟุตบอล 7 คนรายการ M เกลือแร่

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2564 ณ สนาม 

SAIMAI FOOTBALL CLUB  บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหา 

ชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการ

แข่งขัน M เกลือแร่ Football Sevens Challenge การแข่งขัน

ฟุตบอล 7 คน สำาหรับบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งในฟุตบอลแพลตฟอร์มที่ทางแบรนด์เอ็มเกลือแร่ได้

จัดกิจกรรมขึ้นกับกลุ่มลูกค้า และสนามฟุตบอลพาร์ตเนอร์ 

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

เอ็มเกลือแร่ต้องการที่เป็นเครื่องดื่มสำาหรับนักกีฬา และผู้

สูญเสียเหงื่อจากการทำากิจกรรมต่างๆ รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม และ Knock out เพื่อหาผู้

ชนะเลิศ ซึ่งภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ระบาดโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยต่อตัวนักกีฬา แฟนบอล 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผลการแข่งขัน ณ สนาม

สายไหม ฟุตบอล คลับ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวริศนันท์ โดย

ได้รับเกียรติจากทางคุณธีระพงศ์ บุณยรัตนมงคล ผู้จัดการ

สนามสายไหม เอฟซี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและ

รองชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันทีมวริศนันท์ เอาชนะ ทีม 

สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ไปด้วยการดวลจุดโทษ 6 ประตูต่อ 5 

หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ติดตามการแข่งขัน M เกลือแร่ 

Football Sevens Challenge ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2564 ณ สนาม 1st AVENUE FC 

‘ฮอฟแลนด์’หวดลบ23

ป้องกันแชมป์พีจีเอทัวร์

คล็อปป์หงุดหงิดผู้ตัดสิน

แพ้ค้อนชวดสถิติไร้พ่าย

ฟลอร์บอลไทย 

ซ้อมหนักทั้งปี

บู๊ชิงแชมป์โลก

เปิดต้นสัปดาห์มาดูความเคลื่อนไหววงการกอล์ฟระดับโลก

กันก่อน เริ่มที่ยูเอสพีจีเอทัวร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเล่น

กันที่ประเทศเม็กซิโก ใน รายการมายาโกบา ซึ่ง วิกเตอร์ ฮอฟ

แลนด์ นักกอล์ฟจากนอร์เวย์หวดสถิติทัวร์นาเมนต์ 23 อันเดอร์

พาร์ 261 ในการแข่งขันที่ เอล คามาเลียน กอล์ฟคอร์ส ป้องกัน

แชมป์เอาไว้ได้ นับเป็นการคว้าแชมป์ยูเอสพีจีเอทัวร์รายการ

ที่ 3 ในชีวิต..••..ส่วนยูโรเปียนทัวร์หวดกันที่ สนามดอม เปโดร 

วิกตอเรีย กอล์ฟคอร์ส ในโปรตุเกส ในรายการ โปรตุกัล มาส

เตอร์ส ซึ่งชัยชนะเป็นของ โธมัส ปีเตอร์ส นักกอล์ฟตีไกลจาก

เบลเยียมที่ทำาสกอร์รวม 4 วัน 19 อันเดอร์พาร์ 265 ทิ้งอันดับ 2 

มัตเตอู ปาวอน จากฝรั่งเศส และ 2 นักกอล์ฟเดนมาร์ก นิโคไล 

ฮอยการ์ด กับ ลูคัส บีเจอเรการ์ด 2 สโตรก ลอยลำาเข้าไปเล่นใน

แมตช์ปิดซีซั่น เวิลด์ทัวร์ แชมเปียนชิพ ที่ดูไบแน่นอนแล้ว..••..

ในไทยเป็นรายการระดับออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ 

อีสาน โอเพ่น ที่ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ ซึ่ง พชร คง

วัดใหม่ หนุ่มวัย 22 ปี จากสงขลา ที่กำาลังฟอร์มดีสุดๆ คว้าแชมป์

ที่ 2 ในรอบ 3 สัปดาห์ไปครองสำาเร็จ หลังจากเมื่อ 2 สัปดาห์ที่

ผ่านมาเพิ่งชนะออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่ 6 ในชีวิตไป

ครอง ในศึก สิงห์ บูรพา โอเพ่น ที่ สนามบูรพา กอล์ฟ แอนด์ 

รีสอร์ท ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ยังทำาให้พชรเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ชนะ 

สิงห์ อีสาน โอเพ่น ได้ถึง 3 สมัยต่อจากชัยชนะเมื่อปี 2016 และ 

2020..••..”โปรพราว ชเนตตี วรรณแสน สวิงสาวจากเชียงใหม่ 

อดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทย ปลดล็อกแชมป์อาชีพแรก ในสวิงไทย

วีเมนส์ทัวร์ รายการ เอสเอที-ทีดับเบิลยูที โอเพ่น หลังจบสกอร์

รวม 3 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 รับเงินรางวัล 3.67 แสนบาท 

ที่ สนามฟีนิกซ์ พัทยา จ.ชลบุรี เจ้าตัวสุดปลื้มใจคว้าแชมป์แรก

สำาเร็จ หลังก่อนหน้านี้ทำาดีที่สุดแค่รองแชมป์มาตลอด ส่วนรอง

แชมป์เป็น อาภิชญา ยุบล จากสระบุรี..••..สมศักดิ์ หทัยเปี่ยม

สุข ผจก. สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ 

ชลบุรี จัด Flash Deal 11.11 โปรดี ราคาเด็ด นาทีทองวันเดียว

เท่านั้น ออกรอบในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นี้ ราคา

รวมกรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ อาหาร เพียง 1,890 บาท/ท่าน รีบ

จองเวลาออกรอบเลย 08-2222-3031-2..••..ชีจรรย์ กอล์ฟ 

รีสอร์ท สนามกอล์ฟดีที่ดีสุดของประเทศไทย ประจำาปี 2020 จัด

โปรโมชั่นวันพิเศษ 11.11 ค่าเพียงกรีนฟี 1,700 บาท (ราคานี้

ไม่รวมค่ารถกอล์ฟ-ค่าแคดดี้ 1,200 บาท) พร้อมรับของที่ระลึก 

หน้ากากอนามัยและครีมกันแดดที่สั่งทำาเฉพาะสำาหรับผู้มาใช้

บริการ รีบจองกันเลยรับจำานวนจำากัด 0-3819-6555, 08-3148-

5555 หรือ 06-5869-9780..••

    

 

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

โปรแอม • นายสิทธิชัย อินทุ

ประภา รองผู้อำานวยการ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สำานักงานขอนแก่น ร่วม

แสดงความยินดีกับทีมสิงห์

ปาร์ก ขอนแก่น 2 ผู้ชนะการ

แข่งขันออลไทยแลนด์ กอล์ฟ 

ทัวร์ ประจำาปี 2564 ในรอบ

โปร-แอม รายการสิงห์ อีสาน 

โอเพ่น 2021 ณ สนามสิงห์

ปาร์ค ขอบแก่น กอล์ฟ คลับ 

จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

เม็กซิโก • วิกเตอร์ ฮอฟแลนด์ 

นักกอล์ฟจากนอร์เวย์ป้องกันแชมป์

มายาโกบา แชมเปียนชิพ เอาไว้

ได้ เป็นการคว้าแชมป์ที่ 2 ของ

ปี และเป็นแชมป์ยูเอสพีจีเอทัวร์                                               

รายการที่ 3 ในชีวิต ในการแข่ง 

ขันชิงเงินรางวัลรวม 7.2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 238 

ล้านบาท ที่สนามเอล คามาเลียน 

กอล์ฟคอร์ส ในประเทศเม็กซิโก 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา

การแข่งขันรอบสุดท้ายท่ีเอล                                                 

คามาเลียน กอล์ฟคอร์ส ในเม็ก 

ซิโก วิกเตอร์ ฮอฟแลนด์ นักกอล์ฟ

วัย 24 ปี จากออสโลหวดเข้ามา

อีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 72 

หลุม สร้างสถิติใหม่ให้กับทัวร์นา                                          

เมนต์ด้วยสกอร์ 23 อันเดอร์พาร์ 261

สกอร์ดังกล่าวส่งให้ฮอฟ

แลนด์ ซึ่งในรอบ 3 วันเสาร์กด

เข้ามา 62 ที่ถือเป็นสกอร์ที่ดีที่สุด

ในอาชีพของเขาคว้าแชมป์ไปครอง 

โดยทิ้ง คาร์ลอส ออร์ติซ นัก

กอล์ฟเจ้าถิ่นชาวเม็กซิกันถึง 4 

สโตรก แม้ว่าขวัญใจแฟนเจ้าถิ่น

อย่างออร์ติซจะจบรอบอย่างร้อน

แรงด้วยการเก็บ 5 เบอร์ดี้ ใน

การเล่น 7 หลุมสุดท้าย ก่อนจบ

สกอร์วันสุดท้าย 66 ก็ตาม

เมื่อถามว่าเป็นสัปดาห์ท่ีเย่ียม                   

ที่สุดในการเล่นกอล์ฟอาชีพหรือ

ไม่ ฮอฟแลนด์กล่าวว่า “ผม

คิดว่าผมคงต้องตอบว่ามันเป็น

อย่างนั้น ผมเล่นได้ดีมาตลอดทั้ง

สัปดาห์ แต่ในรอบสุดท้ายในวัน

นี้ผมกลับทำาได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะ

เป็น เพราะผมคิดว่าผมควรจะ

พัตต์ได้ดีกว่าที่ผมทำาได้ในวันนี้”

ฮอฟแลนด์ นักกอล์ฟอัน 

ดับ 17 ของโลกเพ่ิงคว้าแชมป์ยูโร

เปียนทัวร์รายการบีเอ็มดับเบิล ยู

อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มิวนิก ประ 

เทศเยอรมนี เมื่อเดือนมิถุนายนที่

ผ่านมา ส่วนชัยชนะในศึกยู เอส                                                  

พีจีเอทัวร์ก่อนหน้าน้ีคือการคว้าแชมป์

มายาโกบาเมื่อปีท่ีแล้วและการคว้า

แชมป์เปอร์โตริโก โอเพ่น 2020

ผลงานในยูเอสพีจีเอทัวร์

ของฮอฟแลนด์ในปีน้ีเขาทำาได้อย่าง

ยอดเย่ียมด้วยการจบการแข่งขัน

ด้วยการติด 1 ใน 5 ถึง 7 รายการ 

ซ่ึงรวมถึงอันดับ 5 ร่วมในเดอะ 

ทัวร์ แชมเปียนชิพ และรองแชมป์

ท่ีริเวียรา ในเวิลด์กอล์ฟแชมเปียน 

ชิพ คอนเซสช่ัน

จัสติน โธมัส นักกอล์ฟอเม                                               

ริกันเจ้าของแชมป์พีจีเอ แชมเปียน                                                     

ชิพ 2017 และเดอะ เพลเยอร์ส                                              

แชมเปียนชิพ 2021 จบการแข่ง 

ขันในอันดับ 3 แต่เพียงผู้เดียว

ด้วยสกอร์ 266 หลังจบสกอร์รอบ

สุดท้าย 69 โดยมี สกอตตี เชฟ

เฟลอร์ เพื่อนร่วมชาติจบอันดับ 

4 ที่สกอร์ 267 หลังตีเข้ามา 66.

สุวัจน์จัดเทนนิสชิงครึ่งล้านบาท

ถึงลูกถึงคน • ทรอย รีดเดอร์ (ขวา) ไลน์แบ็กเกอร์เบอร์ 51 ของลอสแองเจลิส แรมส์ แท็กเกิลใส่ เชสเตอร์ โร

เจอร์ส ปีกของ เทนเนสซี ไททันส์ ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 9 คู่ซันเดย์ไนต์ ที่โซไฟ สเต

เดียม ในแอลเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย เกมนี้ ไททันส์บุกมาชนะแรมส์ 28-16

กรุงเทพฯ • ‘บิ๊กแนต’ นาย 

กองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 

ประธานสมาพันธ์ฟลอร์บอล                                       

เอเชีย-โอเชียเนีย และนายก                                      

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประ                                                 

เทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมา                                                   

คมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศ 

ไทยท่ีได้กำากับดูแลกีฬาฟลอร์

บอลนั้น ในช่วงระยะเวลา

ร่วมปีได้มีการเก็บตัวนักกีฬา

ตามเงื่อนไขที่ประเทศไทยจะ

เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียน                                              

อินดอร์ แอนด์ มาร์เชียล

อาร์ตเกมส์ เมื่อเดือนมีนาคม 

ปี 2564 ที่ผ่านมา โดยนักกีฬา

ทั้งทีมชายและทีมหญิงนั้น

ทำาการฝึกซ้อมหนักอยู่ที่เขา

น้ำาฟ้ารีสอร์ท ภายใต้การดูแล

ของโค้ชเคนเน็ธ โก๊ะบุนฮอค 

ชาวสิงคโปร์ นอกจากนั้นทีม

ฟลอร์บอลทั้ งทีมชายและ

หญิงก็ยังมีโปรแกรมท่ีจะเดิน

ทางไปแข่งขันในรายการฟลอร์

บอลชิงแชมป์ โลกเป็นครั้ง

ที่ 3 ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งทีม

หญิงนั้นจะแข่งขันที่ประเทศ

สวีเดน วันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค. 

น้ี สำาหรับทีมชายแข่งขันท่ีประ 

เทศฟินแลนด์ วันท่ี 3-11 ธ.ค. 

นี้

สำาหรับฟลอร์บอลโลก                                   

ท้ังทีมชายและทีมหญิงน้ันทาง                                             

สหพันธ์ฟลอร์บอลโลกได้ ทำา 

การจับแบ่งสายในรอบ 16 ทีม

สุดท้ายเป็นท่ีเรียบร้อย โดย

ประเภททีมหญิงทีมฟลอร์บอล                            

สาวไทยอยู่ร่วมสายซี กับเดน                                                         

มาร์ก, อิตาลี และสหรัฐอเม 

ริกา มาดูท่ีสายเอ มีสวิตเซอร์

แลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, โป 

แลนด์ และลัตเวีย สายบี มี

สวีเดน, ฟินแลนด์, สโลวา

เกีย และเยอรมนี และสายดี                                              

มีนอร์เวย์, เอสโตเนีย, สิงคโปร์ 

และรัสเซีย

ด้านฟลอร์บอลทีมชาย

นั้น ประเทศไทยอยู่สายซี มี

โปแลนด์, สโลวาเกีย และ

สหรัฐอเมริกา สำาหรับสายเอ                                           

มีฟินแลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดน 

และลัตเวีย สายบี มีเยอรมนี, 

สาธารณรัฐเช็ก, นอร์เวย์ และ

สวิตเซอร์แลนด์ สายดี มี

สิงคโปร์, แคนาดา, เอสโตเนีย 

และฟิลิปปินส์.

ลอนดอน • เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 

เปิดลอนดอน สเตเดียม เอาชนะ 

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 3-2 ส่ง

ผลให้ลิเวอร์พูลหยุดสถิติไร้พ่าย

ไว้ที่ 25 แมตช์ติดต่อกัน ขณะที่ 

แอสตัน วิลลา ปลด ดีน สมิธ ผู้

จัดการทีมออกจากตำาแหน่งเรียบ 

ร้อยแล้ว

ลูกทีมหงส์แดงของ เจอร์

เกน คล็อปป์ ขาดอีกเพียงแมตช์

เดียวจะทำาสถิติสโมสรด้วยการ

ไม่แพ้ทีมใดติดต่อกัน 26 แมตช์

ในทุกรายการที่ลงแข่งขัน แต่

จากความผิดพลาด 3 หนของ อลิส                                          

ซอน เบ็กเกอร์ ผู้รักษาประตูของ                                   

ลิเวอร์พูล ส่งผลให้พวกเขาพลาด

โอกาสทุบสถิติ

อีกคู่ที่น่าสนใจ “ไก่เดือย

ทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่

ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่าง อัน

โตนิโอ คอนเต บุกไปเสมอกับ

เอฟเวอร์ตันถึงกูดิสันปาร์กในเมือง

ลิเวอร์พูลแบบสนุก 0-0

ลิเวอร์พูลเดินทางมาแข่ง 

ขันที่ลอนดอน สเตเดียม โดยไม่

แพ้ทีมใดมาตั้งแต่เดือนเมษายน

ท่ีผ่านมา แต่สุดท้ายต้องจบแมตช์

ด้วยฝันร้ายของเบ็กเกอร์ ซึ่งลูก                                        

แรกปัดบอลเข้าประตูตัวเอง ส่วน

ลูก 2 เซฟลูกยิงของ ปาโบล     

ฟอร์นัลส์ ไม่อยู่ และประตูที่ 3 

ลังเลจนบอลย้อยมาเข้าหัว เคิร์ต 

ซูมา

“อย่างไรก็ตาม พวกเรา

สามารถทำาสถิติไม่แพ้ทีมใดมาได้                    

ตั้งนาน แต่ในที่สุดมันก็ต้องจบ                                  

ลงไป” เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้

จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวพร้อม

แสดงความไม่พอใจผู้ตัดสินใน

แมตช์น้ีท่ีไม่ให้ฟาวล์ในจังหวะท่ี

เสียประตูแรก รวมถึงจังหวะที่                                          

ไม่ให้ใบแดงกับ อารอน เครสส์                                         

เวลล์ ที่เปิดปุ่มใส่ จอร์แดน เฮน 

เดอร์สัน

กุนซือลิเวอร์พูลกล่าวอีก

ว่า “ต้องชื่นชมว่าเวสต์แฮมเล่น                                                 

ได้ดี ส่วนพวกเรามีข้อผิดพลาด

เยอะ มันดูเหมือนพวกเราขาดความ

อดทนมากเกินไป และที่สำาคัญ

คือเราไม่นิ่งในจังหวะสำาคัญของ

เกม ผมเชื่อว่าเราสามารถทำาได้

ดีกว่านี้ 100 เปอร์เซ็นต์”

ส่วน ท็อตแนม ฮอต      

สเปอร์ ที่บุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน                     

0-0 แบบเปิดเกมบุกใส่กันน้ัน อัน

โตนิโอ คอนเต ผู้จัดการทีมคน

ใหม่ของสเปอร์ส กล่าวว่า “วันนี้

ผมได้เห็นหัวใจของผู้เล่น ได้เห็น

แพสชั่น การต่อสู้ การเสียสละ 

และความพยายามท่ีจะเข้าใจ ซ่ึง

มันทำาให้ผมมั่นใจกับอนาคตมาก

ขึ้น”

สำาหรับ แอสตัน วิลลา 

ประกาศปลด ดีน สมิธ ออกจาก

ตำาแหน่งผู้จัดการทีม หลังพ่าย

แพ้ในพรีเมียร์ลีก 5 แมตช์ติดต่อ

กัน ซึ่งเป็นการประกาศไม่ถึง 24 

ชั่วโมงหลังจากที่ นอริช ซิตี ทีม

ท้ายตารางปลดกุนซือ แดเนียล 

ฟาร์เก ออกจากตำาแหน่ง

แอสตัน วิลลา อดีตแชมป์

สโมสรยุโรปนั้นอยู่ในอันดับ 16 

ของตารางพรีเมียร์ลีก หลังจาก

เก็บได้เพียง 10 คะแนนเท่านั้น

ในการลงเล่น 11 แมตช์แรกของ

ฤดูกาล.

หัวหิน • ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ ผนึกกำาลังพันธมิตร ระเบิด

ศึกเทนนิสอาชีพ “แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสทรี 4.0 โอเพ่น 

2021” ชิงเงินรางวัลรวมครึ่งล้านบาท วันที่ 28 พ.ย.-5 ธ.ค.นี้ หวังร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขและเติมสีสันให้ ‘เมืองหัวหิน’ รับการ

เปิดประเทศ ‘บอล’ ภราดร ศรีชาพันธุ์ นั่งแท่นผู้อำานวยการจัดการ

แข่งขัน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีต 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประ 

ธานท่ีปรึกษาการแข่งขัน และนายก

กิตติมศักดิ์สมาคมกีฬา ลอนเทน 

นิสแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากความ

สำาเร็จในการจัดการแข่งขันเทนนิส

อาชีพ รายการ หัวหิน โอเพ่น เมื่อ

ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีจากนักเทนนิสทั่วประเทศ 

และมีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นอีกใน

ปีนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 ทำาให้ต้องเลื่อนจัดการ

แข่งขันหลายครั้ง กระทั่งล่าสุดผู้

จัดการแข่งขันได้หารือร่วมกับผู้สนับ                                                      

สนุนรายต่างๆ และเห็นตรงกันว่า                                                  

จะจัดขึ้นจำานวน 1 ครั้งในปีนี้ ภาย                                                       

ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันได้เกิดความสบายใจ

การแข่งขันเทนนิสอาชีพดัง

กล่าว ใช้ชื่อรายการว่า “แคล-

คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัส

ทรี 4.0 โอเพ่น 2021” ชิงเงิน

รางวัลรวม 500,000 บาท จัด

ขึ้น ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต

คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 

พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 

โดยทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต

คลับนั้น เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร

ที่มีสนามเทนนิสมาตรฐานทัวร์

นาเมนต์ระดับโลกถึง 11 สนาม 

อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดการแข่ง

เทนนิสอาชีพหญิง รายการดับ                                         

เบิลยูทีเอ และรายการของสห                                      

พันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือไอที                                   

เอฟ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 ฉะนั้น 

ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ                                     

จึงมีความพร้อมทุกด้านท่ีจะรองรับ

การแข่งขันคร้ังน้ี และร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยทำาให้เมือง

หัวหินกลับมามีบรรยากาศสนุก 

สนานและความสุข รองรับการ

เปิดประเทศและสร้างบรรยากาศ

เมืองท่องเที่ยว”

นายสุวัจน์กล่าวต่อว่า การ

แข่งขันเทนนิสอาชีพ “แคล-คอมพ์                                          

แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสทรี 4.0 โอ 

เพ่น 2021” นอกจากมีการชิง

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 500,000 

บาทแล้ว ยังเป็นรายการเก็บคะ 

แนนสะสมด้วย ซึ่งคะแนนในปีนี้

จะถูกนำาไปรวมกับการแข่งขันใน

ปี 2022 และสำาหรับปีนี้จะมีการ

แข่งขันรุ่นทั่วไป (ชายเดี่ยว หญิง

เดี่ยว ชายคู่ และหญิงคู่) รุ่นอายุ

ไม่เกิน 8 ปี และ 10 ปี (เยาวชน

ชาย-หญิง) รวมทั้งการแข่งขัน

สำาหรับนักเทนนิสสูงอายุ โดยจะ

จัดแข่งขันในรุ่นอายุรวมกันไม่เกิน 

115 ปี (ชายคู่) และรุ่นอายุรวม

กันไม่เกิน 90 ปี (หญิงคู่)

“ในทัวร์นาเมนต์นี้ ภราดร 

ศรีชาพันธุ์ หรือซูเปอร์บอล นัก

เทนนิสขวัญใจชาวไทย ท่ีเคยเป็น                                                 

มืออันดับ 9 ของโลกมาแล้วและ

เป็นผู้ปลุกกระแสกีฬาเทนนิสใน

บ้านเรา จะมาช่วยดูแลการแข่งขัน

ในฐานะผู้อำานวยการจัดการแข่ง 

ขัน ซึ่งด้วยประสบการณ์จากราย                                    

การระดับโลกท่ีภราดรเคยเข้าร่วม

มาแล้ว เชื่อว่าจะทำาให้รายการ

นี้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเป็นราย 

การที่จะช่วยสานฝันนักเทนนิส

ไทยเพื่อการพัฒนาฝีมือและเพิ่ม

ศักยภาพต่อไปด้วย”.
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เรงซื้อ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พอใจการควบคุมการ

แพรระบาดไวรัสโควิด-19 ในไทย ซึ่งมี

สัญญาณดีขึ้นอยางตอเน�อง แนวโนมผูติด

เชื้อใหมมีจํานวนลดลงอยูในหลักพัน ยอดผู

เสียชีวิตต่ํากวารอยติดตอกันหลายสัปดาห 

และมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเน�อง 

โดยลาสุด ขอมูลจากเว็บไซตบลูม

เบิรก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  2564 ระบุ

ความคืบหนาการฉีดวัคซีนตานไวรัสโควิด-19 

ในประเทศตางๆ 184 ประเทศทั่วโลก

วา ขณะนี้ทั่วโลกไดฉีดวัคซีนแลวมากกวา 

7,200 ลานโดส โดยประเทศไทยจัดอยูใน

อันดับที่ 18 ของโลก และอยูในอันดับ 3 ของ

อาเซียน โดยประเทศที่ฉีดวัคซีนไดมากที่สุด

ไดแก จีน, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, บราซิล 

และอินโดนีเซีย

นายธนกรระบุวา ขณะนี้ยอดการฉีด

วัคซีนสะสมของไทยมีกวา 80 ลานโดสแลว 

ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 คิด

เปน 65.44% ของประชากรไทยทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ดวยอัตราการฉีดประมาณ 6-8 แสนโดส

ตอวัน ทําใหบลูมเบิรกคาดการณวาหากไทย

ฉีดดวยความเร็วระดับนี้ตอไป จะสามารถ

ฉีดวัคซีนอยางนอย 1 โดสใหครอบคลุม

ประชากร 75% ไดภายใน 1 เดือน สอดคลอง

กับนโยบายเปดประเทศแบบปลอดภัย 

( ar  n ry) เม�อวันที่ 1 พฤศจิกายนท่ี

ผานมา

โ ษกประจําสํานักนายกฯ กลาวดวย

วา นอกจากรัฐบาลจะดําเนินการจัดหาและ

กระจายวัคซีนใหคนทุกกลุมในประเทศไทย 

ซึ่งเปนไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของ

กระทรวงสาธารณสุข เพ�อสรางภูมิคุมกัน

หมู ลดอาการติดเชื้อรุนแรงและปวยหนัก 

และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

แลว นายกรัฐมนตรียังไดสั่งการใหกระทรวง

สาธารณสุขเรงรัดติดตามเจรจาเพ�อสั่งซื้อ

ยารักษาโควิด-19 ทั้งแพกซ โลวิด ( a o d) 

ของบริษัทไฟเซอร และโมลนูพิราเวียร  

( o n ra r) ของบริษัทเมอรค ท่ีชวยลด

การรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสีย

ชีวิตในผูปวยที่มีความเส่ียงสูงไดใหเร็วท่ีสุด 

เพ�อใหประเทศไทยไดรับยารักษาโควิด-19 

ที่มีการพั นาเปนคิวแรกๆ 

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข 

นพ.อรรถสิทธิ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการ

แพทย แถลงขาวยารักษาโควิด-19 โมลนู

พิราเวียรและยาแพกซ โลวิดวา ยาทั้ง 2 ตัว

เปนยาตานไวรัสชนิดรับประทาน  เพ�อไม

ใหไวรัสเพิ่มจํานวนในรางกาย ซ่ึงโดยทั่วไป

เม�อไวรัสเขามาในรางกายและจับกับตัวรับ

ในรางกาย ก็จะพยายามเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ดวยการจําลองตัวเอง 

นพ.อรรถ สิทธิ กลาวอีกวา จะเห็นวา

ยา 2 ตัวมีประสิทธิผลในการชวยไมใหระดับ

ความรุนแรงถึงขั้นตองนอน รพ.ไดทั้ง 2 ชนิด 

ไมมีผูเสียชีวิตในกลุมที่ ไดรับยาทั้งแพกซ 

โลวิดคูกับริโทนาเวียร และผูที่ ไดยาโมลนู

พิราเวียร ขณะที่ยาโมลนูพิราเวียรใชกรณี

ไขหวัดใหญไดดวย สวนยาแพกซ โลวิดใช

เฉพาะโรคโควิด-19 และทั้ง 2 ตัวสามารถ

ใชไดกับไวรัสกอโรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ 

“กรณีราคานั้นยังพูดยาก เพราะยาตัว

ใหมยังไมทราบวาจะมีราคาเทาไหรสําหรับ

ยาแพกซ โลวิด สวนโมลนูพิราเวียรนั้นการ

ขายในประเทศกําลังพั นาอาจจะมีความ

แตกตางกันได” นพ.อรรถสิทธิกลาว    

นพ.อรรถสิทธิกลาวเพิ่มเติมวา ไทม

ไลนการนํายาแพกซ โลวิดเขามาใชในประเทศไทย

นั้น กรมการแพทย ไดมีการหารือกับบริษัท 

ไฟเซอร เกี่ยวกับขอมูลยาและการวิจัยตั้งแต

เดือน ส.ค.64 ตอนนั้นผลวิจัยยายังไมออก 

หลังคุยขอมูลเบื้องตนและมีการลงนามรักษา

ความลับไมใหเปดเผยขอมูล ตอมาเดือน 

ต.ค.มีการหารือเปนรอบที่ 2 เกี่ยวกับความ

กาวหนาโครงการวิจัย และ ณ ปจจุบันผล

การศึกษาวิจัยเบื้องตนออกมาแลว

“จะมีการหารือรวมกันรอบที่ 3 ใน

วันที่ 12 พ.ย.นี้ เกี่ยวกับความเปนไปไดกับ

การจัดหายามาใช ประมาณการวาบริษัทไฟ

เซอรน�าจะย�นขออนุญาตกับ  อเมริกา

ในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะมีความกาวหนา

ในการจัดหายาแพกซ โลวิดเพ่ิมขึ้น จะนํา

ขอมูลมาแจงตอไป   สวนยาโมลนูพิราเวียร

นั้น  อเมริกากําลังพิจารณา คาดวาหาก

ผานการขึ้นทะเบียนเรียบรอย น�าจะมีการนํา

เขามาในประเทศไทยราวชวง ธ.ค.64 ตน 

ป 2565” นพ.อรรถสิทธิระบุ 

นพ.อรรถสิทธิกลาวดวยวา ยา 2 ตัว

จะใชไดดีในคนท่ีมีอาการนอยถึงปานกลาง 

เปนกลุมเสี่ยงคือผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีโรค

เรื้อรัง  อาทิ โรคตับ, โรคไต, โรคหัวใจ, เบา

หวาน, อวน เปนตน ในผลการศึกษายังไมมี

อาการขางเคียงรุนแรง สวนขอหามใชนั้น

เหมือนกับยาทั่วๆ  ไป คือยังไมแนะนําในคน

ท่ีมีความผิดปกติของตับรุนแรง, ไตรุนแรง, 

เอชไอวีที่มีภูมิคุมกันตํ่ามากๆ เน�องจากยัง

ไมไดมีการศึกษาวิจัยในกลุมนี้  สวนเบื้อง

ตนประมาณการวาประเทศไทยจะตองใช

จํานวนเทาไหรนั้น โดยการคํานวณจาก

จํานวนผูติดเชื้อรายวัน เชน 1 หม�นราย

ตอวัน คาดวาจะมีกลุมเสี่ยงตองใชยานี้

ประมาณ 10% หรือ 1,000 คนตอวัน  

เม�อถามวายา 2 ตัวนี้มีความแตกตาง

จากยาฟาวิพิราเวียรที่ประเทศไทยใชรักษาผู

ติดโควิด-19 อยูตอนนี้อยางไร นพ.อรรถสิทธิ 

กลาววา ยาแพกซ โลวิดและโมลนูพิราเวียร

เปนการศึกษาในผูปวยโควิดโดยเฉพาะ แต

ยาฟาวิพิราเวียรเปนยาที่ใชรักษาไวรัสตัวอ�น

มากอน เม�อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 

จึงนํามาใชรักษาผูปวยโควิด-19 และไดผล 

ที่ทําเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรี

รังสรรค ผูชวยโ ษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย 

วา ทิศทางการพบเชื้อและการเสียชีวิตลดลง 

ทั้งที่มีมาตรการผอนคลาย  โดยวันนี้พบผูติด

เชื้อรายใหม 7,592 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 6,871 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 6,743 ราย มาจากการ

คนหาเชิงรุก 128 ราย มาจากเรือนจํา 711 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 10 ราย 

พญ.อภิสมัยกลาววา ทําใหมียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป  2563 จํานวน 

1,975,591 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,495 ราย  

ทําใหมียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 

จํานวน 1,857,463  ราย อยูระหวางรักษา 

98,425 ราย อาการหนัก 1,997 ราย ใส 

ทอชวยหายใจ 441 ราย เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น  

39 ราย เปนชาย 24 ราย หญิง 15 ราย 

เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 28 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยู

ใน จ.ยะลา 5 ราย 

“ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 

2563 จํานวน 19,703  ราย สวนยอดผูได

รับวัคซีนของประเทศไทยเม�อวันท่ี 7 พ.ย. 

มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 278,059 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.ทั้ง

สิ้น 80,499,612 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มียอดผูติดเชื้อสะสม 250,610,260 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 5,064,584  ราย” พญ.อภิสมัยระบุ   

เธอระบุดวยวา แมชวงนี้จะมีมาตรการ

ผอนคลาย แตขอใหประชาชนระมัดระวังตัว

ตามมาตรการสาธารณสุขอยางเครงครัด ทั้งนี้ 

หากดูการคาดการณการติดเชื้อหลังประเทศ

ในฉากทัศนสีเขียว กรณีประชาชนใหความ

รวมมืออยางดี พบวาปจจุบันตัวเลขต่ํากวา

ฉากทัศนดังกลาว แตยังขอใหประชาชนเขม

งวดมาตรการเชนเดิม เพราะหากปลอยปละ

ละเลยจะทําใหผูติดเชื้อสูงขึ้นไปเปนจํานวน

หลายหม�นเหมือนกอนหนานี้ ได    

พญ.อภิสมัยกลาววา สําหรับมาตรการ

เขาประเทศตั้งแตวันที่ 1-7 พ.ย. มีผูเดินทาง

เขาประเทศทั้งสิ้น 22,832 คน พบผูติดเชื้อ  

20 คน คิดเปน 0.09% ประเทศที่เขามามาก

สุดผานสนามบินสุวรรณภูมิ ไดแก เยอรมนี 

2,666 คน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา  2,665 

คน, สหราชอาณาจักร 1,475 คน, ญ่ีปุน 

1,449 คน และเกาหลีใต 987 คน 

“โดยกระทรวงสาธารณสุขจะติดตาม

ตัวเลขดังกลาวอยางใกลชิด  พรอมขอเนน

ย้ํากับประชาชนวา ผู ท่ีเดินทางเขาราช

อาณาจักรแบบไมกักตัว ไดรับอนุญาตเขามา

เพ�อประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูกับความ

มั่นคงทางสาธารณสุข เปนการเปดประเทศ

ในสถานการณที่ยังมีการแพรระบาดอยู แต

ขอใหภาครัฐ ผูประกอบการเฝาระวังอยาง

เขมงวด” พญ.อภิสมัยระบุ  

เมื่อถามถึงกรณีที่พบผลตรวจ  

เปนผลบวกลวงที่ โรงเรียนแหงหนึ่ งใน 

จ.มุกดาหาร ศบค.มีแนวทางแกไขปญหาดัง

กลาวอยางไร  พญ.อภิสมัยกลาววา การตรวจ 

 ตรวจถี่หรือบอยแคไหน ตรวจวิธีใด ขอ

ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัด ซึ่งสามารถลงรายละเอียด

ไดแตกตางกันในแตละอําเภอ แตละพื้นที่.

ปลื้มดัชนี

กังวลปญหาแรงงานตางดาว ที่ลักลอบเขา

มาตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

ไทยเปดประเทศ ทําใหขาดแคลนแรงงาน

ตางดาวถึง 5 แสนคน หลังจากมีสวนหนึ่ง

กลับภูมิลําเนาไปแลวกลับไมทัน โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมกอสรางและอาหาร จึงเห็น

วารัฐควรทําเอ็มโอยูรัฐตอรัฐในการนําเขา

แรงงานใหชัดเจน และขึ้นทะเบียนถูกตอง

ตามก หมาย ซึ่งจะมีการตรวจโรคอยางถูก

หลักของระบบสาธารณสุขดวย โดยตองเรงรัด

ในการปฏิบัติ เพราะเขาใจวาระบบราชการ

ลาชาอาจเปนชองวางใหการเขามาแบบผิด

ก หมายเพิ่มขึ้น และหากปลอยใหมีการ

ลักลอบเขามาอาจทําใหเกิดคลัสเตอรใหมได

นายสุพันธุกลาววา ขอกังวลของผู

ประกอบการคือราคาวัตถุดิบท่ีหลายตัวได

ปรับขึ้นแลว และราคาพลังงานที่สูงขึ้นเกือบ

เทาตัว ซึ่งกระทบทั้งตนทุนการผลิตและคา

ขนสง ปจจัยน้ีจะเปนแรงกดดันตอราคา

สินคาที่เปนกลางนํ้าและปลายนํ้ามีโอกาส

ปรับขึ้นคอนขางสูง เชนปโตรเคมี แมวารัฐ

ขอใหตรึงราคาก็คงทําไดเพียงระยะหนึ่ง ซึ่ง

ไมงายนักตองดูถึงตนทุน ความตองการและ

การผลิตประกอบดวย

สําหรับการพิจารณาคาไฟฟาผันแปร 

(คาเอฟที) สําหรับการเรียกเก็บคาไฟฟาใน

รอบเดือน ม.ค.-เม.ย.65 ที่มีแนวโนมปรับตัว

เพิ่มขึ้นตามคาเชื้อเพลิงนั้น ยอมรับวาน�าเปน

หวง เพราะหากคาไฟฟาปรับขึ้นทุกคนตอง

เดือดรอนแน�นอน เราทุกคนจึงยังไมพรอม

ที่จะรับภาระคาไฟฟาที่แพงขึ้น และอยาก

ขอใหรัฐบาลดูแลแบงเบาภาระคาไฟตอไป

อีกสัก 1 ป เพ�อชดเชยความเสียหายจากผล

กระทบของโควิดในชวง 2 ปที่ผานมา

ทั้งนี้ ในสวนของขอเสนอแนะตอภาค

รัฐมี 4 ขอ คือ 1.เรงรัดการฉีดวัดซีนท่ีมีคุณ

ภาพใหแกประชาชนตามเกณ ขั้นต่ํา เพ�อ

สรางภูมิคุมกันหมู โดยเฉพาะจังหวัดท่ีเปด

รับนักทองเที่ยว เพ�อสรางความเช�อมั่นให

นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.ภาครัฐควรมีแผนรองรับการเปด 

ประเทศ และมาตรการดานสาธารณสุข

ท่ีชัดเจน เพ�อใหการเปดประเทศเปน

ไปดวยความเรียบรอย รวมท้ังควรมีการ

ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวและประชาชน

รับทราบเพ�อสรางความเขาใจ

3.เรงออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

เพิ่มเดิม และสงเสริมการทองเท่ียว รวม

ทั้งผอนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต

มาตรการควบคุมโรคเพ�อชวยฟนฟูเศรษฐกิจ 

และ 4.ขอใหภาครัฐเรงแกไขปญหาราคา 

พลังงาน ราคาวัตถุดิบและคาขนสงที่ปรับ

ตัวสูงขึ้น จนสงผลกระทบตอตนทุนประกอบ

การภาคอุตสาหกรรม.

สสส.ผลักดันเสารสรางสรรค คร้ังท่ี 2 ถอดรหัสสรางโอกาส 

ฝาวิกฤตดวยเศรษฐกิจฐานราก ถกปญหาแรงงานในระบบและ               

นอกระบบแยกออกจากกันไมได เปนหวงโซระบบชุมชน หาทางออก

วิกฤตโควิด ลดรายจายเพ่ิมรายไดบรรเทาหน้ีครัวเรือน ลดเครียด

ดวยการดูแลสุขภาพกายใจ ใจเปนนาย กายเปนบาว จะยายภูเขา

หรือจะถมทะเล ใจตองสู 

เสารสรางสรรค ครั้งที่ 2 การจัดการสุขภาพกายและใจ

เม� อตองเผชิญวิกฤตโควิด-19 ถอดรหัสสรางโอกาส ฝาวิกฤตดวย

เศรษฐกิจฐานราก ดําเนินรายการโดย นายวีรพงษ เกรียงสินยศ 

รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 6 สสส. มูลนิธิสุขภาพไทย                                                                           

และ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร คณบดีคณะกายภาพบําบัดและ

เวชศาสตรการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และกรรมการบริหาร

แผนคณะที่ 1 สสส. และมีวิทยากรใหความรูนําโดย น.ส.บุษยรัตน 

กาญจนดิษฐ หัวหนาโครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตกลุมแรงงานในระบบ

ภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ลดรายจายเพิ่มรายได

บรรเทาหนี้ครัวเรือน และทีมงาน ตลอดจนนายยุคนธร พรมเดช 

คณะทํางานโครงการสงเสริมและฟนฟูอาชีพและรายไดเพ� อสุขภาพ

และสิ่งแวดลอมกลุมแรงงานนอกระบบที่ไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดโควิด-19

นายวีรพงษ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย และรองประธาน

กรรมการบริหารแผน คณะท่ี 6 สสส. กลาววาเสารสรางสรรค                     

คร้ังท่ี 2 ประจําวันท่ี 16 ต.ค.2564 เปนความคิดริเร่ิมจาก สสส.สํานัก 6                                      

สํานักสรางสรรค โอกาสสรางเสริมสุขภาวะ เพ� อถอดรหัสการสราง

โอกาสใหฝาวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงคร้ังน้ีเปนกรณี

ศึกษาแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เน� องจากเรายังมีและ

ตองพ่ึงพาแรงงานตางชาติเปนจํานวนมาก 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร ระบุวาวิกฤตโควิด-19 ทํารายคนที่

ขาดโอกาสทุกหยอมหญา กลุมคนที่ขับเคล� อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งในระบบและนอกระบบ คนสองกลุมนี้ ไดรับผลกระทบทั้งใน

โรงงาน นอกโรงงาน รานคา การจางงานลดลง เม� อคนสองกลุม

ถูกทอดท้ิงก็ตองชวนคิดชวนคุย เพ� อใหไดคําตอบวาแรงงาน

นอกระบบลําบากกวาแรงงานที่อยูในระบบหรือไม หรือ

อาจจะไมไดมีความแตกตางกันก็ไดในชวงสถานการณ

โควิด-19 เพราะระบบการจางงานไมไดถูกออกแบบให

คนไดเตรียมพรอมกับภาวะวิกฤต 

น.ส.บุษยรัตน กาญจนดิษฐ กลาววา แรงงานใน

ระบบและนอกระบบไมสามารถแยกออกจากกันได เปน

หวงโซระดับโรงงานสูชุมชน จากชุมชนสูโรงงาน พี่นอง

วัยหนุมสาวท่ีเปนผูใหญแลวสงเงินกลับบานเพ� อเล้ียงคนสูงวัย

ในชุมชน การจางงานในประเทศไทยอยูในระบบและ

นอกระบบ เปนภาคการเกษตร ภาคการผลิต 

การคาขาย 37.82 ลานคน แรงงานอยูใน

ระบบประกันสังคม ม.33 ที่นายจาง 

ลูกจาง ภาครัฐรวมมือกัน แรงงาน

บางคนไมไดอยูใน ม.33 

การจางงานในระบบและนอก

ระบบ 68 ลานคน สรางมูลคา 48% 

ถาโฟกัสกลุมแรงงานในระบบ 37.82 

ลานคน (สถิติป 2564) เมืองไทย

มี 62 นิคมอุตสาหกรรมกระจาย                  

อยูใน 18 จังหวัด รวม 4,993 โรงงาน จํานวนคนงาน 3,690,656 คน                   

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสัดสวนที่สูง อุตสาหกรรมตะวันตกดิน

ไมไดสรางเปาหมายในการปฏิรูป ถูกหลงลืมในกระบวนการผลิต                                                                        

กระจายอยูในนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนตและ                

ชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม

ปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะมีนักลงทุนจากประเทศ

ญี่ปุน 

แรงงานในระบบภาคการผลิตไทย ยามโลกเกิดความ

ผันผวนเม� อโควิดมา กลุมเปราะบางในสังคมยอมได

รับผลกระทบ ประเทศไทยรับจางผลิตใหกับบริษัท                                                    

แบรนดเนมตางๆ โดยพี่นองผู ใชแรงงานในระบบ 

การผลิตชุดชั้นในแบรนดเนม พี่นองที่ใชแรงงาน

เปนผูผลิต คนผลิตไมไดใช คนใชไมไดเปนผูผลิต 

คนผลิตใชแรงงานแบบเขมขน ฝกทักษะใหเย็บ

ถุงเทาขางซาย แบบเดิมๆ เย็บถุงเทาขางขวาไมเปน 

ใชแรงงานแบบเขมขน กดราคาแรงงานตํ่าสุด ไมไดถูกฝก 

ทักษะใหเย็บถุงเทาขางขวา เม� อพี่นองแรงงาน

ตกงานหาแรงงานใหม ไมไดถูกฝกฝน

ทํางานนอกรั้วโรงงาน 

นโยบายระบบประกันสังคม

จึงตองสงเสียงดังๆ ถึงกระทรวง

แรงงาน เม� อโควิด-19 ระบาด 

จึงเปดใหเห็นบาดแผลที่หลบซอน

อยู หลายคนกลัวที่จะถูกบอกการ

เลิกจาง บางโครงการกอนเลิก

จาง 100 คน ทํางาน 100 ชิ้น แต

เม� อมีการเลิกจาง 30 คน ทํางาน                    

100 ชิ้น บางคนไมตกงานก็จริง ไมมีเงินโอที หลายคน                                                                 

ทํางานอยูในภาคบริการ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

กระทบ รานถูกปด นําไปสูปญหาหน้ีครัวเรือน 

ปญหาสุขภาพกายใจ 

ในโอกาสน้ี น.ส.บุษยรัตน ในฐานะหัวหนาทีม                                                                      

ไดนําทีม Boy Brand นําเสนอผลงานบริหาร

โครงการในชวงโควิด-19 เพ� อการมีสุขภาพกายใจที่ดี                                                                        

สูวิกฤต เริ่มจากนาย พีระพัฒน ลอยละลิ่ว บริษัท 

ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) อางทอง ซึ่งเปนกิจการ

สิ่งทอตนน้ําเสนใยสังเคราะห เปดเผยวาไดจัดรวม

กลุมพนักงานวิ่งออกกําลังกายผานทางไลนกลุม 

บางคนก็มีประสบการณการว่ิงมากอน บางคนไมไดมี

ประสบการณ จากนั้นก็แจกขาวกลอง 

นายวัฒนา สังสา ประธานสหภาพ Rubber YMP 

บริษัทผลิตช้ินสวนยานยนต ชลบุรี กลาววา เม� อเกิด                      

โควิด อนาคตเร่ิมมืดมน จากเดิมท่ีเคยมีโบนัส 6-7 เดือน 

ทุกอยางตองชะลอตัวหมด พนักงาน 2,000 คน ลดลงเหลือ 

200 คน อีก 400 คนยังไมบอกเลิกจางก็จริงแตสถานะบริษัท

วิกฤต คนงาน 200 คนทํางานดวยความหวาดระแวงวา                  

จะถูกเลิกจางเม� อไหร คูสามีภริยาบางคูทํางานดวยกัน                                                                   

ก็ตองเตรียมตัวเตรียมใจท่ีจะสงลูกกลับไปอยูกับพอแมท่ี 

ตางจังหวัด เพราะอนาคตไมแน�นอน บางคนเปนโรค                                                                                   

ซึมเศรา จึงตองหาทางรวมมือกันทํากิจกรรม ตองสราง

พลังใจ “อึด ฮึด สู” แลวเราจะผานพนไปดวยกัน การสราง

กิจกรรมปลูกผักภายในโรงงาน เพ� อจะนําเก็บกลับบาน

ทําอาหาร แกไขปญหาหน้ีสิน สํานัก 6 สสส.เขามาชวย

สนับสนุนใหเรียนรู รับรูปญหาและแกไขปญหา การสราง

ทัศนคติเชิงบวก เรียนรูที่จะอยูกับปญหา แกไขปญหา

อยางเปนรูปธรรม

“เม� อฉีดวัคซีนกายแลวก็ตองฉีดวัคซีนใจ สุภาษิต

ที่วาใจเปนนาย กายเปนบาว มีกําลังใจท่ีจะสูตอ วัคซีนใจ

เปนเร� องสําคัญมาก จะยายภูเขาหรือจะถมทะเล ใจตองสู 

ดังน้ันวัคซีนใจเปนเร� องสําคัญมากๆ มีการถายทอดความรู

ใหกับพ่ีเล้ียงทางไลน แกไขปญหาสุขภาพจิตกับพนักงานใน

บริษัทดวย มีการต้ังคณะกรรมการสุขภาพทางกายและใจ

ใหบริการในโรงงาน คลายๆ กับการมี อสม.แทรกซึมเขาไป

ในไลนดวย เพ� อนในกลุมไลน 200 คน ชวยกันขบคิดแกไข

ปญหาหน้ีสิน เงินท่ีกูยืม บางคนเลนการพนันออนไลน ไดรับ                                                                      

ความไววางใจจากเพ� อนพูดคุยแกไขปญหาเปนการสวนตัว 

เร่ิมตนจากการรับวัคซีนใจ 16 คน ใหคอยสังเกตลูกนอง

ตัวเองมีอาการซึมเศรา เครียด มีปญหาในใจก็รับปรึกษา 

เร� องน้ีตองมีหัวหนาและเพ� อนท่ีรูใจชวยกันแกไขปญหา”

นายสมคิด ทองนา กลุมสหภาพผลิตภัณฑยานยนต

ไทย สมุทรสาคร บริษัท โตโยตา โกเซ รับเบอร จํากัด และ

บริษัท พงศพารา โคตันรับเบอร จํากัด จ.สมุทรสาคร กลาววา 

มีครูเขามาสอนความรู เร� องการปลูกผักเล้ียงปลาเปนอาชีพ

เสริม ในชวงสถานการณ โควิด-19 เคราะหซํ้ากรรมซัด                                                                          

ลงไปอีก ไมไดเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหา เปนความ

โชคดีท่ี สสส. สนับสนุนโครงการฯ ไดฝกอาชีพ ท้ังเย็บผา

กันนํ้า สามารถประกอบอาชีพเปนอาชีพเสริม ปรับปรุง

พ้ืนท่ีวางปลูกพืชผักสวนครัว ซ้ือพันธุปลามาเล้ียง 200 ตัว

ภายใน 3 เดือนเติบโตเปนแหลงผลิตอาหารและสามารถ

สรางรายไดในครัวเรือน

ถอดรหัสพึ่งพาตนเองสูวิกฤตโควิด

สรางโอกาสแรงงานทั้งใน-นอกระบบ

ถูกทอดท้ิงก็ตองชวนคิดชวนคุย เพ� อใหไดคําตอบวาแรงงาน

วัยหนุมสาวท่ีเปนผูใหญแลวสงเงินกลับบานเพ� อเล้ียงคนสูงวัย

ในชุมชน การจางงานในประเทศไทยอยูในระบบและ

การคาขาย 37.82 ลานคน แรงงานอยูใน

ผันผวนเม� อโควิดมา กลุมเปราะบางในสังคมยอมได

ใชแรงงานแบบเขมขน กดราคาแรงงานตํ่าสุด ไมไดถูกฝก 

ทักษะใหเย็บถุงเทาขางขวา เม� อพี่นองแรงงาน

ตกงานหาแรงงานใหม ไมไดถูกฝกฝน

ทํางานนอกรั้วโรงงาน 

จึงตองสงเสียงดังๆ ถึงกระทรวง

จึงเปดใหเห็นบาดแผลที่หลบซอน

อยู หลายคนกลัวที่จะถูกบอกการ

เลิกจาง บางโครงการกอนเลิก

จาง 100 คน ทํางาน 100 ชิ้น แต

เม� อมีการเลิกจาง 30 คน ทํางาน                    
วีรพงษ เกรียงสินยศ

ไทยโพสต  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก 

รองโ ษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยถึงการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ

สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก n r a  

r od    ( ) รอบที่ 3 ในวัน

ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ตอคณะมนตรีสิทธิมนุษย

ชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนการจัดขึ้นทุก 

4 ปครึ่ง สําหรับครั้งนี้ผูแทนของประเทศไทย

จะประกาศ “คํามั่นโดยสมัครใจ” เพ�อยืนยัน

เจตนารมณในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนของรัฐบาล สรุปไดดังนี้ 1.ปรับปรุง 

ก หมายใหสอดคลองกับตราสารระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึง

อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการปฏิบัติ

หรือการลงโทษอ�นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม 

หรือที่ย่ํายีศักดิศรี และอนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจาก

การบังคับใหหายสาบสูญ

2.ศึกษาความเปนไปไดของการเขา

เปนภาคีตราสารระหวางประเทศเพิ่มเติม 

รวมทั้งอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ  ( ) ฉบับที่ 189 วาดวยงานที่มี

คุณคาสําหรับแรงงานทํางานบาน 3.จัดทํา 

รายงานระยะกลางเพื่อรายงานความคืบ

หนาของการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดรับ 

รวมทั้งหารือกับภาคสวนตางๆ อยางตอเน�อง 

ในประเด็นตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบ

รับ 4.เสริมสรางความเขมแข็งของระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพถวน

หนา และผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศและพหุภาคีเพื่อการเตรียมความ

พรอมและการรับมือกับโรคระบาด

5.รวมมือในการขจัดความไรรัฐและ 

สงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของกลุม

คนไรรัฐไรสัญชาติ โดยเฉพาะในดานการ

ศึกษา การคุมครองทางสังคม การเขาถึง

บริการในการจดทะเบียนเกิดและทะเบียน

ราษ รของคนไรรัฐไรสัญชาติ และการ

พิจารณาใหสัญชาติและสิทธิความเปนพลเมือง 

6.เรงสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ

สรางความรูตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน

ใหแกทุกภาคสวน 7.พิจารณาแนวทางสง

เสริมมาตรการบังคับสําหรับภาคธุรกิจใน 

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 

8.ยืนยันการประกาศ and n  n a on 

ตอกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แหงสหประชาชาติ

“รัฐบาลมุงมั่นใหความรวมมือกับ

นานาประเทศ แนวทางในการประกาศคํามั่น 

โดยสมัครใจและการพิจารณาตอบรับขอ

เสนอแนะ ไดคํานึงถึงความสอดคลองกับ

กรอบแนวทางการพั นาประเทศ คานิยมเชิง

หลักการของสังคม และความพรอมในการ

ดําเนินการของหน�วยงาน  ซึ่งสะทอนการมี

สวนรวมอยางสรางสรรคและเสริมสรางภาพ

ลักษณที่ดีของประเทศ” นางสาวรัชดากลาว.

รัฐบาลประกาศคําม่ันสิทธิมนุษยชนตอยูเอน
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